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Kamanda wa Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, SACP Ju-
manne Muliro,  akizungumza na waandishi wa habari jana kuhu-
su kukamatwa kwa askari wa kikosi cha usalama barabarani kwa 
tuhuma za rushwa pamoja mganga wa kienyeji anayedaiwa kuiba 
watoto. PICHA: IMANI NATHANIEL 

Video mtandaoni 
zazua balaa polisi

Watoto walioibwa wakutwa mafichoni kwa sangoma 
Wafanyabiashara 
wadogo wa eneo 
la MR, mjini Iringa 
wakiwa wame-
funga barabara 
ya MR-Mkwawa 
jana, wakiushini-
kiza uongozi wa 
serikali ya mkoa 
huo, kufika ku-
wasikiliza baada 
ya mgambo wa 
Halmashauri ya 
Manispaa ya 
Iringa kuvunja 
vibanda vyao na 
kuharibu mali.  
PICHA: FRANCIS 
GODWIN

UKURASA WA 2

UKURASA WA 5

UKURASA WA 5

MKUTANO NISHATI



Alhamisi  Januari 16, 20252

HABARI KITAIFA

Biteko: Serikali kukamilisha kuuza umeme nje ya nchi

Naibu Waziri 
Mkuu na Wa-
ziri wa Nishati, 
Dk. Doto Biteko 
(kushoto), 
akizungumza 
na kamati ya 
maandalizi 
ya Mkutano 
wa Wakuu 
wa Nchi za 
Afrika utakao-
jadili nishati ya 
umeme utaka-
owakutanisha 
wakuu 14, 
wakati akika-
gua ukarabati 
wa jengo la 
mikutano la 
Mwalimu Ny-
erere (JNICC), 
jijini Dar es 
Salaam jana. PI-
CHA: JUMANNE 
JUMA

Na Elizabeth Zaya

NAIBU Waziri Mkuu, Dk. Dotto 
Biteko, amesema Tanzania ina 
umeme wa ziada wa Megawati 
740 na kwamba katika serikali 
ya awamu hii ya sita inakwenda 
kukamilisha mipango yake ya 
miaka mingi ya kuuza umeme 
nje ya nchi.

Dk. Biteko ambaye ni waziri 
mwenye dhamana ya Nishati, 
alisema hayo jana jijini Dar 
es Salaam alipozungumza na 
waandishi wa habari baada ya 
kukagua maandalizi ya Ukumbi 
wa Kimataifa wa Julius Nyerere 
( JNICC), utakaotumika katika 
mkutano wa nishati wa Wakuu 
wa Nchi za Afrika kuanzia Janu-
ari 27 na 28 mwaka huu.

Alisema tayari maandalizi kwa 
ajili ya kuanza kuuza umeme 
huo yameanza kwa kujenga 
laini zitakazotumika kusafirisha 

umeme huo kwenda nchi jirani 
ikiwamo Zambia.

“Nchi yetu tunao umeme wa 
ziada, kwa mitambo yetu yote 
tuliyonayo tukijumlisha, tuna 
zaidi ya megawati 740 ambayo 
ipo tu ambayo tungeweza kuitu-
mia     kama       tungekuwa na 
mahali pa    kupeleka,” alisema 
Dk. Biteko.

“Lakini hatuwezi kupeleka 
huo umeme kwa wenzetu kwa 
sababu hatuna njia za kuwapele-
kea. Kwa mfano Zambia, wana 
changamoto ya mgawo wa 
umeme kwa muda mrefu, kwa 
sasa tunajenga laini ya kutoka Ir-
inga, Mbeya kwenda Tunduma, 
baadaye tuunganishe na wen-
zetu wa Zambia, na tayari tuko 
kwenye hatua za mwisho ma-
jadiliano ya kuwauzia umeme.

“Ile ndoto ya mliyokuwa mki-
isikia kwamba tutauza umeme 
kwa wenzetu, imesemwa kwa 

miaka mingi, inakwenda ku-
tokea kwenye awamu ya sita ya 
serikali. 

Tayari mikakati hiyo ipo, 
tumeikamilisha, hivi ninavyo-
zungumza tumeshajiunga na 
wenzetu wa Kenya, Burundi na 
Rwanda kupitia mradi wa Rusu-
mo, wakihitaji umeme hata jana 
tutawapatia,” alisema Dk. Biteko.

Kadhalika, alisema mwezi 
ujao, wakuu wa nchi hizo tatu 
wanaoshirikiana kwenye mradi 
wa Rusumo, watauzindua rasmi 
mradi huo.

Kuhusu mkutano huo wa 
wakuu wa nchi, Dk. Biteko 
alisema maandalizi yamekami-
lika kwa asilimia 95 na kwamba 
marais wengi pamoja na wakuu 
wa taasisi za kimataifa wame-
thibitisha kushiriki.

Alitaja sababu zilizochangia 
Tanzania kuchaguliwa kuwa 
mwenyeji wa mkutano huo 

kuwa ni pamoja na kupiga hatua 
kwenye diplomasia pamoja na 
kwenye sekta ya nishati husu-
sani kwa kufanikiwa kupeleka 
umeme vijiji 12,318 na vitongoji 
64,274 na tayari vitongoji 34,000 
vimekwisha kusambaziwa.

Alisema faida zitakazopati-
kana kutokana na uwapo wa 
mkutano huo ni pamoja na 
kuongezwa kwa kasi ya Watan-
zania watakaounganishwa na 
umeme ifikapo    mwaka 2030 
hadi kufikia milioni 13.5. badala 
ya milioni 5.2.

Faida nyingine zitakazotokana 
na mkutano huo ni kuongezeka 
kwa fursa za uwekezaji, kuima-
risha biashara na kuongeza hes-
hima ya Tanzania kimataifa.

Alisema mpaka sasa marais 
wengi na wakuu wa taasisi za 
kimataifa wamethibitisha kush-
iriki katika mkutano huo.

Mkuu wa Mkoa wa Dar es Sa-

laam, Albert Chalamila, alisema 
mkoa huo ni mwenyeji wa mku-
tano huo, wamekubaliana na 
kikosi cha usalama barabarani 
kupunguza foleni barabarani na 
kupunguza baadhi ya usafiri iki-
wamo bajaji na pikipiki.

Pia, aliwataka wenye malori 
ambao yanapaki pembezoni 
mwa barabara inayotoka uwanja 
wa ndege kwenda mjini, kuyaon-
doa haraka ifikapo Januari 20.

“Kila mwenye lori atafute eneo 
la kuliegesha, kwa sababu zile 
barabara ni lazima ziwe wazi ili 
kupendezesha mji wetu,” alise-
ma Chalamila.

Alisema wamejiandaa kunadi 
huduma mbalimbali ikiwamo 
za afya, mazoezi, utalii na wa-
takuwa na maonesho ya baadhi 
ya bidhaa na kwamba wamepata 
taa 400 ambazo zitafungwa ili 
kusaidia kufanyika kwa biashara 
saa 24.

Mnyukano CHADEMA 
waishtua LHRC

Na Halfani Chusi

MKURUGENZI Mtendaji wa Kituo cha 
Sheria na Haki za Binadamu (LHRC), Dk. 
Anna Henga, amesema kinachoendelea 
katika Chama cha Demokrasia na Maend-
eelo (CHADEMA), ni ishara tosha kwamba 
demokrasia bado ina shida nchini.

Amesema tatizo hilo pia haliko kwa 
chama hicho pekee bali hata Chama Cha 
Mapinduzi (CCM) kwenye baadhi ya uch-
aguzi wake wa ndani huwa kunaibuka 
mijadala inayofafania na kinachoendelea 
CHADEMA.

Alisema hayo jana jijini Dar es Salaam 
alipozungumza na Nipashe, akieleza kuwa 
tuhuma za rushwa ndani ya CHADEMA 
zinaweza kuwa za kweli au zina nia ya 
kumchafua mtu. Ukweli wake unaweza 
kuthibitika mahakamani.

“Mchakato wa kidemokrasia hapa nchi-
ni una shida, si tu kwa CCM wala CHADE-
MA, angalau kidogo kwa Chama cha ACT-
Wazalendo huwa wanajitahidi kujiepusha 
na kama huwa yanatokea wana namna ya 
kudhibiti,” alisema Dk. Anna ambaye ki-
taaluma ni mwanasheria.

Alisema demokrasia nchini bado ni 
changa na hakuna mipango ya kuifanya 
ikomae, huku akisisitiza suluhu ya yote 
hayo ni Katiba mpya.

“Tungeweza kuwa na Katiba mpya am-
bayo inatoa mwongozo wa kidemokrasia, 
Tume Huru ya Taifa Uchaguzi (INEC), in-
gekuwa na mwongozo ambao na wengine 
wangefuata. Ninadhani ingekuwa suluhu 
kwa ukuzaji wa demokrasia nchini.

“Ukiona mzazi ana changamoto basi 
hata watoto lazima watakuwa nayo, pia 
katika uchaguzi wa CHADEMA, nimeona 
wanaume wengi wamechaguliwa katika 
nafasi mbalimbali. Hii inaonesha nafasi ya 
wanawake ndani ya chama hicho bado ni 
ndogo,” alisema Dk. Anna.

Alishauri kuwe na mabadiliko makub-
wa ya kisheria ili kuwa na demokrasia ka-
tika uchaguzi japo ni ngumu kwa sasa kwa 
sababu vitu vingi vimo katika Katiba.

Kwa maoni: +255 677 020 701 Email: 
customerrelations@guardian.co.tz

Wafanyabiashara wakoshwa maboresho Bandari ya Dar
Na Mwandishi Wetu

MABORESHO ya miun-
dombinu katika Bandari ya 
Dar es Salaam yamepunguza 
kwa kiasi kikubwa gharama 
za kushughulikia mizigo ku-
toka Dola za Marekani 8,000 
hadi Dola 3,000.

Khamis Livembe, Mwe-
nyekiti wa Jumuiya ya Wafan-
yabiashara Tanzania, alisema 
hayo jana jijini Dar es Salaam 
baada ya kuzuru bandarini 
huko na wafanyabiashara 
wenzake na kuona ubore-
shaji wa miundombinu na 
utendaji wa bandari hiyo.

Livembe alisisitiza kwam-
ba wawekezaji wawili binafsi 
wanaoendesha bandari hiyo, 
wamechangia kwa kiwango 
kikubwa kuboresha ufanisi 
wake kiutendaji.

Alisema kuwa muda wa 

kawaida wa kutoa mizigo ku-
toka kwenye meli moja ume-
pungua kwa kiasi kikubwa 
kutoka wastani wa siku 23-24 
hadi wastani wa siku tatu pe-
kee. 

Kusimikwa kwa mi-
tambo ya kisasa ya kubeba 
mizigo na mashine zingin-
ezo kumeongeza uwezo wa 
bandari hiyo katika kushu-
ghulikia mizigo.

“Ufanisi katika Bandari ya 
Dar es Salaam umepunguza 
kwa kiasi kikubwa gharama 
za usafirishaji, hivyo kutoa 
nafuu kwa watumiaji wa 
mwisho,” alisema Livembe.

Kaimu Mkurugenzi 
wa Bandari ya Dar es Sa-
laam, Abeid Ngalusi, alikiri 
uwekezaji huo umeboresha 
shughuli za bandari hiyo.

Alisema kuwa muda 
wa meli kusubiri kuingia 

bandarini umepunguzwa 
hadi sifuri (meli inaingia 
bandarini moja kwa moja 
badala ya kusubiri), huku 
muda wa kupakua mizigo 
ukiwa umepungua kutoka 
wastani wa siku 10 hadi siku 
tatu.

Hata hivyo, Ngalusi ali-
bainisha changamoto mpya 
za wasafirisha mizigo wengi 
hawaondoi mizigo yao kwa 
wakati, jambo linalosababi-
sha msongamano.

“Bandari si kituo cha kuhi-
fadhi mizigo,” alisisitiza. 
“Wasafirishaji mizigo lazima 
wahakikishe wanatoa mizigo 
yao kwa wakati ili kuachia na-
fasi kwa mizigo mingine.”

Hivi sasa, Mamlaka ya Usi-
mamizi wa Bandari Tanzania 
(TPA) inahudumia asilimia 
30 ya mizigo ya ndani na asil-
imia 60 ya mizigo ya kupiti-

sha kwenda nchi jirani kama 
Jamhuri ya Kidemokrasia 
ya Kongo (DRC), Zambia na 
Rwanda.

Elitunu Malamia, Meneja 
Uhusiano wa Kampuni wa DP 
World, alisisitiza malengo ya 
kampuni hiyo kwa bandari 
hiyo ni kuwa ifikapo mwaka 
2030, bandari itakuwa na 
uwezo wa kushughulikia kon-
tena 30,000 kwa siku, likiwa 
ni ongezeko kubwa kutoka 
kiwango cha sasa.

Alisema kuwa kwa sasa, 
bandari inashughulikia meli 
16 kwa mwezi na ina mipan-
go ya kushughulikia kontena 
220,000 katika siku zijazo.

Mnamo mwaka 2023, 
TPA ilitia saini mkataba wa 
makubaliano wa miaka 30 na 
Kampuni ya DP World kwa 
ajili ya kuboresha na kusima-
mia shughuli za bandari hiyo.
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“Kutojua 
historia, 
tabia na eneo 
analotoa 
msaidizi wa 
ndani na 
kumweka 
ndani ni 
sawa na kuji-
wekea hatari 
iliyofichika 
katika ny-
umba yako. 
Watuhu-
miwa hawa 
watafik-
ishwa katika 
mamlaka 
zingine...

Msimamizi wa kituo cha upimaji wa watoto wenye ulemavu, Mwalimu Neema Mukama (kulia), 
akizungumza na wazazi wenye watoto wenye mahitaji maalumu kwa ajili ya kuwatambua na 
kuwaandikisha shule ya msingi iliyopo Nzuguni B, jijini Dodoma jana. PICHA: PETER MKWAVILA

Video za rushwa 
mtandaoni zazua 
balaa polisi
Na Mwandishi Wetu 

JESHI la Polisi Kanda 
Maalum ya Dar es Salaam 
limewakamata   askari 
wawili wa usalama baraba-
rani   (trafiki) kwa tuhuma 
za kupokea rushwa kutoka 
kwa madereva wa mabasi 
ya abiria, maarufu kama da-
ladala.

  Jana katika mitandao 
ya kijamii ilisambaa video 
ikionyesha askari hao wak-
ipokea kinachodaiwa kuwa 
ni rushwa kutoka kwa ma-
dereva na makondakta wa 
daladala waliowasimami-
sha kutokana na makosa ya 
kukiuka sheria za usalama 
barabarani.

Akizungumza na waandi-
shi wa habari jana,   Ka-
manda wa Polisi Kanda 
Maalum Dar es Salaam, 
Kamishna Msaidizi Mwan-
damizi (SACP) Jumanne Mu-
liro, alisema askari hao, Kop-
lo John na WP Koplo Mgisi, 
wameshawaakamata na 

kwa sasa wako mahabusu.
Alisema hatua za kinid-

hamu za mashtaka ya kijeshi 
zimeshaanza kuchukuliwa 
dhidi yao wakati   wakisub-
iria hatua zingine za kishe-
ria.

Kamanda Muliro alisema 
wakati askari hao wak-
itekeleza majukumu yao,   
walifanya vitendo hivyo 
ambavyo   ni kinyume cha 
maadili, hivyo  kuchafua 
taswira ya Jeshi la Polisi na 
serikali.

“Askari hawa tayari wame-
kamatwa, wako mahabusu 
na hatua kali za kinidhamu 
za mashtaka ya kijeshi zime-
anza kuchukuliwa, “ alisema. 

Kwa mujibu wa Muliro, 
jeshi hilo litaendelea ku-
chukua hatua kali na za 
haraka na halitavumilia 
vitendo vyovyote vya kulid-
halilisha  au vilivyo kinyume 
cha maadili ya jeshi hilo.  

Kwa maoni: +255 677 020 
701 Email: customerrela-
tions@guardian.co.tz

Watoto walioibwa wakutwa 
mafichoni kwa sangoma
Na Maulid Mmbaga

WATOTO wawili wanaodaiwa 
kuibwa na kutoroshwa na dada 
wa kazi za ndani kwa kushiriki-
ana na mganga wa kienyeji ka-
tika eneo la Tandika Wilaya ya Te-
meke, mkoani Dar es Salaam siku 
chache zilizopita wamepatikana 
katika mazingira ya kutatanisha.

Kamanda wa Polisi Kanda 
Maalum ya Dar es Salaam, kam-
ishna Msaidizi mwandamizi 
(SACP)  Jumanne Muliro, alisema 
jana kuwa Watoto hao ni Husna 
Gulam mwenye umri wa miaka 
mitatu  na Mahdi Mohamed wa 
miaka minne, waliibwa nyumbani 
kwao, Tandika na baada ya upele-
lezi kufanyika kwa takribani siku 
tatu, walipatikana nyumbani kwa 
mganga, Abdulkarim Shariff (43), Kimara 
Baruti, Ubungo mkoani Dar es Salaam.

Alisema baada ya watoto hao kupati-
kana, walipelekwa hospitalini kwa ajili 
ya kufanyiwa vipimo ambako hawakuku-
twa na tatizo lolote na kwamba wataka-
bidhiwa kwa wazazi wao wakati shauri 
hilo uchunguzi wake ukikamilishwa ili 
watuhumiwa wafikishwe kwenye vyom-
bo vya kisheria.

“Watuhumiwa hawa ambao wame-
kamatwa wanahojiwa kwa kina ili kujua 
malengo na dhamira zao zilikuwa ni nini 
hadi kufanya tukio hilo la wizi wa watoto. 
Jeshi linatoa wito na ushauri kwa watu 
wanaotaka kuajiri au walioajiri wasaidizi 
wa kazi za ndani kujua historia na tabia 

zao na kufahamu wametoka 
wapi kabla ya kuwaajiri na ku-
waweka kwenye nyumba zao.

“Kutojua historia, tabia na 
eneo analotoa msaidizi wa nda-
ni na kumweka ndani ni sawa 
na kujiwekea hatari iliyofichika 
katika nyumba yako. Watuhu-
miwa hawa watafikishwa katika 
mamlaka zingine za kisheria 
haraka iwezekanavyo ili hatua 
za kisheria zichukuliwe,” alise-
ma Muliro.

Baba wa watoto hao, Moham-
ed Kassim, alisema baada ya wa-
toto hao kuibwa, hatua ya kwan-
za alijirekodi kipande cha video 
na kukichapisha mtandaoni hat-
ua iliyosaidia taarifa kuwafikia 
wengi likiwamo Jeshi la Polisi 
ambalo liliwasaidia kwa kiasi 

kikubwa hadi kufanikisha kuwapata wa-
nawe.

“Watoto walipotea tangu Januari 11, 
mwaka huu, na jana ( juzi) tulipokea 
taarifa kwamba twende Kituo cha Polisi 
Chang’ombe ili  kuwatambua watoto 
wetu. Tulienda na tuliwakuta pale la-
kini ni namna gani walipatikana wal-
ishafafanua.

“Kuhusu dada wa kazi, mimi hata nili-
kuwa simjui kwa sababu alipatikana na 
alikaa siku nne tu ndipo tukio hilo lika-
tokea. 

Nina imani Jeshi la Polisi lina mkono 
mrefu litamkamata ili atueleze alikuwa 
na nia gani kuwachukua watoto,” alise-
ma Kassim.

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
TUME HURU YA TAIFA YA UCHAGUZI

 

TANGAZO LA UBORESHAJI WA DAFTARI LA KUDUMU LA WAPIGA KURA KATIKA MIKOA 
YA NJONBE, RUKWA, SONGWE NA RUVUMA KATIKA HALMASHAURI YA WILAYA ZA 
NYASA, MBINGA, MJI WA MBINGA, WILAYA YA SONGEA NA MANISPAA YA SONGEA.

Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inawatangazia wananchi wote kuwa Uboreshaji wa Daftari la Kudumu la Wapiga Kura Awamu 
ya Kwanza na route ya tisa utafanyika katika Mikoa ya Njombe, Rukwa, songwe na Ruvuma katika Halmashauri ya Wilaya za 
Nyasa, Mbinga, Mji wa Mbinga, Wilaya ya Songea na Manispaa ya Songea tarehe 12 hadi 18 Januari, 2025. Zoezi la uboreshaji wa 
Daftari litafanyika kwa siku saba kwa kila kituo katika Mikoa hiyo. 

1. SIKU: Uboreshaji utafanyika kuanzia siku ya Jumapili tarehe 12 hadi siku Jumamosi tarehe 18 Januari, 2025.
2. VITUO: Uboreshaji utafanyika katika vituo vilivyomo katika Mitaa, vijiji na vitongoji.
3. MUDA: Vituo vitafunguliwa saa 2:00 Asubuhi na kufungwa saa 12:00 Jioni

Uboreshaji utahusisha: - 
1. Kuandikisha Wapiga Kura wapya ambao ni raia wa Tanzania waliotimiza umri wa miaka 18 na zaidi ambao hawakuwahi 

kuandikishwa hapo awali, na ambao watakuwa wametimiza umri wa miaka 18 siku ya tarehe ya Uchaguzi Mkuu wa Mwaka 
2. Kuboresha taarifa za wapiga kura waliohama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine la kiuchaguzi (Jimbo au Shehia). 
3. Kutoa kadi mpya kwa wapiga kura ambao kadi zao zimepotea au kuharibika.
4. Kuboresha au kurekebisha taarifa za wapiga kura. 
5. Aidha,Wapiga kura wanaotaka kuboresha taarifa zao na wanaohama kituo cha kupigia kura au vyote viwili kwa pamoja, 

wanaweza kuanzisha mchakato wa kuboresha kwa kujaza fomu maalum kwa njia ya mtandao kupitia tovuti ya Tume 
www.inec.go.tz au anuani ya ovrs.inec.go.tz kwa kujaza namba ya kitambulisho cha Taifa, namba ya kadi ya mpiga kura, 
namba ya simu ya mpiga kura na jina la shehia anayokusudia kuhamia, kisha watapokea ujumbe wenye namba ya 
utambulisho (token number) ambayo watakwenda nayo katika kituo cha kuandikisha Wapiga Kura ili kukamilisha taratibu 
na kupatiwa kadi ya mpiga kura. 

 
MAMBO YA KUZINGATIA

• Mwananchi anatakiwa kupanga mstari akiwa kituoni na kusubiri hadi zamu yake ya kuandikishwa itakapowadia. Watu 
wenye mahitaji maalumu kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto 
wachanga watakaokwenda nao kituoni watapewa kipaumbele.

• Mwananchi atakapofika katika kituo cha kujiandikisha atachukuliwa alama za vidole vyote kumi vya                                                                             
mikono na kupigwa picha na kisha kupewa kadi yake mpya hapo hapo kituoni. 

• Ni muhimu kujiandikisha sasa katika Daftari la Kudumu la Wapiga Kura ili uweze kupiga kura ya Rais wa Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania katika Uchaguzi Mkuu wa Mwaka 2025 na chaguzi zijazo.

• Mpiga Kura ambaye ana simu ndogo (maarufu kama kitochi au kiswaswadu) anaweza kuingia kwenye mfumo wa OVRS 
kwa kupiga *152*00#, kisha, atachagua namba 8 na kubonyeza, kisha atachagua namba 2, kisha atabonyeza namba 3 
hapo atapata huduma namba moja hadi nne. Atachagua huduma anayoitaka kati ya hizo nne. Hatimaye, atapata namba 
ya utambulisho (token number) atakayokwenda nayo kituoni kukamilisha mchakato wa kupata kadi ya mpiga kura.

• Mpiga kura anaweza pia kuwasiliana moja kwa moja na Maafisa wa Tume waliopo katika Kituo cha Huduma kwa Mpiga 
Kura kwa kupiga simu namba 0800112100 bila malipo.

• Zoezi hili halitawahusu wapiga kura ambao waliandikishwa awali na hawajahama maeneo yao ya kiuchaguzi na wana kadi 
zao za mpiga kura.

KUJIANDISHA KUWA MPIGA KURA NI MSINGI WA UCHAGUZI BORA
Limetolewa leo tarehe 03 Januari, 2024 na:

Kailima, R. K
MKURUGENZI WA UCHAGUZI
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Wizara yatoa 
kauli wanafunzi 
kurekodi video 
za utupu 
Na Jenifer Gilla 

WIZARA ya Elimu, Sayansi na 
Teknolojia imesema itafuatilia 
video ya utupu inayozunguka kwe-
nye mitandao ya kijamii inayo-
daiwa kuwa ni ya wanafunzi wa 
Shule ya Sekondari Baobab iliyoko 
Bagamoyo mkoani Pwani ili kujua 
ukweli wa suala hilo.

Kauli hiyo imekuja ikiwa ni 
takribani wiki mbili tangu video 
hiyo kuzunguka katika mtandao 
wa kijamii wa X ikionesha wasi-
chana hao wakiwa bila nguo na 
kufanya vitendo ambavyo ni kiny-
ume cha maadili ya Kitanzania.

Video hiyo ilizua gumzo na 
mshangao kwa watumiaji wa 
mtandao huo wakihoji kuwa wasi-
mamizi wa wanafunzi hao wali-
kuwa wapi mpaka kufikia hatua ya 
kujirekodi na hatimaye kusambaa 
kwenye mitandao ya kijamii. 

Akizungumza na wadau wa elimu 
Morogoro juzi, Waziri wa Elimu, 
Sayansi na Teknolojia, Prof. Adolf 
Mkenda, alisema atatuma timu 
kutoka wizarani katika shule hiyo 
ili kufahamu imekuwaje mpaka 
wanafunzi hao wakafikia hatua ya 
kujirekodi video hiyo.

“Nitatuma na watu wangu 
waende pale (Baobab) inakuwaje 
wanafunzi wamefikia kiwango 
hicho,” alisema. 

Alisema lengo la wizara ni 
kuhakikisha kuwa inashughulikia 
masuala kama hayo ili yasijitokeze 
tena na si kumnyima mwanafunzi 
haki ya kuendelea na masomo.

“Tutazuia, tutapambana nayo, 
lakini hatutatuzia mwanafunzi 
kusoma kumnyima ufunguo wa 
maisha,” alisema. 

Kuhusu wasichana waliositisha 
masomo kwa changamoto mbal-
imbali alisema Rais alisisitiza 
warudi shuleni hususani waliopata 
ujauzito.

Hivi karibuni kumeenea tabia 
ya watumiaji wa mitandao ya 
kijamii kuweka video sizizokuwa 
na maadili kwenye kurasa zao 
kwa lengo la kuibua mijadala na 
kujiongezea wafuasi.

Januari 6, mwaka huu, Waziri wa 
Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee, 
Watoto na Makundi Maalum, Dk. 
Dorothy Gwajima, alitoa onyo kwa 
waandaaji wa maudhui kuzingatia 
weledi na miongozo kinyume na 
hapo watawajibishwa kwa mujibu 
wa sheria.

“Kama mtu hana elimu na ufa-
hamu kuhusu kuandaa maudhui 
ya mtandaoni aache mara moja 
maana anaharibu na atawajibish-
wa,” alisema.

Aliwaelekeza pia wale ambao 
tayari wameshapakia maudhui 
hayo kinyume na miongozo waion-
doe mara moja kabla hawaja-
chukuliwa adhabu za kisheria. 

ACT yapuliza kipenga watiania 
udiwani, ubunge na urais 2025 
Na Mwandishi Wetu

ACT-Wazalendo imetan-
gaza kuanza kwa  mchakato 
wa ndani ya chama wa wa-
nachama kujitokeza na ku-
tangaza nia ya kugombea na-
fasi mbalimbali za Uchaguzi 
Mkuu wa mwaka huu kuanzia 
jana.

Hatua hiyo ni utekelezaji 
agizo la Halmashauri Kuu 
ya Chama Taifa iliyoelekeza 
chama kuweka utaratibu wa 
wanachama kutangaza nia ya 
kugombea nafasi za udiwani, 
udiwani wa viti maalumu, 
ubunge, ubunge wa viti maal-
umu na urais.

Katibu Mkuu wa ACT-Wa-
zalendo, Ado Shaibu alitan-
gaza kuanza kwa mchakato 
huo jana alipokutana na 
waandishi wa vyombo vya 
habari kwenye ofisi za Makao 
Makuu ya chama mkoani Dar 
es Salaam.

Alitaja mambo ya kuzingati-
wa kwenye mchakato huo ni 
pamoja na watiania kutakiwa 
kujisajili kwenye orodha ya 
watiania kwa ngazi husika 
kwa kujaza fomu maalumu.

“Watiania wa udiwani na 
udiwani wa viti maalumu 
watajaza fomu ngazi ya kata, 
ubunge na ubunge wa viti 
maalumu ngazi ya jimbo 
na watiania wa urais wata-
jaza fomu maalumu Ofisi ya 
Makao Makuu ya chama,” ali-
fafanua.

Ado alisema watiania wa-
naruhusiwa kujitangaza kupi-
tia njia mbalimbali ikiwamo 
kuzungumza na waandishi 
wa habari. Idara ya Habari, 
Uenezi na Uhusiano na Umma 
Ngazi ya Taifa kwa kushiriki-
ana na viongozi wa mikoa na 
majimbo imeagizwa kuhakik-
isha kuwa watiania wote wa-
napata nafasi ya kujitangaza 

kupitia kurasa za mitandao ya 
kijamii ya chama na kuwaun-
ganisha na waandishi wa 
habari na kusambaza taarifa 
za watiania hao.

Katibu Mkuu Ado alisema 
viongozi wa mikoa, majimbo 
na kata wameagizwa ku-
waruhusu watiania kutumia 
ofisi za kata, majimbo na 
mikoa kutangaza nia zao. Kwa 
ngazi ya urais wa Tanzania, 
watiania wanaruhusiwa pia 
kutangaza nia kupitia Ofisi ya 
Makao Makuu ya chama.

“Watiania wanapaswa ku-
jipima kwa kuzingatia vig-
ezo vya watiania ambavyo 
vimewekwa na Halmashauri 
Kuu ya Chama. Vigezo hivyo 
ni pamoja na kutimiza sifa za 
kugombea nafasi husika zi-
lizoainishwa na sheria za nchi 
na Katiba ya ACT Wazalendo 
Toleo la Mwaka 2024 pamoja 
na Kanuni za Uchaguzi za 
Chama.

“Sifa nyingine ni kuwa na 
haiba, maadili, uwezo wa 
kujieleza na maono yanay-
oendana na nafasi ambayo 
mtiania anakusudia kugom-
bea. Watiania watapimwa pia 
kwa ushiriki wao katika ujen-
zi wa chama. 

“Viongozi wa ngazi husika 
wameagizwa kuweka uta-
ratibu wa kuwashirikisha 
watiania katika shughuli za 
ujenzi wa chama katika ngazi 
husika na kutunza taarifa za 
ushiriki wao,” alisema.

Katibu Mkuu Ado alisema 
chama kitaweka utaratibu wa 
usaili kwa watiania kabla ya 
taratibu za kikatiba za uteuzi 
wa wagombea. Taratibu na 
jopo la usaili vitatangazwa 
baadaye kwa ngazi za ubunge 
na urais. 

Alisema usaili huo utakuwa 
wazi kwa umma kupitia vy-
ombo mbalimbali vya habari, 

akisisitiza kuwa wanachama 
wote wa ACT Wazalendo 
wenye sifa za kugombea udi-
wani, udiwani wa viti maalu-
mu, ubunge, ubunge wa viti 
maalumu na urais wanakari-
bishwa kutangaza nia kwa ut-
aratibu ambao umeelekezwa. 

Katibu Mkuu huyo pia ali-
sisitiza Chama cha ACT-Wa-
zalendo kitaendeleza utama-
duni wake wa kuendesha 
michakato ya uchaguzi kwa 
kuzingatia misingi ya uwazi, 
demokrasia na usawa.

TUME HURU
Alipoulizwa sababu za ACT 

kuamua kushiriki Uchaguzi 
Mkuu mwaka huu licha ya ku-
wapo madai ya kutokuwapo 
uhuru kwa wasimamizi wa 
uchaguzi huo, Ado alisema:

“Sisi (ACT-Wazalendo) pia 
hatukubaliani kabisa na tume 
ya sasa kwa sababu hatujari-
dhika na kile kilichofanyika 
kuifanya iwe huru. Na ndiyo 
maana uongozi wa chama 
umeshatoa kauli kuhusu hili, 
hata kutotambua matokeo ya 
Uchaguzi wa Serikali za Mitaa 
uliopita.

“Tutapaza sauti yetu kwa 
kushirikiana na wadau wen-
gine wa demokrasia ku-
hakikisha Uchaguzi Mkuu wa 
mwaka huu unasimamiwa na 
Tume Huru ya Uchaguzi.

“Michakato ya ndani 
inaendelea kuhakikisha tu-
najiandaa kwa uchaguzi huo. 
Kama huandai wagombea, 
hata kama kukiwa na Tume 
Huru ya Uchaguzi, huwezi ku-
fanya vizuri katika uchaguzi 
huo. Ndiyo maana tunaji-
andaa.”

Kuhusu yanayoendelea 
katika uchaguzi wa ndani ya 
Chama cha Demokrasia na 
Maendeleo (CHADEMA) na 
kama wako tayari kuwapokea 

watakaoshindwa kwenye 
uchaguzi huo na kuwapa na-
fasi ya kuwania uongozi seri-
kalini, Ado alisema.

“Waandishi mnatumika 
sana, na inaonekena hili 
mmekubaliana hamtaliacha. 
Majibu yangu ni yaleyale, 
na leo ( jana) pia ni yaleyale 
-- ACT Wazalendo ni chama 
makini cha siasa, kina mipa-
ngo yake, kina mikakati yake. 
Ndiyo inayokifanya kuwa cha-
ma kinachokua kwa kasi zaidi 
nchini. Hata hao CHADEMA 
wanalitambua hili.

“Kitakuwa chama cha ajabu 
sana kikaacha mipango yake, 
kikaacha mambo yake na ku-
zungumzia yanayoendelea 
CHADEMA. Kwenye hili ‘no 
comments’. Tunawatakia heri 
CHADEMA wafanye uchaguzi 
wao, wamalize salama.

“Wakitokea watu wakataka 
kujiunga na ACT, tunawa-
karibisha na tutawapokea 
kwa mikono miwili. Mtaji wa 
chama cha siasa ni watu. ACT 
tuko tayari kuwapokea wapi-
ganaji wote waliokataa tamaa 
au wamefadhaishwa na vy-
ama vyao.

“Ukichoshwa na CCM, 
CUF njoo ACT Wazalendo. 
Huku ndiko kimbilio la wa-
sioridhishwa na vyama vyao. 
Ndiyo maana hata Maalim 
Seif Sharif Hamad alipoona 
amechoshwa na CUF, alicha-
gua ACT.

“Kuhusu kuwapa nafasi ya 
kugombea, tunao wanacha-
ma wenye sifa za kugombea 
nafasi zote. Tunao utaratibu 
wa usaili wa wagombea na 
Mkutano Mkuu huamua nani 
apeperushe bendera ya cha-
ma.

Kwa maoni: +255 677 020 
701 Email: customerrela-
tions@guardian.co.tz

Mkurugenzi 
Mkuu wa Taasi-
si ya Kuzuia 
na Kupambana 
na Rushwa 
(TAKUKU-
RU), Crispin 
Chalamila 
(kushoto) 
akizungumza 
na Kamishna 
Mkuu wa Mam-
laka ya Ma-
pato Tanzania 
(TRA), Yusuph 
Mwenda, jijini 
Dar es Salaam 
juzi, yakilenga 
kuongeza ush-
irikiano wa ku-
hakikisha kodi 
inakusanywa 
kikamilifu. 
PICHA: MPIGAPI-
CHA WETU
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Wizara yatoa kauli wanafunzi 
kurekodi video za utupu 
Na Jenifer Gilla 

WIZARA   ya Elimu, Sayansi na 
Teknolojia imesema itafuatilia vid-
eo ya utupu inayozunguka   kwe-
nye  mitandao ya kijamii inayodai-
wa kuwa ni ya wanafunzi wa Shule 
ya Sekondari ya Baobab iliyoko 
Bagamoyo mkoani Pwani ili kujua 
ukweli wa suala hilo.

Kauli hiyo imekuja ikiwa  ni 
takribani wiki mbili tangu video 
hiyo kuzunguka katika mtandao 
wa kijamii wa X ikionesha wasicha-
na hao wakiwa   bila nguo na ku-
fanya vitendo ambavyo ni kinyume 
cha maadili ya Kitanzania.

Video hiyo ilizua gumzo na 
mshangao kwa watumiaji wa 
mtandao huo wakihoji kuwa wasi-
mamizi wa wanafunzi hao wali-
kuwa wapi mpaka kufikia hatua ya 
kujirekodi na hatimaye kusambaa 
kwenye mitandao ya kijamii. 

Akizungumza na wadau wa elimu 
Morogoro juzi, Waziri wa Elimu, 
Sayansi na Teknolojia, Prof. Adolf 
Mkenda, alisema atatuma timu 
kutoka wizarani katika shule hiyo 
ili kufahamu imekuwaje   mpaka 
wanafunzi hao wakafikia hatua ya 
kujirekodi video hiyo.

“ Nitatuma na watu wangu 

waende pale (Baobab) inakuwaje 
wanafunzi wamefikia kiwango hi-
cho, “ alisema. 

Alisema lengo la wizara ni ku-
hakikisha kuwa inashughulia mas-
uala kama hayo ili yasijitokeze tena 
na si kumnyima mwanafunzi haki 
ya kuendelea na masomo.

“ Tutazuia, tutapambana nayo, 
lakini hatutatuzia mwanafunzi ku-
soma kumnyima ufunguo wa mai-
sha” alisema. 

Kuhusu wasichana waliositisha 
masomo   kwa changamoto mbal-
imbali alisema Rais alisisitiza waru-
di shuleni hususani   waliopata 
ujauzito.

Hivi karibuni kumeenea tabia 
ya watumiaji wa mitandao ya ki-
jamii kuweka video sizizokuwa na 
maadili kwenye kurasa zao kwa 
lengo la kuibua mijadala na ku-
jiongezea wafuasi.

Januari 6, mwaka huu, Waziri wa 
Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee, 
Watoto na makundi maalum, Dk. 
Dorothy Gwajima, alitoa onyo kwa 
waandaa maudhui kuzingatia wel-
edi na miongozo kinyume na hapo 
watawajibishwa kwa mujibu wa 
sheria.

“ Kama mtu hana elimu na ufa-
hamu kuhusu kuandaa maudhui 

DED apandishwa kizimbani kwa 
mashtaka ya uhujumu uchumi
Na Jaliwason Jasson,     
SIMANJIRO 

ALIYEKUWA Mkurugenzi 
Mtendaji wa Halmashauri ya 
Wilaya ya Simanjiro, mkoani 
Manyara, Samwel Gunzar, 
amefikishwa mahakamani 
kwa mashtaka ya uhujumu 
uchumi.

Warioba alifikishwa ma-
hakamani juzi mbele ya 
Hakimu Mkazi wa Wilaya ya 
Simanjiro,  Charles Uisso, 
kujibu mashtaka yanayom-
kabili.

Hati ya mashtaka ma-
hakamani hapo ilisomwa na 
Mwendesha Mashtaka wa 
Taasisi ya Kuzuia na Kupam-
bana na Rushwa (TAKUKU-
RU), wakili Faustin Mushi.

Katika shauri hilo namba 
1,048/2025, Mushi alitaja 
mashtaka dhidi ya Gunzar 
ni matumizi mabaya ya 
madaraka, kinyume cha ki-
fungu cha 31 cha Sheria ya 
Kuzuia na Kupambana na 
Rushwa, Sura 329.

Alidai Gunzar anashtakiwa 
kwa kukiuka sheria hiyo 
kama ilivyofanyiwa mare-
jeo mwaka 2022, ikisomwa 
pamoja na aya ya 21 jedwali 

la 1, kifungu cha 57 (1) na 
60(2) cha Sheria ya Uhu-
jumu Uchumi na Makosa ya 
Kupanga Sura 200, marejeo 
ya mwaka 2022.

Alidai Gunzar anashtaki-
wa kwa kutotimiza wajibu 
wa kisheria, kinyume cha 
Kifungu cha 123 cha Sheria 
ya Kanuni ya Adhabu, Sura 
16 kama ilivyofanyiwa mare-
jeo mwaka 2022.

Inadaiwa kuwa mshtakiwa 
huyo kwa nyakati tofauti 
alitoa zabuni ya ukusanyaji 
mapato ya Soko la Mnada wa 
Orkesume, kwa mwananchi 
aitwaye Elias Tipiliti, bila ya 
kuwapo tangazo la zabuni 
hiyo na bila ya zabuni hiyo 
kushindanishwa. 

Mshtakiwa huyo alisome-
wa hati ya mashtaka pamoja 
na usikilizwaji maelezo ya 
awali, huku akikana mash-
taka yote na yuko nje kwa 
dhamana.

Kesi hiyo itatajwa tena 
mahakamani huko Februari 
11 mwaka huu kwa ajili ya 
kusikilizwa mashahidi wa 
upande wa mashtaka.

Kwa maoni: +255 677 
020 701 Email: customer-
relations@guardian.co.tz

ya mtandaoni aache mara moja 
maana anaharibu na atawajibishwa” 
alisema.

Aliwaelekeza pia wale ambao 
tayari wameshapakia maudhui hayo 
kinyume na miongozo waiondoe 
mara moja kabla hawajachukuliwa 
adhabu za kisheria. 

Waziri wa Elimu, Sayansi na 
Teknolojia, Prof. Adolf Mkenda.
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KWA miaka mingi, makandarasi wazawa wamekuwa wakilalami-
ka kutokupewa kazi za mradi mbalimbali ya ujenzi na badala yake 
wanaopewa kazi hizo ni wale wa kutoka nje. 

Matokeo ya kukosa kazi hizo, kwa mujibu wa makandarasi hao 
ni kuendelea kuwa katika hali duni na kushindwa kuchangia pato 
la taifa kwa kushindwa kulipa kodi na kupata fedha za maendeleo 
yao. 

Pamoja na kilio hicho, serikali kwa awamu tofauti, imekuwa iki-
wajibu kuwa sababu kubwa kwa makandarasi hao kukosa kazi ni 
uwezo mdogo kwa maana ya teknolojia na kifedha kulinganisha 
na wale wa nje.  

Pia makandarasi hao walikuwa wakikosa fursa hizo kwa kuwa 
mazingira yaliyokuwapo hayakutoa nafasi kwao kupata mikopo 
katika taasisi za fedha kwa sababu mbalimbali.

Wakati fulani, aliyewahi kuwa Rais wa Tanzania, Hayati John 
Magufuli, akiwa Waziri wa Ujenzi, aliwatania makandarasi hao 
kuwa baadhi yao hawaaminiki kwa kuwa fedha zao hazielekezwi 
katika miradi na kujiendeleza badala yake wanazitumia kwa anasa 
ikiwamo kuoa wake wengi. Pia alisema ubinafsi ni sababu nyingine 
inayowanyima miradi kwa sababu badala ya kuungana ili wafanye 
kwa viwango, kila mmoja anataka afanye peke yake ili apate fedha 
zote. 

Kutokana na kuwapo kwa hali na mazingira hayo, serikali kupi-
tia Bodi ya Usajili wa Makandarasi (CRB), ilianza kutoa mafunzo ya 
kuwajengea uwezo makandarasi ili kufikia hatua ya kupewa kazi 
mbalimbali za ujenzi na hatimaye kupunguza kilio chao cha ku-
nyimwa miradi. Pia baadhi ya taasisi za fedha zilianza kuwajengea 
uwezo makandarasi hao kwa kuwapatia mikopo ili kujiendeleza 
na kuwa na ukwasi utakaowapa sifa za kupata kazi. 

 Matokeo ya mambo hayo ni kwamba makandarasi wazawa 
walianza kupewa kazi za miradi ikiwamo ya ujenzi wa miundom-
binu ya shule, barabara, maji na usambazaji wa umeme vijijini chi-
ni ya Wakala wa Umeme Vijijini. Baadhi ya waliopewa miradi hiyo 
katika baadhi ya maeneo walifanya kwa ufanisi lakini wako ambao 
wameendelea kuvurunda na hata serikali kutishia kutowapa kazi 
hizo. 

Mfano mzuri ni katika miradi iliyokaguliwa na kuwekwa mawe 
ya msingi wakati wa Mbio za Mwenge wa Uhuru ambao umekuwa 
ukikimbizwa kila mwaka. Katika baadhi ya maeneo miradi mbal-
imbali imekuwa ikikataliwa na kutokuwekewa mawe ya msingi au 
kuzinduliwa kwa sababu ya ama kujengwa kwa kiwango duni au 
kushindwa kutekelezwa kwa muda uliopangwa kwa mujibu wa 
mkataba pamoja na kulipwa takribani fedha zote. 

Mbali na miradi hiyo, mingine ikiwamo ya maji, imekuwa ikizin-
duliwa kuonesha kuwa wananchi wameondokana na kero iliyoku-
wa ikiwakabili kwa muda mrefu lakini baada ya kitambo kidogo, 
maji hayatoki kana kwamba yalitegeshwa kumwonesha mgeni 
rasmi kwamba yapo. 

   Aidha, juzi kwa mfano, Naibu Waziri wa Maji, Mhandisi Mat-
thew Kundo, alikataa kuweka jiwe la msingi la mradi wa maji wa 
Vwawa-Mlowo mkoani Songwe, unaotekelezwa na mkandarasi 
mzawa, kampuni ya Current Construction Ltd ya Dar es Salaam 
hadi kasoro mbalimbali zilizojitokeza zitakapopatiwa ufumbuzi. 

 Katika mradi huo ambao  unatarajia kunufaisha zaidi ya wa-
nanchi 23,000 wa kata sita katika wilaya ya Mbozi, ubora wa 
utekelezaji wake umeibua maswali kutoka kwa naibu waziri huyo, 
licha ya mkandarasi kulipwa Sh. bilioni 1.3 hadi sasa.

Miradi kama hiyo iko mingi na imesababisha makandarasi wa-
zawa ambao kwa miaka mingi walikuwa wakilia kukosa kazi, sasa 
wanavurunda na kuifanya serikali ifikirie vingine kwa sababu ya 
kutumia mabilioni ya shilingi ambayo yanapotea kwa kazi sizizo 
na ubora.  Ufike wakati sasa watu kama hao wachukuliwe hatua 
stahiki zikiwamo za kisheria.

Tunaona madai, sarakasi za 
rushwa jengo la CHADEMA 

Makandarasi wanaovurunda 
kazi sasa wachukuliwe hatua 

Nipashe hutolewa na kuchapishwa na:

THE GUARDIAN LIMITED

Mhariri Mtendaji :  Beatrice Bandawe
Meneja Usambazaji na Masoko: Dennis Ntaita, 0713 578 284
Mapokezi: 0745 700710
Matangazo:  0677-020701
Baruapepe:     advertise@guardian.co.tz
Website:       www.ippmedia.com
       www.epaper.ippmedia.com

NI tuhuma za rushwa sasa zina-
sababisha sarakasi ndani ya Cha-
ma cha Demokrasia na Maen-
deleo (CHADEMA). Ni kashfa 
wanazotupiana wenyewe.

Jambo la kushangaza zaidi li-
nahusisha hadi viongozi wa juu, 
hivyo inaonyesha kugawanyika 
miongoni mwao, wapo wanao-
tuhumu wenzao kwa rushwa, 
pia wapo wanaohaha kusafisha 
waliochafuliwa.

Mcheza sarakasi aliyeiva, 
anaweza kuchezesha mwi-
li hadi mifupa! Kwa kifupi, ana 
uwezo wa kubadili mwonekano 
wa umbo halisi la mwili wake, 
kulingana na mafunzo aliyopi-
tia.

Ndicho kinachoonekana sasa 
ndani ya CHADEMA, kuna wa-
juzi wa kuandaa tuhuma na kuz-
isambaza kwa haraka hata kama 
ni tetesi tu hazina ushahidi, pia 
kuna wajuzi wa kuzikanusha. 

 Tuhuma zilianza kushika kasi 
hasa baada ya Makamu Mwe-
nyekiti wa chama hicho, Tundu 
Lissu, kuonyesha hofu ya kupe-
nyezwa fedha ndani yao kutoka 
serikalini.

Hivyo,  alilazimika kukemea 
suala la rushwa, akidai  kuna 
uwezakano jambo hilo likaki-
vunja nguvu chama kutetea 
haki za Watanzania. 

Lissu alikaririwa akiyasema 
hayo Agosti mwaka huu, katika 
mahojiano na kipindi kimoja 
cha dakika 45 kilichorushwa na 
kituo cha televisheni nchini.

Hapo akasisitiza kwamba kuo-
nyesha ukubwa na madhara ya 
tatizo hilo ndani ya chama, ndi-
yo maana alilazimika kulikemea.

Akabainisha kuwa na msh-
tuko, baada ya kuona katika 
wakati huu wa uchaguzi ndani 
ya chama hicho, kunakuwapo 
fedha ambazo hazijawahi ku-
wapo, wala kutumika katika 

shughuli za kawaida. Hivyo, aka-
hisi pengine zinatoka kwenye 
dola kama rushwa.

Novemba mwaka jana, Mkuru-
genzi wa Itifaki, Mawasiliano na 
Mambo ya Nje wa CHADEMA, 
John Mrema, akajitokeza na 
kupinga madai yanayougusa 
uongozi wa juu wa chama.

Hoja ni kwamba, viongo-
zi wake wa juu wamefanya 
makubaliano ya siri, ili chama 
kigawiwe madaraka kwenye 
muundo wa serikali au kipewe 
majimbo katika uchaguzi ujao.  

Akasema kumeibuka tena 
wimbi la hoja mbalimbali am-
bazo  zimekosa ushahidi na 
maeneo mengine, uchunguzi 
bado unaendelea, kwa kuwa 
CHADEMA imekuwa mstari wa 
mbele kupambana na ufisadi, 
ubadhirifu na rushwa miaka 
yote. 

Hivyo, akatamka kwa ahadi 
kama chama kikiletewa ushahi-
di au vielelezo vya tuhuma hizo 
kutoka kwa mtu yeyote, wata-
fanyia kazi haraka iwezekana-
vyo kwa mujibu wa katiba yao, 
kanuni na mwongozo wa chama 
dhidi ya rushwa wa mwaka 2012.

Akasisitiza kuwa mtu yeyote 
mwenye ushahidi au vielelezo 
vinavyotosheleza kuwezesha 
kuchukua hatua za kinidhamu 
kwa wahusika, awasiliane na 
Ofisi ya Katibu Mkuu au Ofisi ya 
Katibu Kanda yeyote. 

Uongozi huo ukawasihi wana-
chama na wapenzi wao waen-
delee kukilinda na kukijenga 
chama, kirejeshe heshima yake 
anayodai iliporwa.

Maneno hayo pengine 
yalieleweka kwa baadhi yao tu, 
kwa kuwa bado tuhuma zilien-
delea kurushwa hadi wakati 
huu, ambao wako kwenye 
mchakato wa Mkutano Mkuu 
wa Chama, kuna tuhuma ziki-

ambatana na video, kudai ku-
kamatwa kwa mgombea wa na-
fasi ya Katibu Mkuu wa Baraza 
la Vijana Chadema (BAVICHA), 
akidaiwa kutoa rushwa kwa wa-
jumbe. Katibu Mkuu wa CHADE-
MA, John Mnyika akalazimika 
kutoa andiko, akielezea jinsi 
timu ya Ofisi ya Katibu Mkuu ili-
yoenda kufanya malipo ya wa-
jumbe katika Mkutano Mkuu 
wa BAVICHA Taifa, huku kuki-
wapo ufafanuzi mzito wa ziada 
kuhusu maofisa waandamizi 
kichama.

  Kwa ajili ya utambuzi na 
uhakiki wa malipo timu hiyo, ili-
husisha mwakilishi aliyeteuliwa 
kwa kila kanda. Kanda ya Ma-
gharibi, Katibu wake wa Kanda 
anatajwa kuwa mgonjwa na 
ofisa wake ana udhuru, hivyo 
walimteua mbadala, kwa jina 
(tunalo) awafanyie jukumu hilo.

  Mnyika akaongeza angalizo 
lake ‘kama ilikuwa sawa au la 
kumteua Rubibi, hilo ni suala 
lingine. Lakini, kwa hakika ma-
dai kuwa wajumbe wanalipwa 
bila tiketi wala kutia saini fomu 
za posho, Idara ya Fedha inaya-
kana ‘si ya kweli!”

Hapo kunatolewa sababu 
kwamba, fedha zilizotolewa 
kwa wajumbe ni zilezile za ku-
warejeshea gharama zao za usa-
firi, pia posho za kujikimu.

 Akatoa maelekezo kuwa mku-
tano bado unaendelea na ikiwa 
kuna mjumbe au mgombea ana 
malalamiko kuhusiana na suala 
hilo, ayawasilishe ukumbini kwa 
Msimamizi wa Mkutano wa Uch-
aguzi, Prof. Azaveli Lwaitama 

  Kwa maoni yangu, ‘siasa za 
majitaka’ hazifai, iwapo kama 
kuna ukweli zinatumika mahali 
hapo, kwa kuwa hujenga chuki 
miongoni mwa wanajamii, 
hivyo inaweza kusababisha vu-
rugu hadi umwagaji damu.

Na Beatrice 
Moses

 Muungwana Lazima Nilonge
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KABWELA                                          Na Fadhili Mohammed                                  

Mtendaji kijiji 
asimamishwa 
madai ya ulevi
Na Marco Maduhu, SHINYANGA

OFISA Mtendaji wa Kijiji cha 
Ngaganulwa wilayani Shinyan-
ga, Sebastian Tungu, amesi-
mamishwa kazi kwa tuhuma 
za kuwa mlevi wa muda wote, 
hivyo kushindwa kuwahu-
dumia wananchi.

  Sakata hilo lilitokea juzi 
kwenye mkutano wa hadhara 
wa Mkuu wa Wilaya ya  Shin-
yanga, Julius mtatiro,wakati 
akisikiliza kero za wananchi 
wa kijiji hicho na kuzitatua.

 Alisema haiwezekani 
serikali kuendelea kuwa na 
mtumishi ambaye ni mlevi, 
hivyo kumwagiza Ofisa Utumi-
shi wa Wilaya ya Shinyanga, 
kumwondoa Mtendaji huyo 
kutofanya kazi tena kijijini 
humo na kumtafutia majukumu 
mengi nje ya kijiji hicho.

“Hatuwezi kuendelea kuwa 
na mtumishi mlevi huyu 
tunamuondoa leo na ataletwa 
mwingine, na kuagiza Ofisa 
Utumishi, mtendaji huyu wa 
kijiji mpangie majukumu men-
gine nje ya kijiji hiki,” alisema 
Mtatiro. 

Aidha, aliwataka watumishi 
wa serikali kila mmoja awa-
jibike katika eneo lake kwa 
kufanya kazi na siyo kusubiri 
msukumo wa viongozi kutoka 
juu, bali wafanye kazi kwa mu-
jibu wa taratibu na miongozo 
ya utumishi, ikiwamo kusikiliza 
kero za wananchi na kuzitatua.

 Katika ziara hiyo mkuu wa 
wilaya alisikiliza kero mbal-
imbali za wananchi zikiwamo 
za ukosefu wa maji, umeme, 
migogoro ya ardhi na ubovu 
wa miundombinu ya Barabara 
na kuahidi kila moja litatatu-
liwa kwa wakati wake.

 Nao baadhi ya wananchi wa 
kijiji hicho, awali waliiomba 
serikali kuwatatulia kero zao 
ambazo wamekuwa wakizi-
wasilisha mara kwa mara bila 
ufumbuzi.

 Kadhalika walitaka serikali 
kumwondoa mtendaji huyo 
ambaye amekuwa hatatui 
shida zao kutokana na muda 
wote kuwa mlevi wa pombe.

Kwaheri Tanzania: Kazi Tuliyoianza Pamoja Iendelee
Na Balozi Michael A.              
Battle Sr.

NINAPOONDOKA Tanzania, 
napenda kumshukuru kila Mtan-
zania kwa kunikaribisha mimi 
na mke wangu Linda katika nchi 
yenu nzuri.

Toka tulipowasili humu nchini 
mwezi Januari 2023, kumekuwa 
na matukio mengi ya kuvutia ka-
tika kipindi hiki cha miaka miwili 
iliyopita.

Mwanzoni kabisa mwa kipindi 
changu cha kuhudumu humu 
nchini, Makamu wa Rais wa Mare-
kani Kamala Harris alitembelea 
nchini na kuwezesha kusainiwa 
kwa mkataba wa majadiliano ya 
kibiashara kati ya Marekani na 
Tanzania, unaounganisha sekta 
za umma na binafsi za Mare-
kani na Tanzania ili kuongeza 
biashara na uwekezaji wa pande 
mbili. Ni mwezi uliopita tu, Rais 
Biden alisafiri kwenda Angola, 
ambako alikutana na Makamu wa 
Rais Mpango pamoja na viongozi 
wengine wa nchi za ukanda huu, 
kujadili uanzishaji wa Reli ita-
kayokatisha Bara la Afrika (Trans 
– Africa Continental Railroad). 
Marekani ni mwekezaji mkubwa 
katika mradi huu, ambao utanu-
faisha ukanda mzima kupitia bi-
ashara iliyounganishwa zaidi.

Nikitambua kuwa uchumi ima-
ra na demokrasia imara huenda 
sambamba, nilijivunia sana ku-
wasilisha msaada wa ziada ili 
kuimarisha maendeleo ya mi-
fumo ya afya, elimu, utawala wa 
kidemokrasia, na ukuaji wa uchu-
mi wa Tanzania. Nilipata heshima 
kubwa ya kukutana na walengwa 
wa miradi na programu mbalim-
bali zinazofadhiliwa na Marekani 
katika safari zangu nyingi nchini 
kote Tanzania – mazungumzo 
yangu na watu wa Tanzania ni 
kumbukumbu nitakayoithamini 
sana maishani mwangu.

Mara nyingi mimi husema 
kwamba rasilimali kubwa zaidi ya 
Tanzania si dhahabu yake, wala si 
madini yake ya Tanzanite, au hata 
utajiri wake mkubwa wa wany-
amapori na uzuri wake wa asili. 
Badala yake, rasilimali kubwa 
na muhimu zaidi ya Tanzania ni 
watu wake.

Kwa kiwango kikubwa sana, 

Mkurugenzi Mkuu 
wa Taasisi ya Hal-
Hikima, Nurdien 
Kishik, akizungumza 
na waandishi wa 
habari, jijini Dar es 
Salaam juzi, kuhusu 
taasisi hiyo, kuanza 
maandalizi ya 
Mashindano ya Qur-
aan, yanayotarajiwa 
kufanyika kwenye 
Uwanja wa Benja-
min Mkapa mwezi 
Machi mwaka huu. 
Kushoto ni Katibu 
Mkuu Kamati Kuu ya 
mashindano hayo, 
Salum Kiza. PICHA: 
JUMANNE JUMA

nyakati nilizotumia kukaa na 
kuzungumza na vijana wa Tan-
zania wenye maono na hamasa, 
ndizo zimekuwa nyakati bora 
zaidi katika kipindi changu cha 
utumishi kama kama Balozi. 
Mnamo Agosti 2023, niliungana 
na viongozi wa vijana kutoka 
kote nchini walioshiriki katika 
Mijadala ya Demokrasia kwa 
Vijana. Tukio hili lililoandaliwa 
kwa ufadhili wa ubalozi wa 
Marekani lilibainisha mahitaji 
ya vijana wa Tanzania na kuwa-
himiza kushiriki zaidi katika 
kuimarisha demokrasia ya Tan-
zania.

Kwa kuwekeza katika akili na 
fikra changamfu za vijana wa Ki-
tanzania na kuwapa zana na uw-
ezo wa kufanikiwa, tunawekeza 
katika mustakabali wa Tanzania 
wenye mafanikio. Ndiyo maana 

tunahakikisha Watanzania 
wengi zaidi wanapata fursa ya 
elimu yenye ubora wa juu ka-
tika vyuo vikuu vya Marekani.

  Ndiyo maana tulileta 
Shindano la Teknolojia la 
Marekani na Tanzania (U.S.-
Tanzania Tech Challenge) 
nchini Tanzania, tukiwekeza 
katika mawazo mazuri am-
bayo wabunifu wa teknolojia 
wa Tanzania tayari wamey-
abuni. Zaidi ya wabunifu 
100 wa teknolojia walituma 
mapendekezo ya kuendeleza 
ushiriki kamilifu wa kiraia 
kwa Watanzania kwa kutumia 
zana za kiteknolojia.

  Ndiyo maana tulitetea 
kurejesha mradi wa awali wa 
Changamoto za Milenia (Mil-
lennium Challenge Corpora-
tion - MCC)  nchini Tanzania, 
ili kusaidia mustakabali wa 
kidemokrasia kwa Watanza-
nia wote.

 Hiyo pia ndiyo sababu 
niliendelea kutoa kauli za 
wazi hadharani na kwa fara-
gha kwa ajili ya kuendeleza 
demokrasia ya Tanzania. 
Hayo niliyafanya kwa sababu 
utawala wa kidemokrasia wa 
Tanzania hautaifanya Tanza-
nia kuwa huru na yenye us-
awa tu, bali pia utaifanya nchi 
hii kuwa tajiri zaidi na yenye 
uwezo wa kutumia kikamilifu 
zaidi rasilimali yake muhimu 
zaidi – watu wake.

Ndiyo maana Marekani ni 
mshirika mkubwa zaidi wa 

maendeleo wa Tanzania. Na 
tutaendelea kuwekeza katika 
kuimarisha sekta ya afya, ku-
punguza vifo, na kuinua ubo-
ra wa maisha ya mamilioni ya 
Watanzania. Kupitia PEPFAR, 
tunaunga mkono na kuwa-
saidia wale wanaoishi na VVU/
UKIMWI kuishi maisha yenye 
afya na ustawi, huku tuki-
dhibiti maambukizi, faida ya 
kiafya ambayo vizazi vijavyo 
vya Watanzania vitaendelea 
kunufaika nayo.

Nimetembelea pembe zote 
za nchi hii na kukutana na 
watu wa hali na makundi ya 
aina mbalimbali. Nimevutiwa 
na kustaajabishwa sana na 
jinsi Watanzania wanavyojitoa 
kwa dhati kuishi katika mis-
ingi ya umoja, utu, na ushiriki-
ano.

Tanzania iliyo na umoja, 
inayozingatia kwa dhati hes-
hima na utu wa kila raia, ni 
Tanzania itakayoathiri dunia 
kwa njia chanya. Hiyo ilikuwa 
ndoto ya Mwalimu Nyerere, 
na ni ndoto nitakayoitunza 
moyoni mwangu hata baada 
ya kuondoka Tanzania.

Daima nitauenzi muda 
wangu hapa Tanzania. Na ni-
tayaweka moyoni mwangu, 
katika maisha yangu yote, 
mafunzo mengi niliyopata ku-
toka kwa watu wa Tanzania.

Imekuwa heshima kubwa 
sana maishani mwangu kuhu-
dumu kama Balozi wa Mare-
kani nchini Tanzania.
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628,000 
wapatiwa 
msamaha 
matibabu
Na Ashton Balaigwa,              
MOROGORO

WAGONJWA 628,417 waki-
wamo watoto chini ya umri wa 
miaka mitano na  wajawazito 
waliokuwa wakipatiwa matib-
abu katika Hospitali za wilaya 
mkoani Morogoro walipewa 
msamaha wa matibabu yenye 
gharama ya Sh. bilioni 4. 074 
katika kipindi cha Januari hadi 
Desemba, 2024.

Kaimu Mganga Mkuu wa 
Mkoa wa Morogoro, Dk. Prisca 
Gallet, alisema hayo jana 
wakati wa kikao cha Kamati 
ya Ushauri ya Mkoa (RCC) 
kilichoongozwa na Mkuu wa 
Mkoa, Adam Malima.

Alisema kati ya fedha hizo 
zilizotumika kwenye msamaha 
wa matibabu, Sh. bilioni 2. 212 
ni za dawa pekee kwa idadi 
hiyo ya wagonjwa.

“Tayari tuna  makundi 
ya msamaha wa matibabu 
yanaongozwa na kundi la 
watoto chini ya umri wa miaka 
mitano  asilimia 45, wajawazito 
asilimia 16 na  wazee asilimia 
15,” alisema.

Dk. Gallet alizitaja hal-
mashauri na idadi ya wag-
onjwa waliopewa msamaha 
wa matibabu kwenye mabano 
kuwa ni Mlimba ( 80,931), Ulan-
ga (116,673) Mvomero (59,985) 
na Gairo (93,927).

Halmashauri zingine ni 
wilaya ya Morogoro (129,068), 
Manispaa ya Morogoro 
(45,659), Kilosa (19,619), Mal-
inyi (66,667), Ifakara (11,275) 
na Hospitali ya Rufani ya Mkoa 
wa Morogoro wagonjwa 4,613.

Pia alisema mkoa ulipewa 
ajira mpya 401 kwa mwaka 
2024 na walioripoti ni 334 na 
wasioripoti ni 67 na miongoni 
mwa hao watano ni madaktari 
na wauguzi wakiwa 29 wa 
daraja la II.

Akizungumza suala la 
waajiriwa, Malima alimwagiza 
KatibuTawala wa Mkoa huo, Dk 
Mussa Ali Mussa, kumwandikia 
barua Katibu Mkuu wa Wizara 
ya Afya ili kufanya mchakato 
wa kupata watumishi wengine 
67 kuziba  nafasi hizo.

“Serikali imetupatia ajira 
mpya watumishi 401 na kati 
yao 67 hawajaripoti na hatu-
wezi kuziacha nafasi hizi wazi. 
lazima kuletewe wengine na ni 
wajibu wetu kuijulisha Wizara 
ya Afya ituelee watimishi wen-
gine na jukumu hilo ninam-
kabidhi RAS (Katibu Tawala)  
awasiliane na Katibu Mkuu wa 
Wizara,” alisema Malima.

Waziri agoma kuweka jiwe la msingi mradi wa maji
Na Mosea Ng’wat, MBOZI

NAIBU Waziri wa Maji, 
Mhandisi Kundo Mathew, 
amegoma kuweka jiwe la 
msingi la mradi wa maji 
wa Vwawa-Mlowo mkoani 
Songwe, unaotekelezwa na 
mkandarasi mzawa, kampuni 
ya Current Construction Ltd 
ya Dar es Salaam. 

Mhandisi Kundo amegoma 
kuweka jiwe hilo  mpaka 
changamoto zilizopo zitakapo-
tatuliwa.

Mradi huo ambao   una-
tarajia kunufaisha zaidi ya 
wananchi 23,000 wa kata sita 
katika wilaya ya Mbozi, ubora 
wa utekelezaji wake umeibua 
maswali kutoka kwa naibu 
waziri huyo, licha ya mkandar-
asi kulipwa Sh. bilioni 1.3 hadi 
sasa.

Mhandisi Kundo alichukua 
uamuzi huo juzi katika siku ya 
pili ya ziara yake ya siku mbili 

mkoani Songwe baada 
ya kusomewa taarifa ya 
maendeleo ya utekeleza 
kutoka kwa Mkurugenzi 
Mtendaji wa Mamlaka 
ya Majisafi na Usafi wa 
Mazingira Vwawa-Mlowo 
(VWAMWASSA), Mhandisi 
Clavery Casmir.

Akikagua  mradi huo, 
Kundo hawezi kuidhini-
sha hatua hiyo ya uwekaji 
wa jiwe la msingi hadi 
kero katika utekelezaji wa 
mradi huo zitakapopati-
wa ufumbuzi.

“Niko tayari kupewa 
majina mabaya lakini kwa 
mradi huu siwezi kuweka 
jiwe la msingi, Mameneja (wa 
Wakala wa Majisafi na Usafi 
wa Mazingira Vijijini- RUWA-
SA) wa wilaya, hata mngeku-
wa mnatekeleza wenyewe, 
msingefanya kazi chafu kama 
hii,” alisema. 

Mradi huo unahusisha kazi 

mbalimbali kama 
uchimbaji wa ki-
sima cha maji eneo 
la Hasanga, ujenzi 
wa matangi mawili 
ya maji yenye ujazo 
wa lita 250,000 na 
75,000, ulazaji wa 
mabomba yenye 
urefu wa mita 
51,600 na ununuzi 
wa vifaa mbalimba-
li kama transfoma, 
jenereta, na pikipi-
ki tano kwa ajili ya 
usimamizi.

Mhandisi Kundo 
alibainisha kuwa baadhi ya 
kazi zimetekelezwa chini ya 
kiwango huku akisisitiza kuwa 
serikali inaamua kuwapa ma-
kandarasi wa ndani fursa ya 
kujenga uchumi wao lakini 
wanapaswa kuhakikisha kazi 
zao zinakidhi viwango vilivy-
owekwa.

“Hatuwezi kuona Rais ana-

leta zaidi ya Sh. bilioni mbili 
ili kutatua changamoto za wa-
nanchi, halafu mradi unakosa 
ubora na kuwa  changamoto, 
hivyo ni lazima ziondolewe 
kwanza ndipo nitakuja kuuz-
indua rasmi,” aliongeza.

Kutokana na hali hiyo, 
Mhandisi Kundo aliiagiza Bodi 
ya VWAMWASSA na RUWASA 
kumsimamia mkandarasi 
huyo ili afanye marekebisho   
kwa kasoro zote zilizobainika 
na miradi mingine mkoani 
Songwe. 

Mwenyekiti wa Bodi ya 
VWAMWASSA, Simon Mboya, 
alikubaliana na hatua iliyo-
chukuliwa na Naibu Waziri  na 
kuahidi kuwa suala hilo lita-
wasilishwa kwenye vikao vya 
bodi kwa uamuzi zaidi.

Mradi huo ulioanza Machi, 
2023 ulikuwa ukamilike Feb-
ruari, mwaka huu, lakini kaso-
ro hizo zimetia shaka juu ya 
kukamilika kwa wakati.

Ofisa Tarafa ya Katerero, Bukoba mkoani Kagera, Bwanku Bwanku (kulia), akikabidhi 
vifaa vya shule na fedha kwa mwanafunzi Lameck Gibson anayeingia darasa la nne 
katika Shule ya Msingi Lyamahoro A katika kijiji cha Nyakigando, Kata ya Kaibanja juzi, 
baada ya kuona kwenye mitandao ya kijamii akiomba msaada wa vifaa hivyo. Katikati 
ni mama wa mwanafunzi huyo, Winifrida Gibson. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Maliasili, 
Mambo ya 
Ndani wapewa 
somo kukuza
utalii nchini
Na Happiness Shayo, DODOMA

WIZARA ya Maliasili na Utalii imetak-
iwa kushirikiana kwa karibu na Wizara 
ya Mambo ya Ndani ya Nchi   katika 
kukuza soko la utalii nchini na kura-
hisisha utoaji wa huduma ya viza kwa 
watalii.

Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu 
ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii, 
Timotheo Mnzava, alisema hayo juzi  
katika kikao kilichofanyika Bungeni ji-
jini Dodoma.

“Wizara ya Mambo ya Ndani, Uhamiaji 
na Wizara ya Maliasili na Utalii mshiriki-
ane kuikuza sekta ya utalii. Tunahitaji  
mfanye zaidi kuisaidia sekta hii na kama 
kuna changamoto mkazitatue,” alisema.

Mnzava amezitaka Wizara hizo 
kuoanisha mifumo ya malipo kwa 
watalii na kuweka mikakati madhubuti 
ya kutambua masoko muhimu ya watal-
ii na kuwavuta waje nchini sambamba 
na kurahisisha michakato ya kupata 
viza kwa  watalii hao.

Waziri wa Maliasili na Utalii, Balozi 
Dk. Pindi Chana, aliiahidi  kamati hiyo 
kwamba wizara yake   itahakikisha ina-
fanya kazi kwa ukaribu na Wizara ya 
Mambo ya Ndani ya Nchi kuhakikisha 
soko la utalii linakua ili kuunga mkono 
juhudi za serikali kukuza sekta ya utalii 
nchini.

“Tutahakikisha tunatambua masoko 
muhimu ya utalii na kuweka mikakati 
madhubuti ya kuvutia watalii kwa kush-
irikiana,” alisema Balozi Chana. 

Kikao hicho kilihudhuriwa na viongo-
zi na watendaji mbalimbali kutoka Wiz-
ara ya Maliasili na Utalii na taasisi zake 
na viongozi kutoka Wizara ya Mambo ya 
Ndani ya Nchi na Idara ya Uhamiaji.

“Niko tayari 
kupewa 
majina ma-
baya lakini 
kwa mradi 
huu siwezi 
kuweka jiwe 
la msingi, 
Mameneja 
(wa Wakala 
wa Majisafi 
na Usafi wa 
Mazingira 
Vijijini- RU-
WASA)...
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Wafanyakazi mashamba ya maua wadai mafao
Na Godfrey Mushi, ARUMERU

Z
AIDI ya watu 500 wanadai 
mafao baada ya serikali 
kufunga maisha ya maua 
wilayani hapa Mkoa wa 

Arusha walikokuwa wakifanya 
kazi miaka michache iliyopita na 
kupoteza ajira.

Hatua hiyo imekuja baada 
ya kile walichodai ni jitihada 
zao za kudai kulipa madai yao 
kugonga mwamba baada ya 
mashamba hayo saba ya maua 
kufungwa mwaka 2020 kutokana 
na changamoto za uendeshaji, 
athari za janga la UVIKO-19 na 
mazingira magumu ya biashara 
na uwekezaji.

Licha ya watu hao  kulilia sta-
hiki zao baada ya kupoteza ajira 

na wamiliki mitaji, 
serikali nayo imepa-
ta hasara kubwa kwa 
kupoteza mabilioni 
ya shilingi kutokana 
na kukosa kodi ya 
maua.

Kutokana na ma-
dai hayo, baadhi yao, 
akiwamo Zephania 
Molell, aliyekuwa 
mfanyakazi wa 
Shamba la Maua la 
Kili Flora Limited 
(Nduruma Farm), 
kwa nyakati tofauti 
jana waliiangukia 
Wizara ya Kilimo, 
iwasaidie walipwe 
stahiki zao, kujikimu kimaisha na 
kukabiliana na changamoto za 

kiuchumi zinazowakabili kwa 
sasa.

“Maisha yetu kwa sasa ni 
magumu na tuko njiapanda. 
Tumekusanyika hapa kuiom-
ba serikali itusaidie kulipwa 
mafao yetu  na malimbikizo 
ya madeni zaidi shilingi bil-
ioni mbili,” alisema Mollel.

Wakati, Theresa Simon, 
aliyekuwa mfanyakazi wa 
Shamba la Maua la Mount 
Meru Flowers, alidai baadhi 
ya mashamba yalifungwa  ku-
tokana na sheria, utitiri wa 
kodi, tozo na ushuru.

Mwenyekiti wa Wafanyaka-
zi wa Mashamba ya Kili Flora 
Limited na Mount Meru Flow-

ers, Hamza Sulemani, alisema 
mpaka sasa hawajapata mafani-

kio yoyote.
Mashamba mengine yaliyo-

fungwa ni Tengeru Flowers, Tan-
zania Flowers, Shamba la Arusha 
Blooms.

Baada ya kuibuka madai hayo, 
Nipashe ilimtafuta Mwenyekiti 
wa Halmashauri ya Meru, Jeremi-
ah Kishili na kuthibitisha kutam-
bua suala hilo.

Kishili, aliwataka viongozi wa 
wafanyakazi hao  kufikia ofisi-
ni kwake kupata ufafanuzi wa 
malalamiko yao. 

Mwaka 2022, Waziri wa Kilimo, 
Hussein Bashe, aliagiza serikali 
mkoani Arusha kuanza kufufua 
mashamba hayo na ikiwezekana 
kugawanya kwa vijana ili kuji-
uaji kwa kilimo wakati mchakato 
mwingine ukiendelea.

Wasakwa 
kwa wizi 
kwenye 
gari 
Arusha
Na Cynthia Mwilolezi, 
ARUSHA 

JESHI la Polisi mkoani 
Arusha, linawasaka 
watu wanaodaiwa kwa  
wizi ndani ya gari aina 
ya Toyota Alphard, 
lenye namba za usajili 
T. 340 EJR.

Kamanda wa Polisi 
Mkoa wa Arusha, 
Justine Masejo, jana 
alisema kuwa tukio 
hilo lilitokea Januari 
12, mwaka huu katika 
maeneo ya Kaloleni 
jijini hapa.

Masejo, alisema 
wameanza uchunguzi 
na kuwasaka watu hao 
baada ya Goodluck 
Matingisa (41) kudai 
kuibiwa mali zake kwe-
nye gari hilo.

Alisema tukio hilo 
wamelipata kupitia pi-
cha mjongeo kwenye 
mitandao ya kijamii, 
hivyo wanaendelea na 
uchunguzi kuhusiana 
na tukio hilo na kutoa 
taarifa zaidi baada ya 
kukamilika.

“Natoa wito kwa 
wananchi kuacha 
tabia ya kubeba vitu 
vya thamani ndani ya 
magari yao bila kuwa 
na ulinzi na kuyaacha 
maeneo ya maegesho,” 
alisema Kamanda huyo.

Aliwaomba wananchi 
kuendelea kutoa taarifa 
za watuhumiwa wa 
uhalifu na uhalifu ili 
hatua za kisheria zi-
chukuliwe dhidi yao.

DC atoa siku 14 wanafunzi kuripoti sekondari

Mwenyekiti 
wa Wafan-
yakazi wa 
Mashamba ya 
Kili Flora Lim-
ited na Mount 
Meru Flow-
ers, Hamza 
Sulemani, 
alisema 
mpaka sasa 
hawajapata 
mafanikio 
yoyote.

HABARI KASKAZINI

Na Allan Isack, SIMANJIRO

MKUU wa Wilaya ya Simanjiro 
mkoani Manyara, Fakii Lulan-
dala, ametoa siku 14 kwa wazazi 
na walezi kuhakikisha wanafunzi 
wa kidato cha kwanza wanari-
poti shule walizopangiwa, lasivyo 
watakamatwa na kufikishwa ma-
hakamani.

Lulandala, alitoa amri hiyo jana 
wakati akizungumzia mwenendo 
wa kuripoti shuleni wanafunzi 
wa kidato cha kwanza, walioch-
aguliwa kujiunga na masomo 
kwa mwaka 2025.

Alisema mwanafunzi atakaye-

bainika hajahudhuria masomo 
ndani ya siku 14 baada ya shule 
kufunguliwa mwanzoni mwa 
wiki hii, hatua kali zitachukuliwa 
dhidi ya mzazi au mlezi wake.

Alisema wanafunzi 3,248 waki-
wamo wavulana 1,598 na wasi-
chana 16,050 walifanya mtihani 
wa taifa wa kuhitimu elimu ya 
msingi mwaka jana.

“Zaidi ya asilimia 98 ya wa-
nafunzi waliofanya mtihani wa 
kuhitimu darasa la saba mwaka 
jana wa 2024 wamechaguliwa 
kujiunga na kidato cha kwanza 
kwenye shule za sekondari,” 
alisema Lulandala.

Alisema idadi hiyo ya wanafun-
zi hao, inatokana na jitihada 
kubwa zilizofanywa na serikali 
kwa kuboresha miundombinu 
na rasilimali watu katika sekta ya 
elimu.

“Miundombinu ya madarasa, 
nyumba za walimu, vifaa vya ku-
fundishia na walimu wa kutosha 
imesababisha mazingira rafiki 
katika shule zetu hapa Siman-
jiro,” alisisitiza.

Vilevile, alisema kata zote 18 
za Simanjiro zina shule za se-
kondari na nyingi ziko karibu na 
makazi ya watu.

“Ifikapo Januari 27 kwa maana 

ya wiki mbili, watoto wote wafike 
shule, wasizuiwe kwa kukosa ma-
hitaji ikiwamo sare kwa kuwa ju-
kumu la vifaa vya shule ni la mza-
zi au mlezi,” alisema Lulandala.

Mkazi wa Mamlaka ya Mji 
Mdogo wa Mirerani, Elia Baraka, 
ameipongeza Kamati ya Maende-
leo ya Kata ya Endiamtu kupitia 
Diwani wake, Lucas Zacharia, 
walivyojitoa kusaidia kuchangia 
gharama za madawati ya Shule 
ya Sekondari Mirerani B.W. Mka-
pa.

“Kutokana na upungufu wa 
madawati kwenye shule hiyo, 
wazazi na walezi watachangia 

Shilingi 20,000 badala ya Shilingi 
35,000. Tunampongeza Diwani 
Luka kwa kuchangia nyongeza 
hiyo,” alisema Baraka.

Mkazi wa Kijiji cha Naberera, 
Sinyati Mollel, alisema serikali 
inapaswa kuchukua hatua kwa 
wazazi na walezi watakaobainika 
kuozesha binti zao ambao ni wa-
nafunzi.

“Kuna baadhi ya wazazi na 
walezi wanapokea mifugo kama 
mahari na kuwaozesha mabinti 
zao badala ya kuwapeleka shule 
wakasome, serikali iwe macho 
kwenye hilo,” alisema Sinyati.

Alhamisi Januari 16, 2025

Katibu Tawala wa Wilaya ya Serengeti, mkoani Mara, Anjelina Marko (kulia), akinusa tumbaku wakati wa uzinduzi wa 
mnada wa zao hilo, uliofanywa na Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya wilaya hiyo, Dk. Maulid Madeni (wa pili kulia), 
mjini Mugumu juzi. Katikati ni Msimamizi wa Masoko ya Tumbaku kutoka Bodi ya Tumbaku Tanzania (TTB), Rajabu Hassan. 
PICHA: MPIGAPICHA WETU
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HABARI KANDA YA ZIWA

Vikwazo wanafunzi kidato cha kwanza vyalegezwaViongozi 
wa ushirika 
watakiwa 
kuwainua 
wakulima 
kiuchumi
Na Timothy Itembe, 
TARIME

CHAMA Kikuu cha 
Ushirika cha Wakulima  
Mkoa wa Mara (WA-
MACU) kimewataka 
viongozi wa vyama vya 
ushirika kuelekeza nguvu 
zao kuwasaidia wakulima 
kuinuka kiuchumi. 

Rai hiyo ilitolewa juzi 
na Meneja Mkuu wa WA-
MACU, Samwel Gisiboye 
wakati akizungumza na 
viongozi na wakufunzi 
wa Chuo cha Taifa cha 
Ulinzi (NDC) waliopo 
mkoani Mara kwa ziara 
ya mafunzo kwa vi-
tendo na kutoa ushauri 
wa kutunza amani na 
usalama kwa manufaa ya 
wananchi na Taifa. 

Giseboye, alisema  
wakulima wanahitaji 
kuwezeshwa katika sekta 
mbalimbali na kuelimish-
wa ili kuleta  mabadiliko 
kwa kuendesha kilimo 
cha kibiashara na kukuza 
uchumi.

Aliupongeza uongozi 
wa chuo hicho kwa kuwa 
wa kwanza kuwatembe-
lea na kuwataka  kuona 
namna ya kuongeza fani 
ya kilimo katika chuo 
chao ili kupanua wigo wa 
ajira kwa wahitimu wao 
nchini 

Aliwasihi katika mae-
neo yote wanakofanya 
ziara kunadi ajenda ya 
kilimo ili kuleta tija kwa 
taifa, kuongeza uzalishaji 
wa mazao na kuzalisha 
ajira.

 Mkuu wa Msafara 
huo, Brigedia Jenerali 
Baganchwera  Rutambu-
ka, alikitaka chama hicho 
kujikita katika dhima 
waliyonayo ya kuwasaid-
ia wakulima ili kuwainua 
kiuchumi kupitia mazao 
ya biashara.

Rutambuka, alikitaka 
chama hicho kuende-
lea kujikita kuwasaidia 
na kuwainua wakulima 
kwani kwa kufanya 
hivyo,  watakuwa wame-
likomboa Taifa kupitia 
Sekta ya Kilimo.

 “Lengo letu ni kupita 
kuangalia amani na 
usalama wa jamii na 
mikakati ya Taifa husu-
sani usalama wa  mipaka  
kwa hali hiyo WAMACU 
jikite kwenye kilimo na si 
vingine,” alisema.

Na Restuta Damian, BUKOBA 

I
KIWA ni siku ya nne tangu 
kufunguliwa kwa shule nchi-
ni, wananchi wamejitokeza 
kuandikisha wanafunzi 

kuanza masomo ya sekondari 
katika shule za serikali wilayani 
hapa Mkoa wa Kagera bila vikwa-
zo kwa wasiotimiza mahitaji.

  Baadhi ya wazazi waliozun-
gumza na Nipashe juu ya hali 
ya upokelewaji wa wanafunzi 
wa kidato cha kwanza shuleni, 
walisema licha ya kutokutimiza 
mahitaji muhimu, wanafunzi 
wameruhusiwa kuendelea na 
masomo huku wakipewa muda 
wa kujipanga kukamilisha. 

Mkazi wa Kata ya Kashai, 
Malselina Simon, alisema ame-
timiza baadhi ya mahitaji ya shule 

na kumpeleka mtoto 
wake kuanza masomo, 
licha ya kupunguki-
wa sare muhimu na 
kupokelewa.

  Malselina, alisema 
alikuwa amepanga 
kusitisha kumpeleke 
mtoto wake shule 
hadi atakapotimiza 
mahitaji yote, la-
kini alipokea wito wa 
kutakiwa kupeleka 
vyovyote alivyo.

Alisema huo ni 
msaada mkubwa 
kwa wazazi na walezi 
wasiokuwa na uw-
ezo hasa katika kipindi hiki cha 
mwanzoni mwa mwaka 2025.

 “Kwa sasa mwanafunzi hawe-
zi kukataliwa kuingia darasani 

kuanza masomo endapo 
anaonekana kuwa na ma-
pungufu ya mahitaji, tuta-
jitahidi pale ambako hatu-
jakamilisha wakati watoto 
wakiendelea na masomo,” 
alisema.   Mkazi wa Kata 
ya Bilele, Zainab Hamdan, 
alisema licha ya kuwepo 
kwa mapungufu kumpele-
ka mwanafunzi shule, ku-
nakusikilizwa mzazi hadi 
atakapo kamilisha.

 “Awali tulikuwa na uwezo 
wa kupata fedha lakini kwa 
sasa hali ni ngumu hivyo 
hatua ya kuruhusu tupeleke 
watoto hata bila kumaliza 

michango imekuwa msaada zaidi 
kwetu wazazi,” alisema Hamdan 

Makamu Mkuu wa Shule ya Se-
kondari Kashai, Renard Katabazi, 

alisema mwitikio wa wanafunzi 
kuripoti kuanza kidato cha kwan-
za katika muhula huu wa maso-
mo upo juu katika kipindi kifupi. 

Katabazi, alisema hadi kufikia 
juzi  wanafunzi 141 kati ya 465 wa-
likuwa wameripoti shuleni hapo 
na kuanza masomo, kati ya hao, 
wasichana 231 na wavulana 234. 

Mkuu wa Wilaya ya Bukoba, 
Erasto Sima, alisema katika 
wilaya hiyo waliochaguliwa ku-
jiunga na kidato kwanza mwaka 
huu baada ya kufaulu mtihani 
wa taifa wa darasa la saba mwaka 
jana ni 6,398, kati ya hao,  wavu-
lana  3050 wasichana 3348.

Sima, alisema wanafunzi wali-
ochukua fomu kwa ajili ya kujiun-
ga kidato cha kwanza katika shule 
za sekondari za serikali wilayani 
humo ni 4,780.

Makamu 
Mkuu wa 
Shule ya 
Sekondari 
Kashai, 
Renard Kata-
bazi, alisema 
mwitikio wa 
wanafunzi 
kuripoti 
kuanza 
kidato cha 
kwanza ka-
tika muhula 
huu...

Wakulima wanawake wa mpunga wajikongoja 
Na Shaban Njia, KAHAMA

  WAKULIMA wanawake wa 
mpunga katika Halmashauri ya 
Manispaa ya Kahama mkoani 
Shinyanga wamesema gharama 
kubwa za zana za kilimo ni kikwa-
zo kwao kujiendesha kibiashara 
na kuzidi kudidimia kiuchumi 
kwa kupata hasara.

  Wakizungumza kwa nyakati 
tofauti, mmoja wa wakulima hao 
kutoka Kata ya Mondo, Neema 
Maziku, alisema wanalazimika 
kuendesha kilimo cha kawaida 
kwenye eneo dogo licha ya kuwa 
na maeneo makubwa na kupata 
mavuno ‘kiduchu’.

  Neema, aliwaomba wadau 
wa kilimo kushusha gharama za 
pembejeo ili kukidhi mahitaji 
kama njia ya kuwasaidia kuacha-
na na kilimo cha kutumia jembe 

la mkono kwenye mashamba 
makubwa.

Mary Mganga wa Kata ya Bu-
soka alisema pamoja na serikali 
kuweka ruzuku kwenye pembe-
jeo za kilimo, hawana elimu ya 
matumizi yake na kuwa miongoni 
mwa sababu za kukosa mavuno 
ya kutosha.

Kwa mujibu wa Mary, wakuli-
ma hao hawafahamu muda gani 
wanatakiwa kuweka mbolea ya 
kukuzia, kuondoa magugu sham-
bani na dawa ya kuua wadudu.

Alisema kukosekana kwa elimu 
hiyo kwao ni janga kwa kudidimia 
kiuchumi kwa kuvuna magunia 15 
ya mpunga kwa hekari badala ya 
40 mpaka 50. 

“Pia jembe la mkono soko-
ni linauzwa Sh.7,000 mpaka 
10,000 ambao linatumika kulima 
eneo dogo, jembe linalokokot-

wa na ng’ombe linauzwa kwa 
Sh.200,000 gharama ambayo ni 
kubwa kulingana na hali zetu,” 
alisema Mary.

  Katika kuwasaidia wakuli-
ma wa hali duni wilayani hapa, 
Shirika lisilo la kiserikali la Dorfra 
Co.ltd kwa kushirikiana na Shirika 
la Meda wameanza kusambaza 
zana za kilimo kwa robo gharama 
na kutoa mafunzo kwa wakulima 
ili kupandisha thamani ya zao la 
mpunga na kuinua uchumi wa 
wakulima wanawake

  Meneja wa Dorfra Co.ltd, Ba-
kari Juma alisema kati ya Novem-
ba 27 na 29 mwaka jana walitoa 
zana hizo kwa wakulima 525 wa 
kata 20 za Manispaa ya Kahama 
na kuwapatia elimu ya kilimo cha 
kisasa.

Alisema elimu hiyo ni namna 
ya kulima kisasa, kanuni bora za 

kilimo, mbegu bora, utayarishaji 
wa shamba, matumizi sahihi ya 
mbolea, udhibiti wa magugu kwa 
kutumia dawa, magonjwa sum-
bufu na kupanda kwa kuzingatia 
mstari.

 Alisema wanawapatia wakuli-
ma hao majembe ya kukotwa  
na  ng’ombe kila mmoja kwa 
gharama ya Sh.50,000 badala ya 
bei ya sokoni  Sh.200,000 ili ku-
hakikisha wanaongeza uzalishaji 
wa mazao ya chakula na biashara.

 Mkuu wa Divisheni ya Kilimo 
na Uvuvi wa Manispaa hiyo, Pen-
do Matulanya, aliwataka wakuli-
ma hao kuwatumia maofisa ugani 
wa kata zao ili kupata ushauri wa 
namna ya kutunza shamba, kuli-
ma kisasa na muda gani wa ku-
weka mbolea ili kupata mavuno 
ya kutosha.

Mkulima wa 
Kata ya Mondo, 
Halmashauri ya 
Manispaa ya 
Kahama, mkoani 
Shinyanga, 
Neema Maziku, 
akiwa ame-
shikilia moja 
ya jembe la 
kukokotwa 
na ng’ombe, 
yaliyotolewa 
na Shirika la 
Dorfra Co. Ltd 
kwa gharama ya 
50,000/- badala 
ya 200,000/- 
kwa lengo la 
kuinua uzal-
ishaji wa zao 
la mpunga na 
kuwainua kiu-
chumi wakulima 
wanawake, 
katika hafla 
iliyofanyika 
Shule ya Msingi 
Mbulu, jana.  
PICHA: SHABAN 
NJIA



Na Beatrice Philemon

A
lhamisi wiki iliyopita, 
ilikuwa na safu ya mada 
hii, ikiwa na dodoso la 
ziara yenye ushuhuda 

wa mwandishi katika wilaya za 
Kilindi, Handeni na Pangani, 
kuhusu mageuzi kwenye utunza-
ji ardhi na misitu. Fuatilia nyen-
zo elimu kwa jamii ilivyovusha 
malengo, hadi mapinduzi katika 
nafasi ya jinsia....

KUNA darasa la kurejesha thama-
ni ya ardhi na misitu mkoani Tanga 
linaendelea, chini ya uratibu wa 
kiserikali, kupitia nguzo za Shirika 
la Kuhifadhi Misitu ya Asili Tanza-
nia (TFCG) kwa kushirikiana na 
Mtandao wa Jamii wa Usimamizi 
wa Misitu Tanzania (MJUMITA).

Hao wamekuja na mfumo unao-
wasaidia wananchi katika wilaya za 
Pangani, Handeni, Kilindi na Mk-
inga, kuvuna misitu kwa njia endel-
evu na rafiki wa mazingira.

Sasa wananchi wanaelimishwa 
matumizi bora ya ardhi na kutenga 
misitu ya hifadhi ya vijiji kwenye 
ardhi zao, ili kuboresha usimamizi 
endelevu wa misitu na uzalishaji 
endelevu wa nishati iitwayo tunga-
motaka, ikiwamo mkaa na mbao 
kwa njia endelevu.

Elida Fundi, Ofisa Utawala Bora 
na Uragabishi kutoka Mtandao wa 
Jamii wa Usimamizi wa Misitu Tan-
zania (MJUMITA), anaiambia Ni-
pashe kwamba, uvunaji endelevu 
ni unaokidhi mahitaji ya sasa, bila 
kuathiri mahitaji ya kizazi kijacho.

“Ili kukidhi mahitaji ya sasa na 
kizazi kijacho, serikali ya kijiji in-
aruhusiwa kutenga asilimia 10 
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Barabara ya Hospitali 
Rufani Shinyanga 

inavyodhuru, inatesa
 wasafiri wagonjwa

Kamishna Nishati 
Jadidifu afunguka
undani timu ya 
Samia ilivyojipanga 

Ukurasa  12

Ni mapinduzi ya utunzaji ardhi na 
misitu kipitia elimu kwa watumiaji

Inaendelea Uk. 14

Tukio mojawapo la upandaji miti wilayani Kilindi. PICHA: MTANDAO

•Kinamama wabadilishwa, washika usukani vijijini

mpaka 20, kwenye eneo la 
msitu kama eneo la uvunaji 
mkaa endelevu na asilimia 80 
inabaki kama eneo la uhifadhi,” 
anasema.

Pia, anaendelea: “Huyo sasa 
hatakiwi kufanya shughuli yoy-
ote ya uvunaji mkaa, kilimo na 
shughuli nyingine, kwa ajili ya 
vizazi vijavyo.”

KINACHOPATIKANA
Inatajwa hadi sasa, Suluhisho 

la Ujumuishaji Misitu na Ni-
shati Endelevu ya Tungamo-
taka Tanzania (IFBEST), wa-
nanchi katika vijiji vya Lusane, 
Mnkonde, Gendagenda na Mse-

ko ndami ya wilaya za Pangani, 
Kilindi na Handeni wametenga 
misitu ya hifadhi ya vijiji kwa 
uzalishaji mkaa endelevu.

Hiyo inatajwa kusaidia 
kuongezea kipato, kupunguza 
uharibifu misitu na usimamizi 
shirikishi, kutekeleza miradi ya 
maendeleo katika vijiji vyao.

Uamuzi wao wanavijiji, wam-
etenga misitu ya hifadhi ya viji-
ji, baada ya kupata mafunzo ya 
uvunaji endelevu wa mazao ya 
misitu na uzalishaji mkaa ende-
levu, matumizi bora ya ardhi na 
usimamizi shirikishi wa misitu 
kutoka MJUMITA na TFCG.

Mafunzo yametolewa kwa 
wajumbe wa kamati za maliasi-
li,  viongozi wa vijiji, wafugaji 
nyuki, wenye misitu binafsi na 
wanaotaka kutetea misitu, pia 
wazalishaji mkaa endelevu.

Elida Fundi, ni Ofisa Utawala 
Bora na Uragabishi wa MJUMI-
TA Ni mradi wa miaka mitatu 
unaofadhiliwa na fedha za ki-
geni, kupitia Wizara ya Fedha 
na hadi sasa unatekelezwa ka-
tika vijiji kadhaa.

Anaviorodhesha kuwa; 
Lusane, Mnkonde, Mswaki, 
Nghobore, Mkalamo, Genda-
genda, Mmbogo, Mapanga na 

Mseko katika wilaya za Pangani, 
Kilindi na Handeni.

Lengo la mradi ni kuimarisha 
usimamizi endelevu wa mazin-
gira kwa kuboresha usimamizi 
endelevu wa misitu na uzalishaji 
endelevu wa nishati ya tunga-
motaka.

KWANINI MAFUNZO? 
Waratibu mafunzo, MJUMITA 

kwa kushirikiana na TFCG, wa-
nafafanua sababu mahsusi wa 
mafunzo hayo ya umma, ya-
naangukia kuwezesha wenyeji 
kujua haki zao, kusimamia na 
kujitetea wanufaike na rasilimali 
zao za misitu na mazao yake.

Eneo lingine, analitaja ni 
zao la mafunzo liwakweze kwa 
uelewa na utendaji, wakazi hao 
kugombea nafasi mbalimbali za 
kiuongozi na kutendaji.

Hapo inaorodheshwa mifano 
ya nafasi, kama vile kamati za 
maliasili, uongozi wa vijiji na 
masuala  ya misitu, ukiwa na 
ajenda  ya kijinsia kuacha dhana 
‘misitu ni  kazi ya wanaume’ na 
kuleta tofauti.

Nipashe ikiwa katika ukaguzi 
wa kihabari eneo hili, ikashuhu-
dia matokeo; wanawake wa-
nashika nafasi kubwa kiungozi 
katika vijiji vyao kama vile Mwe-
nyekiti wa Kamati ya Maliasili 
ya Kijiji cha Mnkonde, wilayani 
Kilindi.

Vilevile, MJUMITA imezijen-
gea uwezo asasi nyingine za 
kiraia za mkoani Tanga, kuweza 
kushawishi kuwapo  mazin-
gira wezeshi kisera,  usimamizi 
misitu na uvunaji endelevu wa 

Ukurasa 13
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•Miaka mitatu ya hospitali, rekodi zinasikitisha
•Mganga Mfawidhi, mkoa afunguka ya uvunguni...

AFYA

Na Marco Maduhu,  
SHINYANGA

I
LIKUWA Mei mwaka jana, 
mapacha Kulwa na Dotto Ma-
henga, wakazi wa kijiji cha 
Lyandu katika Manispaa ya 

Shinyanga, wakiwa kwenye pikipi-
ki, walipata ajali kwa kugongwa na 
gari na kufariki dunia papo hapo.

Vifo hivyo vilitokea kwenye 
barabara iendayo Hospitali ya 
Rufani ya Mkoa wa Shinyanga, 
ambayo imekuwa ikilalamikiwa 
kutokana na ubovu wake, tangu 
kuanza kutolewa huduma katika 
hospitali hiyo mwaka 2022.

Mzazi wa watoto hao, Zainab 
Tagala, anasema kifo cha watoto 
wake ni pigo kubwa kwake na fa-
milia, kwani pia alikuwa akiwat-
egemea kuendesha maisha yake, 
baada ya baba yao kufariki du-
nia, huku kaka yao mkubwa ana-
jitegemea na familia yake.

Mama Zainab, anaeleza: “Bara-
bara ya hospitali isingekuwa 
mbovu, watoto wangu sasa hivi 
wangekuwa wazima, yaani niki-
fikiria naanza kulia.”

Anaendelea kwa majonzi: “Na 
siwezi kuzungumza tena!... Nenda 
ukaongee na kaka yao kwenye mji 
wake upo jirani tu na hapa, nasikia 
uchungu sana.”

Nipashe inapolazimika kubadili 
mwelekeo, hadi kwa kaka wa 
vijana hao, Mohamed Shabani, 
anasimulia walipokea taarifa ya 
ajali ya wadogo zake, Kulwa na 
Dotto kwa mshtuko mkubwa.

Anasimulia, kwamba waligong-
wa wakati gari lilipokuwa ikik-
wepa mashimo katika barabara 
hiyo ya Hospitali ya Rufani ya 
Mkoa wa Shinyanga.

Shabani anasema, aliwaacha wa-
dogo zake nyumbani kama nguzo 
ya familia na baada ya vifo hivyo 
“wamelia na wamenyamaza” na 
kuomba serikali iiangalie barabara 
hiyo kwa jicho la tatu.

Maoni yake ni kwamba, mahali 
hapo panapitiwa na watu wengi 
na imekuwa ikikatwa na maji pale 
mvua zinaponyesha. 

Kwa mujibu wa takwimu zilizo-
tolewa na Mganga Mfawidhi wa 
Hospitali hiyo, Dk. Luzila John, kila 
siku moja huwa wanahudumia 
wagonjwa zaidi ya 200.

Mwongozo wa ujenzi wa Hospi-
tali ya Rufani ya Mkoa wa Shinyan-
ga wa Mwaka 2014, unaonyesha 
michoro ya majengo, ikiendana na 
kuwapo na ubora wa barabara.

Dk. Luzila anasema, hospitali 
hiyo ilianza rasmi kutoa huduma 
za matibabu mnamo Desemba 29, 
2022, hivyo hadi sasa ina miezi 24 
au miaka miwili na wiki mbili.

Anasema, kutokana na uhi-
taji wa huduma za kibingwa kwa 
wananchi wa mkoa huo, ilibidi 
waanze kutoa huduma hivyo, licha 
ya ubovu huo wa barabara ulipo.

Barabara ya Hospitali Rufani Shinyanga 
inavyodhuru, inatesa wasafiri wagonjwa

Dk. Ruzila anasema kwamba, 
ubovu wa barabara hiyo kutojeng-
wa kwa muda mrefu, binafsi ame-
kuwa akiwasilisha malalamiko 
yake mara nyingi, kwenye vikao 
mbalimbali vya viongozi.

Anataja baadhi yake ni pamoja 
na Kamati ya Ushauri cha Mkoa 
huo (RCC), akirejea kikao cha 
Desemba 15 mwaka 2023, lakini 
hakuna utekelezaji wake.

Kwa mujibu wa Dk. Ruzila, ubo-
vu huo wa barabara, umekuwa 
ukisababisha vifo na kuhatarisha 
maisha ya wagonjwa, na kwamba 
magari ya wagonjwa.

“Ambulance (magari ya wag-
onjwa) zimekuwa zikipata ajali, 
huku zikiwa zimebeba wagonjwa, 
jambo ambalo ni hatari...

“Athari za ubovu wa barabara 
hii ni kubwa! Mfano ukiwa umem-
beba mgonjwa aliyevunjika mi-
fupa au mjamzito, hadi kufika hos-
pitalini hapa, atakuwa amepata 
maumivu makali sana na kuha-
tarisha afya yake,” anaeleza.

Kwa mujibu wa Dk. Luzila, pia 
magari ya hospitali hiyo yameku-
wa yakiharibika na kuingia ghara-
ma za matengenezo ya mara kwa 
mara na kwamba gari moja hadi 
sasa wamelipaki baada ya kukosa 
fedha za kulitengeneza.

 
GARI LA WAGONJWA
Dereva wa gari la kubeba 

wagonjwa (ambulance) katika 
Hospitali ya  Rufani ya Mkoa wa 
Shinyanga, John Mabelele, ana-
taja changamoto wanazopata ku-
tokana na ubovu wa barabara ya 
hospitali hiyo.

Anataja baadhi ya athari ni 
kuuharibika magari yao, ajali na 
kwamba wakuwa wakiwabeba 
wagonjwa wenye hali mbaya, wa-
nailalamika kuumia.

Anafafanua kuwa, pia mvua 
zinaponyesha, barabara hizo zi-

Majengo ya Hospitali ya Rufani Shinyanga.  PICHA: MTANDAO

Mwonekano wa ubovu wa barabara ya kwenda Hospitali ya 
Rufani Mkoa wa Shinyanga, mashimo yake yameweka historia 
ya ajali zenye vifo. PICHA: MARCO MADUHU

miundombinu rafiki ya wagonjwa 
kufika kwa urahisi penye matiba-
bu, pasipo vikwazo.

“Kitu ambacho huwa tunakizin-
gatia kwenye ujenzi wa huduma 
za afya, ni kuhakikisha miun-
dombinu ya usafiri inakuwa rafiki 
kwa wagonjwa na kunapotokea 
changamoto huwa tunawasiliana 
na TARURA kufanya matengenezo 
ya barabara,” anasema Mlyutu.

TARURA & MABOSI MKOANI 
  Meneja Wakala wa Barabara 

Mjini na Vijijini (TARURA) wilay-
ani Shinyanga, Mhandisi Samson 
Pamphili, anasema walishapokea 
maombi ya ujenzi wa barabara 
hiyo kutoka kwa Mganga Mfawidhi 
wa Hospitali ya Rufani ya Mkoa.

Anataja tatizo linalokwamisha 
ujenzi wa barabara ni ufinyu wa 
bajeti, ila kwa sasa wamepata fed-
ha kutoka ufadhili wa Benki ya Du-
nia shilingi bilioni tisa za kujenga 
barabara mbili, daraja na miun-
dombinu itakayosaidia kufika hos-
pitalini kirahisi.

Mkuu wa Mkoa wa Shinyanga, 
Anamringi Macha, anakiri ubovu 
wa barabara hiyo ni tatizo kubwa 
kwa wagonjwa kufika kupata hu-
duma katika hospitali ya mkoa 
huo.

Anasema, kwa sasa barabara 
hiyo imeingizwa kwenye mpango 
wa Benki ya Dunia na ujenzi wake 
unatarajiwa kuanza mwezi Febru-
ari au Machi mwaka huu.

“Barabara hii ya kwenda Hos-
pitali ya Rufani ya Mkoa wa Shin-
yanga ni mbovu sana na wananchi 
wamekuwa wakiipigia kelele na 
kipindi cha kiangazi huwa kuna 
vumbi,” anasema Macha.

Anahitimisha kwamba “inapofi-
ka Msimu wa  Masika, utelezi ni 
mkubwa na ina mashimo, lakini 
serikali ipo katika hatua nzuri ya 
kuijenga.”

Mbunge wa Jimbo la Shinyanga 
Mjini, Patrobas Katambi ambaye 
pia ni Naibu Waziri Ofisi ya Wa-
ziri Mkuu, anayeshughulikia Kazi, 
Ajira na Watu wenye ulemavu, 
anasema barabara hiyo ilikwama 
kujengwa sababu ya mifumo ya 
kifedha.

Anaungana kwamba, kwa sasa 
wanasubiri pesa kutoka Benki ya 
Dunia, ili waanze kutekekeza mra-
dui wa Barabara inayofika hospi-
talini.

 
MWONGOZO KITAIFA
Hayo yanayotokea, huku Sera 

ya Afya ya Mwaka 2007, kifungu 
cha 5 (b) kinazungumzia “huduma 
bora za afya zinazowafikia wa-
nanchi wote kwa urahisi,” ambayo  
kipekee inabeba msisitizo wa ku-
wapo barabara bora, ‘pafikike 
kirahisi.’

Vilevile, Waziri wa Fedha, Dk. 
Mwigulu Nchemba, Juni 13 mwaka 
huu bungeni Jijini Dodoma, katika 
hotuba yake ya  bajeti ya serikali 
kwa mwaka wa fedha 2024/2025, 
akataja takwimu; watu 7,639 
wamepoteza maisha kwa ajali za 
barabarani kwa miaka mitano; 
2019-2024, pia majeruhi 12,663.

nakuwa mbaya zaidi, kwa sababu 
mashimo yake yanafukiwa na 
maji, hivyo inakuwa ngumu kwao 
madereva kuyaona na wanajikuta 
wakivunja ‘shock up’ za magari, 
huku wakiwaumiza wagonjwa.

 
WATUMIA BARABARA  
Safari ya kupata ufafanuzi za 

Nipashe, ziliifkisha kwa mgonjwa 
Letecia Dotto, anayeeleza uzoefu 
wake, akisema wanaposafiri kwa 
bajaji kupata matibabu hospitalini 
hapo, akiwa amebebwa kwenye 
bajaji, alikuwa akisikia maumi-
vu makali, hasa kunapotokea 
mtikisiko.

Anaungana na mtumiaji bara-
bara, Kuluthumu Mohamed, 
anayesema magari yao yamekuwa 
yakiharibika kila mara na haip-

iti wiki, lazima waende kufanya 
matengenezo, yakiwagharimu 
kiasi kikubwa cha fedha.

KAULI YA RPC 
Kamanda wa Polisi Mkoa wa 

Shinyanga Janeth Magomi, anaun-
gana na kauli zilizotangulia za 
adha ya Barabara hiyo kuwa vyan-
zo vya ajali nyingi katika Manispaa 
Shinyanga.

“Siwezi kuchambua kwamba ka-
tika barabara hiyo zimetokea ajali 
ngapi, matukio haya tunajumlisha 
kwa ujumla,” anasema TPC Ma-
gomi.

Mratibu wa ujenzi wa miun-
dombinu ya Afya Mkoa wa Shin-
yanga, Faustine Mlyutu, anasema 
maeneo yote ya kutoa huduma za 
afya na kisera yanapaswa yawe na 
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Sehemu ya mradi wa umeme wenye kiwango cha kimataifa, Bwawa la Mwalimu Nyerere. PICHA ZOTE: MTAKTABA

•Aorodhesha mbinu, picha mavuno ‘Kazi Iendelee’

MKUTANO NISHATI KIMATAIFA NCHINI...
MAZINGIRA

Na Mwandishi Wetu

K
ATIKA wiki moja na 
nusu ijayo, Tanzania 
inatarajia kuwa mwe-
nyeji wa Mkutano wa Ni-

shati wa Wakuu wa Nchi za Afrika 
kuhusu nishati, ikikusanya vion-
gozi wa nchi 54 wa Bara Afrika.

Pia, wamo Makamu wa Rais 
wa Benki ya Dunia (WB), Benki 
ya Maendeleo ya Afrika (AfDB), 
Umoja wa Afrika (AU), hali kad-
halika mawaziri wa fedha, wan-
aohusika na nishati.

Katika tukio hilo litakalofanyi-
ka kuanzia tarehe 27 hadi 28, 
mwezi huu katika Kituo cha Mi-
kutano cha Kimataifa cha Julius 
Nyerere ( JNICC), washiriki wen-
gine ni mabalozi, wakuu wa taasi-
si za kifedha za kimataifa, mazin-
gira, nishati na sekta binafsi.

Hapo mwenyeji nchini kutaal-
uma serikalini, Kamishna wa 
Umeme na Nishati Jadidifu nchi-
ni, Innocent Luoga, ana ufafanuzi 
wake katika jambo hilo: “Tu-
namshukuru sana Rais wa Jam-
huri ya Muungano wa Tanzania, 
Mheshimiwa Dk. Samia Suluhu 
Hassan, ambaye ameendelea kui-
pa kipaumbele Sekta ya Nishati, 
juhudi ambazo zimeonekana 
kwa nchi na taasisi mbalimbali za 
kimataifa.

“Mfano hai ni kufanyika kwa 
mkutano huu (M300) mkubwa 
unaowakutanisha wakuu wa nchi 
zote za Afrika na wengine kutoka 
mataifa ya Ulaya.

“Hili ni suala la kujivunia kwa 
Tanzania na tunapaswa kumuun-
ga mkono Mheshimiwa Rais wetu 
kwa maono haya makubwa.”

SABABU ZA MKUTANO
Katika ufafanuzi wake kwa 

wahariri wa vyombo vya habari 
jijini Dar es Salaam, mwishoni 
mwa wiki iliyopita, Kamishna wa 
Umeme na Nishati Jadidifu Inno-
cent Luoga, anasema: 

“Takwimu zinaonyesha kuwa 
takribani Waafrika milioni 685 
hawajafikiwa na huduma ya 
umeme hadi sasa kati ya Waaf-
rika zaidi ya bilioni moja.

“Kutokana na hilo Benki ya 
Dunia kwa kushirikiana na Benki 
ya Maendeleo Afrika wamekuja 
na mpango mahsusi ujulikanao 
kama ‘Mission 300’ (au M300) 
ambao umelenga kuharakisha 
upatikanaji wa umeme kwa Waaf-
rika milioni 300 ifikapo 2030. 

“Mpango huu unahusisha nchi 
zote za Afrika, nchi 14 zimech-
aguliwa kuanza utekelezaji wa 
mpango huu na nchi nyingine 
zitafuata. Kiwango kidogo cha 
upatikanaji wa umeme kilikuwa 
ni kigezo kilichotumika.

“Nchi hizo ni Tanzania, Mali, 
DRC ( Jamhuri ya Kidemokrasia 
ya Congo), Ivory Coast, Bukina 

Kamishna Nishati Jadidifu afunguka
undani timu ya Samia ilivyojipanga 

Faso, Chad, Liberia, Madagas-
car, Malawi, Mauritania, Mozam-
bique, Niger, Nigeria na Zambia.

“Tanzania kwa upande wake 
itasaini mpango huo kwa kuwa 
ni nchi mwenyeji wa mkutano 
kwani imeshapiga hatua kubwa 
katika usambazaji wa umeme 
kwa wananchi,” anasema Luoga.

NAFASI YA TANZANIA
Kamishna Luoga anaelekeza 

pongezi kwa Rais Dk. Samia 
Suluhu Hassan, kwa kuipa kip-

aumbele sekta ya nishati, juhudi 
zikionekana kitaifa na kimataifa.

Hapo anarejea mfano wa kuku-
balika kwa taifa kufanyika mkuta-
no ujao unaowakutanisha wakuu 
wa nchi za Afrika na viongozi wa 
nje ya bara hilo.

Hata juzi katika mkutano wake 
wa kufungua mwaka na mabalozi 
wa kigeni waliko nchini Jumanne 
wiki hii, Rais Dk. Samia akarudia 
tena hilo kuwa ni sehemu ya ma-
fanikio yanayoshuhudiwa kitaifa, 
ikiangazwa katika eneo hilo la 

Kamishna wa Umeme na Nishati Jadidifu, Innocent Luoga

nishati.
Hadi sasa kitaifa, mbali na ni-

shati za asili katika vyanzo vya 
maji kama vile Kidatu, kuna mra-
di mkubwa Bwawa la Mwalimu 
Nyerere linalotarajiwa kumaliza 
shida ya umeme nchini, hata ku-
uza kimataifa.

Maeneo mengine yanayoju-
muisha kupata na kutumia ni-
shati ya gesi nchini, kazi inayoen-
delea, huku huduma za usambaji 
nisahati umeme ukifanikiwa kwa 
kiwango kikubwa, chini ya wakala 
wake maalum iliyoundwa (REA).

Wakati inapokea pesa za mradi 
kutoka Benki ya Dunia mnamo 
Novemba 2023, REA iliahidi 
itaiwezesha kuifikia dhamira 
yake ya kuvipata vijiji 12,318 vili-
vyolenga kitaifa ifikapo Juni 2024.

Hiyo ni kwa mujibu wa kauli ya 
REA wakati huo, mafanikio yaki-
wa mbele ya dhamira ya kipindi 
kilicholengwa, 2025, kwamba 
asilimia 70 ya Watanzania walio 
vijijini wafikiwe na huduma ya 
umeme.

Kuhusu namna taifa limejipan-
ga kunufaika na mkutano huo wa 
nishati unaotarajia kuanza, Kam-
ishna Luoga anataja orodha ya 
mikakati kama ifuatavyo;

Mosi, ni kuvishirikisha vyombo 
vya habari katika utoaji taarifa na 
uelewa kuhusu Mpango wa ‘Mis-
sion 300’ unatarajiwa kuanza.

Pili, anataja suala la kuunda 
timu ya wataalamu wakataondaa 

Mpango Mahususi wa Kitaifa uit-
wao ‘National Energy Compact.’ 

Tatu, inatajwa suala la kuz-
ishirikisha tasisisi za umma na 
binafsi (nafasi ya PPP), pamoja na 
wadau wa nishati kuhusu mpan-
go huo, ili kupata maoni.

Nne inatajwa, ni nafasi ya 
kuainisha na kuandaa miradi ita-
kayowezesha utekelezaji hup wa 
‘Mission 300’ nchini.

Tano, Kamishna na anataja ni 
suala la kuandaa safu ya wataal-
amu watakaosimamia utekelezaji 
wa mpango huo; na mwisho ni 
namna ya kushirikiana na taasisi 
za kifedha katika kufuatilia upa-
tikanaji wa fedha kwa ajili ya 
utekelezaji. 

WITO WAKE 
Kamishna Luoga ana wito 

kuhusu ustawi wa mkutano huo, 
akiugawa katika maeneo kadhaa, 
kuanzia na wanahabari akiwasihi 
fursa yao kitaaluma kuelimisha 
kuhusu mkutano huo wa nishati, 
siku 11 zijazo.

“Napenda kuchukua nafasi hii 
kuwaomba wanahabari wote 
kuwa kioo cha nchi, kwa kuutan-
gaza sana mkutano huu na kutoa 
habari sahihi na kwa wakati,” 
anatamka.

Pia, anawarejea wananchi 
wote, akiomba ukarimu wao kwa 
wageni, kama ilivyo desturi ya Ki-
tanzania, ndani ya kipindi chote 
cha mkutano huo ujao wa M300.
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Ni mapinduzi ya utunzaji ardhi na 
misitu kipitia elimu kwa watumiaji

Wanakijiji wa Mkwaja, wilayani Pangani, katika harakati za kulinda misitu. PICHA ZOTE: MTANDAO

nishati tungamotaka.
Pia, wanamtandao wa MJU-

MITA wamejengewa uwezo wa 
kufanya ushawishi na kutetea 
usimamizi shirikishi wa misitu 
na uvunaji endelevu wa nishati 
tungamotaka kutoka kwenye 
misitu ya vijiji iliyohifadhiwa 
kisheria.

Manufaa mengine, ofisa Elida 
anayataja ni kuwapo uzalishaji 
endelevu wa nishati za kuni, 
mkaa, wakitumiwa wanasiasa 
na viongozi serikali, kutatua 
changamoto zinazowakabili ka-
tika utekelezaji wa usimamizi 
shirikishi wa misitu kwenye ar-
dhi ya vijiji.

“Tumeamua kutoa mafunzo 
haya baada ya kugundua kuwa 
misitu mingi katika mkoa wa 
Tanga inazidi kutoweka, watu 
wanazidi kuvuna miti hii kihole-
la kwa uchomaji mkaa, mbao, 
shughuli za kilimo, uchimbaji 
madini, ujenzi wa makazi na 
shughuli nyingine za kibinada-
mu,” anasema.

MJUMITA kwa kushirikiana na 
TFCG zinataja kusaidia kuanzi-
sha ‘mpango wa matumizi bora 
ya ardhi’ katika vijiji vya; Lusane, 
Mapanga na Gendagenda, hata 
kutatua migogoro kati ya vijiji ili-
yodumu kwa muda mrefu.

OFISA MISITU KILINDI
Peter Mtoro, ni Ofisa Usimam-

izi Shirikishi wa Misitu  kutoka 
TFCG wilayani Kilindi, anasema 
kupitia mradi, wananchi wame-
fanikiwa kutenga hekta 13,537.9 
za misitu.

Hizo zinajumuisha, misitu ya 
hifadhi ya vijiji kwa ajili ya usi-
mamizi shirikishi wa misitu na 
kusaidia wananchi kupata fedha 
kwa ajili ya kutekeleza miradi ya 
maendeleo katika vijiji vyao.

Anasema, kati ya hekta hizo, 
jumla ya hekta 2, 304 za misitu 
zimetengwa kwa ajili ya uzal-
ishaji mkaa endelevu katika 
wilaya ya Kilindi, Handeni na 
Pangani.

“Jumla ya hekta 279.1 za misitu 
zimetengwa katika kiijiji cha Ma-
panga, hekta 270 zimetengwa 
katika kijiji cha Lusane, hekta 
695 zimetengwa katika kijiji cha 
Mseko, hekta 800 zimetengwa 
katika kijiji cha Gendagenda, 
hekta 260 zimetengwa katika ki-
jiji cha Mkalamo,” anasema.

Anasema Wilaya ya Kilindi 
itazalisha tani 185.9 za mkaa 
endelevu kwa mwaka, wilaya 
ya  Pangani tani 133.2 na wilay-
ani Handeni itazalisha tani 233.3 
za mkaa endelevu kwa mwaka.

Pia katika kijiji cha Mseko 
TFCG imewawezesha wananchi 
kuelewa Mpango wa Usimami-
zi Shirikishi wa Misitu na sheria 
ndogo zake. Pia, wamewasaidia 
kuandaa mpango wa uvunaji.

“Tunashukuru Umoja wa Ul-
aya (European Union) kutoa fed-
ha ambazo zimesaidia Shirika 
la TFCG na MJUMITA kusaidia 

vijiji kufanya matumizi bora ya ar-
dhi, kutenga misitu ya hifadhi ya 
vijiji, kutenga maeneo kwa ajili ya 
makazi, mifugo, kilimo, huduma 
za kijamii, vyanzo vya maji na hu-
duma nyingine, anasema.

UVUNAJI MKAA ENDELEVU 
Anasema tathmini iliyofanywa 

na TFCG katika  msitu wa hifadhi 
ya kijiji cha Mseko, jumla ya vitalu 
2,780 vimetengwa katika msitu wa 
hifadhi ya kijiji kwa ajili ya uvunaji 
mkaa endelevu.

Vitalu vitakuwa na uwezo wa ku-
zalisha magunia 2664 kwa mwaka 
na mapato yenye thamani ya shilin-
gi 33,302,083 ikiwamo pia hewa 
ukaa.

Mbali na hilo, TFCG iliwezesha ki-
jiji cha Mseko kufanya tathmini ku-
jua misitu iliyopo katika kijiji chao 
inauwezo wa kuzalisha tani ngapi 
za mkaa endelevu.

Pia jumla ya wataalamu 32 kuto-
ka halmashauri za wilaya na Tanza-
nia Forest Services (TFS) walipewa 
mafunzo ili kusaidia jamii kuanzi-
sha usimamizi shirikishi wa misitu.

OFISA UFUATILIAJI 
Ewald Emil, ni Ofisa Ufuatiliaji, 

Utafiti na Mawasiliano wa Shirika la 
Kuhifadhi Misitu ya Asili Tanzania 
(TFCG), anasema watekelezaji mra-
di katika vijiji husika, wameshauri 
kuwa vibali vyote vitakavyotolewa 
na halmashauri au serikali ya ki-
jiji kwa ajili ya uvunaji endelevu wa 
mkaa, vitaje wavunaji weaankonda.

Anasema ni mapendekezo, baada 
ya kugundua vibali vinavyotolewa 
kusafisha mashamba, vimekuwa vi-
kitumika kinyume na sheria.

Emil anasema, baadhi ya watu 
wamekuwa wakitimia vibali hivyo 
kuingia kwenye maeneo ya hifadhi 
ya misitu ya vijiji na kuchoma mkaa 
holela na kuchangia uharibifu misi-
tu, huku kijiji kikikosa mapato yake.

Wameshauri utoaji wa elimu kwa 
makundi mbalimbali ya watumi-
aji wa misitu na wananchi wapa-
tiwe shughuli mbadala ili waache 
kutegemea zaidi misitu kwa ajili ya 

kujiongezea kipato.
Pia, elimu ya uhifadhi misitu 

imeshauriwa iendelee kwa 
jamii zinazozunguka misitu, 
kuongeza elimu ya mpango 
hisa kwa vikundi mbalimbali, 
ikiendana na usafiri, vitendea 
kazi kwa kamati ya maliasili na 
wilaya hasa maofisa misitu na 
mazingira.

Pia, kuna kufanya doria kwa 
watu wanaoingia kwenye hifa-
dhi ya misitu kinyume na she-
ria kwa ajili ya uchomaji mkaa 
na kilimo.

Limo, pendekezo la wa-
nanchi wanaozunguka mradi 
wapewe miti wapande, TFCG 
na MJUMITA waendelee ku-
toa mafunzo kwa wamiliki 
wa mashamba makubwa ya 
misitu.

Pia, viongozi wapya katika 
maeneo ya mradi wantakuiwa 
wajengewe uwezo kuhusu 
mradi na uhifadhi wa misitu 
ya asili, kama ilivyo kwa wakuu 
wa wilaya na wakurugenzi wa 
halmashauri.

Hiyo inatajwa kusaidia kush-
ughulikia migogoro iliyopo 
kati ya vijiji, wilaya na a na 
kushirikisha wadau wote kati-
ka utatatuzi wa migogoro hiyo.  

Mbali na hilo, uhamishaji wa 
mifugo, taratibu na sheria zote 
zizingatiwe, pia uvunaji endel-
evu ufanyike kwa watu wanao-
miliki mashamba makubwa ya 
miti ili nao waweze kunufaika 
na mradi wa carbon.

KUTOKA KIJIJINI 
Mlezi wa MJUMITA, katika 

Kijiji cha Mkonde, Mwanaidi 
Gwalu, anaeleza: “Kupitia 
uhifadhi, wananchi wame-
jenga kisima cha maji kwa 
ajili ya wananchi kupitia uhi-
fadhi wa misitu, wamepata  
mafunzo  jinsi ya kuanzisha 
‘Village Community Banks’ 
(VICOBA).

“Kutokana na mafunzo 
hayo, wameanzisha  vikundi 
viwili vya VICOBA, kikundi 
cha Upendo na Chekanao na 
wameanzisha miradi ya aina 

mbalimbali ili kupunguza ukata-
ji wa misitu.” 

Anafafanua, kabla ya kupata 
mafunzo, mwanzoni walikuwa 
wanafanya uchomaji holela wa 
mkaa katika msitu na kuleta 
madhara katika afya zao.

“Sasa hivi hawaendi kukata 
kuni na kuchoma mkaa ndani 
ya msitu, sasa hivi wanachukua 
mikopo kwenye VICOBA na wa-
nafanya biashara zao,” anasema

MNUFAIKA MAFUNZO
Lucia Msongela,  Katibu wa 

Kikundi cha Chekanao ni mu-
faika wa mafunzo yaliyotolewa 
na Shirika la MJUMITA na TFCG 
kupitia mradi wa IFBEST.

‘Kupitia elimu niliyoipata, 
nimefanikiwa kukopa shilingi 
500,000 kwenye kikoba na kuli-
pa ada, hivi sasa mtoto wangu 
anasoma,” anasema.

Hadi sasa kikundi chao kina 
hisa yenye thamani ya shilingi 
milioni tatu, yeye anafanya bi-
ashara ya kuuza na kukopesha 
kukopesha vitenge.

Mwanakijiji Lucia anasema, 
wanawake wengi hivi sasa katika 
kijiji chao hawaendi tena kuka-
ta miti msituni.

“Kabla ya VICOBA, hali ilikuwa 
ngumu, watu walienda porini 
kukata miti kwa ajili ya kuchoma 
mkaa na kuharibu msitu, sasa 
hivi hali ni nzuri, VICOBA vime-
tusaidia…” anasema.

Kuna baadhi ya wa-
nawake wanauza bidha kama  
nyanya, ndizi, mboga, badala  
ya kutegemea  kuuza kuni na 
mkaa.

Pia, kupitia mafunzo hayo, 
anataja kuwa wamefanikiwa 
kuanzisha mfuko wa jamii 
ambao hivi sasa una kiasi cha 
shilingi 700,000- na  kuna wa-
nachama 30, kati yao, wanaume 
ni wawili.

Lucia anahitimisha, kwam-
ba kwenye biashara ya kuu-
za  vitenge, alianza na mtaji wa 
shilingi 300,000 na sasa uko 
shilingi milioni 1.5.
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            Wakulima kupewa miche milioni 20 ya kahawa
Na Renatha Msungu, 
DODOMA

S
ERIKALI imeanza 
kusambaza  miche mil-
ioni 20 ya kahawa na ku-
gawa bure kwa  wakuli-

ma  wa mikoa inayostawisha 
zao hilo ili kuongeza uzalishaji 
wa zao hilo nchini 

Mpango huo umetangazwa 
na Waziri wa Kilimo, Hussein 
Bashe wakati akizungumza na 
waandishi wa habari jijini hapa  
kuhusu maandalizi ya mkutano 
wa tatu wa nchi zinazozalisha 
kahawa Afrika (G25) utakao-
fanyika nchini mwezi ujao jijini 
Dar es Salaam.

Bashe, alisema miche hiyo 
itazalishwa katika vituo vya 

kahawa vilivyopo  
nchini na kugawa kwa 
wakulima ili kufikia 
lengo la serikali kuli-
fanya kuwa ni miongo-
ni mazao ya kimkakati 
yanayolimwa nchini.

“Serikali imeanza 
kusambaza miche mil-
ioni 20 kwa wakulima 
wadogo wa zao hilo 
katika maeneo mbal-
imbali na hii ni ku-
hakikisha wakulima 
wote wanapiga hatua 
kupitia kilimo hicho,” 
alisema Bashe. Alise-
ma kahawa ni moja ya 
kilimo ambacho kinaweza ku-
wasaidia vijana kujiajiri kupitia 
biashara ya kinywaji hicho ka-

tika maeneo tofauti.
Akizungumzia kuhusu 

maandalizi ya mku-
tano huo wa siku mbili 
utakaofunguliwa na 
Rais Samia Suluhu Has-
san na kaulimbiu yake 
ni “Kufungua Fursa za 
Ajira kwa Vijana Kupitia 
Uboreshaji wa Sekta ya   
Kahawa Afrika.

Bashe, alisema mku-
tano huo ni matokeo 
ya azimio lililopitishwa 
katika   Mkutano wa 61  
uliofanyika Novemba 
18 mwaka 2021   Kigali 
nchini Rwanda.

Alifafanua kuwa lengo ni ku-
fanya tathmini ya mapungufu 
na changamoto zinazosaba-

bisha kuzorota kwa Sekta   ya 
Kahawa  Afrika. Baada ya kupit-
ishwa kwa azimio hilo, mkuta-
no wa kwanza wa nchi hizo uli-
fanyika Kenya Mei mwaka 2022 
na kupitisha Tamko la Nairobi.

Tamko hilo liliweka mkakati 
wa kuingiza kahawa kama bid-
haa  muhimu ya kimkakati ka-
tika Umoja wa Afrika (AU)  na 
agenda mwaka 2063 ya AU. 

Mkutano wa pili ulifanyika 
Kampala nchini Uganda, Ago-
sti  mwaka 2023 na  kupitisha 
Tamko la Kampala  kuwaomba 
wakuu wa nchi hizo kuunga 
mkono kuidhinishwa na 

kujumuishwa kahawa bid-
haa muhimu ya mkakati katika 
ajenda hiyo ya mwaka 2063 ya 
AU.

Na Peter Mk-
wavila,   DODOMA

Na Paul Mabeja,DODOMA

MRAJIS na Mtendaji Mkuu wa 
Tume ya Maendeleo ya Ushirika 
Tanzania (TCDC), Dk. Benson 
Ndiege ameviagiza Vyama Vikuu 
vya Ushirika nchini na vya 
Akiba na Mikopo(SACCOS) vi-
kubwa nchini kuajiri na kutumia 
wakaguzi wa hesabu wa ndani 
kuongeza ufanisi.

 Akizindua Kamati ya Uk-
aguzi ya TCDC jana jijini hapa, 
Dk.Ndiege, alisema kuwa wak-
aguzi hao ni watendaji muhimu 
kusaidia kubaini changamoto za 
ushirika na kushauri namna ya 
kukabiliana nazo ili kuendelea 
kuwa na usimamizi imara wa 
sekta hiyo.

 Alisema serikali imeipa uzito 
Sekta ya Ushirika na kwamba 
Tume hiyo ni chombo muhimu 
kitachowasaidia wananchi kuwa 
na nguvu ya pamoja.

Alisema hadi sasa nchini kuna 
takriban watu milioni nane 
nchini wanajihusisha na vyama 
vya ushirika.

 “Serikali imedhamiria kui-
marisha ushirika kwa maslahi 
mapana ya nchi, Tume hii ni 
chombo muhimu na kinaan-
galiwa kwa jicho la pekee kwa 
maslahi makubwa ya nchi yetu,” 
alisema Ndiega.

Alisema hadi sasa kuuna 
takribani vyama vya ushirika 
7,000 nchini kati ya hivyo, vili-
vyosajiliwa kwenye mfumo wa 
kielektroniki 6,500.

 Alisema  Tume hiyo ambayo 
ni msimamizi wa sekta ya ush-
irika, inatakiwa kuwa imara na 
wajumbe wa kamati hiyo wali-
oteuliwa wameingia kwa sifa na 
uwezo wao wa kufanya kazi ili 
kusaidia usimamizi wa TCDC. 

“Niwaagize menejimenti kuwa 
kamati hii inatakiwa kupewa 
ushirikiano ili kufanya kazi yao 
vizuri kwenye taasisi nyingi, 
utasikia Mkaguzi wa Ndani ni 
wa kukaa naye chonjo kwa 
sababu ni mtu wa kutafuta ma-
pungufu ili awarekebishe.

 “Watu ambao wanaenda 
kukosea na hawafuati taratibu 
na hawataki kurekebishwa 
ni lazima ofisi yake itakuwa 
na changamoto, wajumbe wa 
kamati ya ukaguzi msitupambe 
lazima msimame kwenye 
eneo lenu mfanye kazi kwa 
weledi,”alisema 

Awali, Mwenyekiti mstaafu wa 
kamati hiyo, Evance Assenga, 
alisema kamati yake ilishauri 
na kuhakikisha kunakuwa na 
matumizi sahihi ya rasilimali, 
uwazi na uwajibikaji wa tume 
hiyo ili kuleta ufanisi kwenye 
sekta hiyo.

 Assenga vilevile, alishauri 
kamati mpya kutumia kwa uma-
kini taarifa za mkaguzi wa ndani 
kwa kuwa zitawasaidia kwenye 
ukaguzi.

 

Bilioni 48.2/- kukarabati barabara Singida
Na Thobias Mwanakatwe,        
SINGIDA 

MKOA wa Singida umet-
engewa Sh. bilioni 48.2 kwa 
ajili ya     ukarabati wa bara-
bara kwa mwaka wa fedha wa 
2024/2025.

Mkuu wa Mkoa huo, Halima 
Dendego, alisema hayo jana 
wakati kikao cha 48 cha Bodi 
ya Barabara ya Mkoa kilichowa-
shirikisha wabunge, wakuu wa 
wilaya, watendaji kutoka taasisi 
mbalimbali za serikali.

Dendego, alisema kati ya fed-
ha hizo Wakala wa Barabara za 
Vijijini na Mijini (TARURA) im-

eidhinishiwa Sh. bilioni 29.1 na 
Wakala wa Barabara Tanzania 
(TANROADS) Sh. bilioni 19.1.

Alisema katika kipindi cha 
zaidi ya miaka mitatu kazi zi-
lizofanyika katika Mkoa wa Sin-
gida ni kuongeza kilometa za 
barabara za lami kutoka 499.28 
hadi kufikia 543.09, ikiwa ni 
ongezeko la asilimia 43.81.

Nyingine kuongeza kilometa 
za barabara za changarawe kil-
omita 1,870.81 mwaka 2021 hadi  
3,118.59 mwaka 2024/2025 na 
kukamilisha ujenzi wa madara-
ja makubwa 27, madogo 1,638, 
kalvati 2,341 na vivuko 65.

Dendego, aliwaelekeza wa-

naosimamia usafi hususani ka-
tika Halmashauri ya Manispaa 
ya Singida kudhibiti watu ku-
tupa takataka kwenye mitaro 
na kusababisha mji kukithiri 
kwa uchafu.

Aliwaagiza TARURA na TAN-
ROADS baada ya kukamilisha 
ukarabati kufanya usafi ili bara-
bara ziwe safi na kudhibiti uhar-
ibifu unaofanywa na magari na 
madereva kuacha uchafu.

Meneja wa TANROADS Sin-
gida, Msama Msama, alisema 
wameomba fedha kwa ajili ya 
kufanya upanuzi Barabara Kuu 
ya Singida- Mwanza eneo la 
mlima sekenke ili kudhibiti ajali 

ambazo zimekuwa zikitokea 
mara kwa mara.

Mwenyekiti wa Halmashau-
ri ya Wilaya ya Singida, Elia 
Digha,alisema barabara ya ku-
toka Singida kwenda Ilongero 
makao makuu ya halmashauri 
kwa miaka mingi haitengewi 
fedha kwa ajili kujengwa kwa 
kiwango cha lami, licha ya vion-
gozi wa kitaifa kutoka ahadi.

Digha, alisema inasikitisha 
kuona hata kilometa 11 am-
bazo zimeingizwa katika bajeti 
ya mwaka huo wa 2024/2025, 
hakuna fedha zilizotengwa kui-
fanyia matengenezo barabara 
hiyo kwa kiwango cha lami.

“Serikali 
imeanza 
kusambaza 
miche mil-
ioni 20 kwa 
wakulima 
wadogo wa 
zao hilo ka-
tika maeneo 
mbalim-
bali na hii ni 
kuhakikisha 
wakulima 
wote wana-
piga hatua...

Mbunge wa Viti Maalum Mkoa wa Singida, Martha Gwau, akizungumza katika kikao cha 48 cha Bodi ya Barabara 
ya Mkoa,  kilichowashirikisha wabunge, wakuu wa wilaya na watendaji kutoka taasisi mbalimbali za serikali, mjini 
Singida jana. Mkoa huo, umetengewa Sh. bilioni 48.2 kwa mwaka wa fedha wa 2024/2025, kwa ajili ya matengen-
ezo ya barabara. PICHA: THOBIAS MWANAKATWE 

Manispaa yajivunia uandikishaji wanafunzi
Na Mwandishi Wewtu, 
SINGIDA

MANISPAA ya Singida, im-
evuka lengo kwa kuandikisha 
zaidi ya wanafunzi 9,400 kuan-
za elimu ya awali na darasa la 
kwanza katika shule zake kwa 
kipindi cha mwaka huu.

Kaimu Ofisa Elimu Awali  na 
Msingi Manispaa hiyo, Beno 
Magesa, akizungumza jana na 
gazeti hili alisema kuwa hadi 
kufikia jumatatu wiki hii uan-

dikishaji wanafunzi wa awali 
ni sawa na asilimia 52.24, wak-
iwemo wasichana 2,325, kati 
ya 3,592 ya waliokusudiwa na 
wavulana 2112 sawa na asilimia 
62.36 kati ya 3,442.

“Wanafunzi wa awali mpaka 
shule zinafunguliwa kuanza 
muhula       wa masomo, Man-
ispaa          imeandikisha wa-
nafunzi 4,237 kati ya maotokeo 
ya 7,034, wakiwemo wasichana 
2,325 na wavulana 2,112 naami-
ni idadi hii itaongezeka, kwa 

wazazi kuandikisha watoto 
wao, wakati masomo yakiwa 
yanaendelea darasani,” alise-
ma.

Kuhusu uandikishaji wa-
nafunzi wa darasa la kwanza, 
Mwalimu Magesa alifafanua 
kuwa hadi kufikia siku ya 
kwanza ya muhula wa maso-
mo, 5,251 sawa na asilimia 78.73 
wameandikishwa, kati ya 6,670 
ya waliokusudiwa.

Alisema kuwa kwenye idadi 
hiyo wapo wasichana 2,545 

ambao ni sawa na asilimia 
75.45, na wavulana 2,706 asil-
imia 82.7 ya waliokusudiwa.

Kaimu Ofisa Elimu huyo ali-
tumia      fursa hiyo kuwaomba 
wazazi na    walezi wenye 
watoto ambao bado hawa-
jaandikishwa, wahakikishe 
wanawapeleka katika shule zi-
lizopo     jirani         na maeneo 
yao ili       waweze     kutumia 
haki yao ya      msingi      ya ku-
pata elimu inayotolewa bure 
na serikali.

Vyama vya Ushirika, 
SACCOS vyaagizwa 
kuajiri wakaguzi
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Viuatilifu tishio Nyanda za Juu Kusini Wafugaji 
wadaiwa 
kuvamia 
mradi
Na Nebart Msokwa, CHUNYA

SERIKALI wilayani hapa Mkoa 
wa Mbeya, imewaamuru wafu-
gaji wanadaiwa kuvamia  eneo 
la Mradi wa Kilimo cha Soya 
lililopo  Kijiji cha Mapogoro 
Kata ya Chokaa kuondoka mara 
moja.

 Amri hiyo ilitolewa jana na 
Mkuu wa Wilaya ya Chinya, 
Mbarak  Batenga wakati aki-
zungumza kwenye mkutano wa 
hadhara na wakazi wa kijiji 
hicho.

Amri hiyo imekuja baada ya 
wakazi hao kulalamika kuwa 
wafugaji hao kutoka maeneo 
jirani, wamevamia eneo hilo 
na kutishia kukwama kwa 
utekelezaji wa mradi huo.

Walidai wafugaji hao wa-
nadaiwa kuhamia   eneo hilo 
kinyemela kutoka kitongoji 
kilichopo jirani chenye makazi 
ya Masiano na Mbanga.

Batenga alisisitiza kuwa 
wafugaji hao wanatakiwa kuon-
doka mara moja katika eneo 
hilo na kurejea kwenye maeneo 
yao kabla serikali haijaanza 
kutumia nguvu.

Alisema serikali imetoa ekari 
50 kwa kila kaya na hati miliki 
katika eneo lililopo msitu wa 
kijiji ili kupisha utekelezaji wa 
mradi huo.

 Alisema wakazi wa Mapogo-
lo ndio wanufaika wa kwanza 
wa mradi huo utakapoanza 
utekelezaji, hivyo wanapaswa 
kuulinda usiendelee kuvamiwa 
na watu wenye nia ovu.

“Niwasihi  wakazi wa vijiji 
hivi ambavyo mradi upo hasa 
vijana kujipanga kushiriki kwe-
nye mradi huu ili kujiongezea 
kipato na kujikwamua kiuchu-
mi,” alisema Batenga.

Aliwasisitiza kuheshimu 
mpango wa matumizi bora 
ya ardhi baada ya kupitishwa 
kwenye mikutano yao ya kijiji 
ili kuondokana na migogoro ya 
ardhi na kuipa nafasi Serikali 
kuwaletea maendeleo

“Kupitia mpango wa matumizi 
bora ya ardhi tumetenga eneo 
lenye ukubwa wa ekari 2,594 
lililopo kijiji cha Mapogolo na 
Shoga kwa ajili ya wafugaji wa 
vijiji vya Masiano na Mapogolo 
na tunaandaa utaratibu wa 
kuwaletea malisho, mabwawa 
ya maji pamoja na kujenga 
majosho,” alisema Batenga.

Awali wakazi hao,  wali-
omba Serikali kutatua matatizo 
yaliyopo kijijini hapo ikiwemo 
ubovu wa barabara, upun-
gufu wa madawati, ukosefu wa 
umeme, maji safi na salama.

Wakazi hao walisema hawana 
zahanati ya kijiji hali inayow-
alazimu kufuata huduma vijiji 
vingine. Mkuu huyo wa wilaya 
aliahidi kutatua matatizo hayo.

Na Nebart Msokwa, 
MBEYA

O
NGEZEKO la ma-
gonjwa ya yasiyo ya 
kuambukizwa katika 
Mikoa ya Kanda ya 

Nyanda za Juu Kusini linatoka-
na na matumizi yasiyo sahihi 
ya viuatilifu kwa ajili ya kilimo, 
imefahamika yametajwa kuwa 
chanzo cha ongezeko la ma-
gonjwa hayo

Kutokana na hali hiyo, Seri-
kali imeiagiza Mamlaka ya 
Afya ya Mimea na Udhibiti 
wa Viuatilifu nchini (TPH-
PA) kuanza kutoa elimu ya 
matumizi sahihi ya viuatilifu 
kwa wakulima na maofisa wa 
serikali ili kunusuru jamii.

Mafunzo hayo ya-
meanza kutolewa ji-
jini Mbeya kwa siku 
tano yakiwahusisha 
wakulima, maofisa 
ugani na wafanyabi-
ashara wa viuatilifu 
ili kuhakikisha elimu 
hiyo inasambaa katika 
maeneo yote.

Akifunga mafunzo 
hayo juzi Katibu Tawa-
la Msaidizi wa Uchumi 
na Uzalishaji Mkoa 
wa Mbeya, Said Ma-
dito, alisema viuatilifu 
hivyo vina viambata 
vya sumu hatari kwa 
afya za binadamu na 
kuwataka maofisa hao kutoa 
elimu kwa kina kwa wananchi.

Madito, alisema ke-
mikali hizo ni chanzo 
cha magonjwa yasi-
yokuwa ya kuambuki-
za, ikiwemo saratani 
na kutaka kuongezeka 
kwa umakini wakati wa 
kutumia.

“Kwa siku za kar-
ibuni magonjwa haya 
yameongezeka sana 
kutokana na matumizi 
holela ya viuatilifu, 
ninyi wataalamu ndio 
mnaotakiwa kuhakiki-
sha elimu hii inawafikia 
wakulima wetu, 
nawapongeza kwa 
kuanza kutoa elimu 

hii na naomba muendelee,” 
alisema.

Aliwataka washiriki wa 
mafunzo hayo kuhakikisha 
wanapeleka elimu hiyo kwa 
wenzao ili wazingatie matumi-
zi sahihi na kuepuka madhara 
ya viuatilifu hivyo.

Mratibu wa Mafunzo kutoka 
TPHPA, Jumanne Msalama, 
Alisema ili kukabiliana na 
madhara ya viuatilifu hivyo, 
wanahakikisha kila kinachoin-
gizwa nchini kinasajiliwa.

Msala, alisema viuatilifu 
hivyo ni lazima viandikwe kwa 
lugha ambayo inaeleweka vi-
zuri kwa watumiaji wakiwemo 
wakulima wa kawaida. Nyanda 
za Juu Kusini inaundwa na 
mikoa ya Njombe, Mbeya, 
Songwe, Iringa, Ruvuma na 
Rukwa.

Vyanzo vya Maji Iziwa hatarini kukauka
Na Nebart Msokwa, 
MBEYA

WAKAZI wa Kata ya Iziwa ya 
Halmashauri ya Jiji la Mbeya 
wamedai vyanzo vya maji viko 
hatarini kukauka kutokana na 
maofisa  Wakala wa Huduma 
za Misitu nchini (TFS) kufyeka 
misitu ya asili kwenye maeneo 
yao.

Walitoa madai hayo juzi 
wakati wa mwendelezo wa zi-
ara ya Kamati ya Ulinzi na Us-
alama wa Mkoa wa Mbeya ya 
kukagua utekelezaji wa miradi 
ya maendeleo na kusikiliza 
kero za wananchi wa Iziwa.

Mmoja wa wakazi hao, Yo-
ram Mkosole alisema katika 
eneo hilo kulikuwa na misitu 

mikubwa ya asili iliyokuwa 
inatunza vyanzo vya maji, kwa 
sasa imefyekwa na kupandwa 
miti ya mbao aina ya ‘pine’ am-
bayo sio rafiki wa maji.

Mkosole, alisema baadhi ya 
vyanzo vya maji vimekauka na 
vichache vilivyobakia kiwango 
cha maji yanayotoka ni kidogo 
na kuna uwezekano miaka 
kadhaa ijayo vikakauka.

“Miaka ya nyuma pale 
ng’ambo palikuwa na maji 
yanatiririka, nilikuwwa niki-
kaa hapa nyumbani kwangu 
nayasikia, kwa sasa hata ukiwa 
umbali wa mita 10 unasikia 
kwa mbali sana,” alisema.

Alisema pia kuna maofisa 
wa serikali walikuwa wanafan-
ya shughuli za kilimo kwenye 

jirani na vyanzo vya maji kabla 
ya kupigwa marufuku na vion-
gozi wa mtaa. Diwani wa Iziwa, 
Kephas Sote, alisema ufyekaji 
wa miti ya asili uliofanywa na 
TFS ilikuwa ni maagizo ya Seri-
kali Kuu na kwamba hauhusi-
shi maeneo ya vyanzo vya maji 
kama baadhi ya wakazi hao 
wanadai.

Sote, alisema awali baa-
dhi ya wakazi hao walikuwa 
wamepanda miti ndani ya 
mita 60 kutoka kwenye vy-
anzo hivyo na kufyekwa na 
kupandwa ya asili ambayo ni 
rafiki kwenye maeneo hayo.

Alisema TFS wamekuwa na 
mwendelezo wa ufyekaji huo 
na kupanda ya kisasa ndani ya 
mita 60 kutoka kingo za mito 

ambayo ni rafiki kwa vyanzo 
vya maji.

Mkuu wa Mkoa huo, Juma 
Homera,  alimuagiza Mkuu 
wa Wilaya ya Mbeya, Beno 
Malisa, kuunda timu kupende-
keza namna sahihi ya kutunza 
mazingira kwenye eneo hilo 
ina kujadili miti inayostahili 
kupandwa.

Homera, alisema kamati 
hiyo inatakiwa kufanya kazi 
mwezi mmoja na kuandaa 
taarifa ya maamuzi ya kuion-
doa miti iliyopandwa ama ku-
pendekeza vinginevyo.

Aliwataka wakazi wa eneo 
hilo kutunza mazingira na vy-
anzo vya maji ili kuhakikisha 
vinakuwa endelevu kwa vizazi 
vya sasa na vijavyo.

“Kwa siku za 
karibuni ma-
gonjwa haya 
yameongeze-
ka sana 
kutokana 
na matumizi 
holela ya vi-
uatilifu, ninyi 
wataalamu 
ndio mnao-
takiwa 
kuhakikisha 
elimu hii 
inawafikia 
wakulima 
wetu...

NYANDA ZA JUU KUSINI

Wakazi wa Kata ya Iziwa, jijini Mbeya, wakimsikiliza Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Juma Homera (hayupo pichani), wakati wa mku-
tano wake wa hadhara wa kusikiliza kero mbalimbali juzi. PICHA: NEBART MSOKWA
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Utafiti magonjwa ya mifugo kufanyika ZanzibarWazalishaji 
wahamasishwa 
kuthibitisha 
bidhaa TBS
Na Mwandishi Wetu,              
ZANZIBAR

WAZALISHAJI nchini wam-
etakiwa kuthibitisha ubora wa 
bidhaa zao Shirika la Viwango 
Tanzania (TBS) ili kuondokana 
na vikwazo vya biashara kwe-
nye masoko ya ndani na nje 
ya nchi.

Rai hiyo ilitolewa jana na 
Ofisa Masoko wa TBS, Maryam 
Abdulaziz kwenye Maonesho 
ya 11 ya Kitaifa ya Biashara 
Zanzibar yaliyofanyika Dimani 
visiwani hapa.

Maryam, alisema ni muhimu 
kwa wazalishaji hao kuhakiki-
sha wanatuma alama ya ubora 
ya TBS na kuondokana na 
vikwazo hivyo na kuzifanya 
bidhaa zao kuaminika kwe-
nye masoko hayo na kupata 
wateja.

Alitoa mfano wa bidhaa  
inayozalishwa Zanzibar kuwa 
ikiwa na alama ya ubora ya 
Shirika la Viwango Zanzibar 
(ZBS), haiwezi kukumbana na 
kikwazo cha kibiashara kwe-
nye soko la Tanzania Bara kwa 
sababu ubora wake hautiliwi 
shaka.

Alisema bidhaa ambazo 
zimethibitishwa na TBS zinap-
opelekwa kwenye soko la Zan-
zibar nazo haziwezi kukumba-
na na vikwazo vya kibiashara 
kutokana na mashirika hayo 
kushirikiana.

“Wazalishaji ambao hawa-
jathibitisha ubora bidhaa zao, 
waje TBS kwani kutawahakik-
ishia uhakika wa masoko ndani 
na ya nje,” alisema Maryam.

Alitoa wito kwa wajasiri-
amali kuchangamkia kuthibiti-
sha ubora wa bidhaa bure kwa 
kuwa na barua ya utambulishi 
kutoka Shirika la Kuhudumia 
Viwanda Vidogo (SIDO).

“Serikali chini ya uongozi 
wa Rais Samia Suluhu Has-
san inatambua mchango wa 
wajasiriamali katika kukuza 
uchumi, ndiyo maana inabeba 
gharama zote za wajasiriamali 
kuthibitishiwa bidhaa zao 
bure,” alisema.

Aliwataka wananchi kuwa 
mabalozi wa kuhamasisha 
matumizi ya bidhaa zenye 
ubora na kuepuka matumizi 
ya bidhaa zilizokwisha muda 
wake wa matumizi.

Aliwashauri kujenga utama-
duni wa kusoma taarifa zina-
zokuwa kwenye vifungashio 
vya bidhaa ili kubaini kama 
hazijaisha muda wake wa 
matumizi na kama zimethit-
ishwa na TBS.

Aliwataka kutoa taarifa za 
bidhaa ambazo muda wake 
umwekwisha na ambazo 
hazina alama ya ubora ofisi ya 
TBS.

Na Rahma Suleiman,      
ZANZIBAR

W
AZIRI wa Biashara 
Maendeleo ya 
Viwanda Zanzi-
bar, Omar Said 

Shaaban amesema serikali 
inajenga maabara ya kisasa ya 
utafiti wa magonjwa ya mifugo 
nchini ili kupunguza gharama 
kwa kupeleka nje ya nchi.

Shaaban, aliyasema hayo 
wakati akiweka jiwe la msingi 
la ujenzi wa maabara ya utafiti 
wa magonjwa ya wanyama ka-
tika Taasisi ya Utafiti wa Mifugo 
Zanzibar (ZALIRI) iliyopo Dole 
Wilaya ya Magharibi ‘A’ Unguja.

Alisema pamoja na mafanikio 
yaliyopo katika sekta ya mifugo, 
wafugaji wa Zanzibar wanaen-

delea kuathirika na 
uzalishaji mdogo ku-
tokana na uhaba wa 
malisho na chakula 
kwa mifugo.

“Kutokana na 
changamoto hiyo, 
maabara hii ina-
paswa kuwa nguzo 
muhimu kuinua sekta 
ya mifugo kwa kuima-
risha utafiti mbayo 
ni sehemu muhimu 
ya chakula cha bi-
nadamu”, alisema 
Shaaban.

Alisema ujenzi wa 
maabara hiyo utaongeza uzal-
ishaji wa mazao ya mifugo na 
kukidhi mahitaji ya soko la nda-
ni na nje ya nchi.

Alisisitiza kuwa serikali inaen-

delea kubuni mikakati 
ya kujenga viwanda vya 
vyakula ikiwemo vitoka-
navyo na mifugo, hivyo 
maabara hiyo itatumika 
kufanya tafiti zenye ubora 
na kuwaletea wananchi 
maendeleo ya kisayansi 
kwa mifugo.

Katibu Mkuu wa Wiz-
ara ya Kilimo, Umwagil-
iaji, Maliasili na Mifugo, 
Ali Khamis Juma, alisema 
ujenzi wa maabara hiyo 
unakwenda sambamba 
na wa banda la utafiti wa 
kondoo.

Juma, alisema fedha za ujenzi 
huo zimetolewa na serikali na 
washirika wa maendeleo.

Alisema ujenzi huo utafanyi-
ka kwa awamu mbili, ya kwanza 

ya maabara ya utafiti wa vina-
saba vya magonjwa hayo ya 
mifugo.

“Maabara hii itahusika na 
utambuzi wa aina ya maradhi 
ya wanyama,” alisema.

Mkurugenzi wa Taasisi ya 
Utafiti wa Mifugo Zanzibar (ZA-
LIRI), Dk. Talib Saleh Suleiman, 
alisema taasisi hiyo ina malengo 
ya kuendeleza mifugo na ku-
fanya utafiti wa malisho na lishe 
kwa wanyama. 

Suleiman, alitaja tafiti ny-
ingine kuwa ni za magonjwa 
ya wanyama, jamii na uchumi. 
Aliipongeza serikali kwa kutoa 
fedha za ujenzi huo na kuondo-
kana na gharama za kupeleka 
sampuli za mifugo iliyokumbwa 
na magonjwa kufanyiwa uchun-
guzi nchi za nje.

HABARI ZANZIBAR

“Kutokana 
na changa-
moto hiyo, 
maabara hii 
inapaswa 
kuwa nguzo 
muhimu 
kuinua sekta 
ya mifugo 
kwa kuima-
risha utafiti 
mbayo ni 
sehemu 
muhimu ya 
chakula...

SMZ yaendelea kusaka wawekezaji 
Na Mwandishi Wetu

RAIS wa Zanzibar, Dk. Hussein 
Ali Mwinyi amesema Serikali 
ya Mapinduzi Zanzibar (SMZ) 
inaendelea kuimarisha mazin-
gira ya uwekezaji ili wawekezaji 
wengi zaidi wawekeze nchini.

 Dk. Mwinyi aliyasema hayo 
jana katika mazungumzo na Ba-
lozi wa Tanzania nchini Nigeria, 
Balozi Celestine Kakele aliyefika 

Ikulu kujitambulisha na kumua-
ga.

Alisema kuna fursa nyingi am-
bazo nchi hizo zinaweza kush-
irikiana kiuchumi na uwekezaji 
ambazo bado hazijafanyiwa 
kazi. Alimtaka Balozi Kakele ku-
tilia mkazo utalii na uwekezaji 
ambayo ndio chachu ya uchumi 
wa Zanzibar kwa sasa.

Dk. Mwinyo, alisema Serikali 
inaendelea kuimarisha sekta ya 
uwekezaji kwa kuondoa vikwa-

zo vinavyozorotesha ushiriki-
ano baina ya nchi hizo. 

Eneo jingine ambalo Dk. 
Mwinyi alilisisitiza ni sekta ya bi-
ashara ambayo alisema ikifanyi-
ka vizuri nchi hizo zinaweza 
kunufaika zaidi. 

Alisema jingine analipaswa 
kutilia mkazo ni kutangaza bid-
haa za Afrika Mashariki  ili zipate 
sokon nje ya nchi hizo.

 Mwinyi, alisema nchi hizo 
zinaweza kuwa na biasahara 

kubwa kwa kuuziana bidhaa za 
ndani na kutoa mfano wa mazao 
ya baharini na dagaa yanayopa-
tikana kwa wingi Zanzibar.

Kwa upande wake, Balozi 
Kakele, alisema Nigeria ni nchi 
kubwa na yenye fursa nyingi za 
kiuchumi na uwekezaji.

Alisema Tanzania ikiwemo 
Zanzibar inaweza kunufaika 
nazo na kushauri kuimarishwa 
kwa upatikanaji wa ‘Viza’ baina 
ya nchi hizo.

Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Mudrik Ramadhan Soraga (katikati), akizungumza na waandishi wa habari, Unguja jana, 
kuhusu tamasha la pili la utalii wa biashara na uwekezaji Zanzibar linalotarajiwa kufanyika visiwani humo mwezi Mei mwaka huu. 
PICHA: RAHMA SULEIMAN



HABARI KITAIFA

18 Alhamisi Januari 16, 2025

Na Mwandishi Wetu 

MKURUGENZI Mkuu wa 
Taasisi ya Kuzuia na Kupam-
bana na Rushwa (TAKUKURU),  
Crispin Chalamila, amesema 
taasisi hiyo itaendelea kush-
irikiana na Mamlaka ya Mapato 
Tanzania (TRA) katika kuhakiki-
sha kodi ya serikali inakusanywa 
kikamilifu.

Aliyasema hayo juzi katika 
mazungumzo na Kamishna 
Mkuu wa TRA, Yusuph Mwenda, 
alipomtembelea ofisini kwake, 
jijini Dar es Salaam.

Chalamila alisema licha ya 
kushirikiana na TRA katika 
kuhakikisha kodi yote inaku-
sanywa, pia watahakikisha ina-

tumika kwa ajili ya matumizi 
yaliyopangwa na serikali.

Alisema TAKUKURU na TRA 
ni taasisi muhimu kwa ustawi 
wa nchi, hivyo ushirikiano wao 
utakuwa na tija katika kuisaidia 
serikali kuleta maendeleo kwa 
wananchi.

Alisema maendeleo wanay-
oyaona nchini ya utekelezaji wa 
miradi mbalimbali ikiwamo ya 
elimu, afya na miundombinu ni 
matokeo ya wazi ya kodi zina-
zokusanywa na TRA.

Chalamila alisema TRA ina-
paswa kuungwa mkono na kuie-
limisha jamii kutambua hicho ni 
chombo chao.

Kamishna Mkuu wa TRA, 
Mwenda, aliishukuru TAKUKU-

RU kwa ushirikiano wanaoonye-
sha kila panapohitajika ka-
tika kuhakikisha majukumu ya 
mamlaka hiyo hayakwami.

Alisema TRA inafanya kazi 
kwa karibu na TAKUKURU ka-
tika kuhakikisha hakuna kodi 
inayokwepa huku wakiziba mi-
anya ya rushwa na ukwepaji na 
kuchukua hatua stahiki kwa wa-
naobainika kukutwa na hatia za 
rushwa na wanaokwepa.

“Tunaishukuru sana TAKUK-
URU kwa ushirikiano wao wa 
muda wote katika kuhakikisha 
kodi yote inakusanywa kwa ajili 
ya maendeleo ya taifa na kuweka 
msukumo katika usimamizi wa 
matumizi yaliyo sahihi,” alisema 
Kamishna Mkuu Mwenda.

TAKUKURU, TRA bega kwa bega 
kusimamia kikamilifu ulipaji kodi 

Mwenyekiti wa Chama cha 
Demokrasia na Maende-
leo (CHADEMA) Kanda ya 
Pwani, Boniphace Jacob 
(katikati) na Ofisa wa Mas-
uala ya Haki za Binadamu, 
Godlisten Malisa (kulia), 
wakiwa na wakili wao, 
Hekima Mwasipo, waki-
toka katika Mahakama ya 
Hakimu Mkazi Kisutu, jijini 
Dar es Salaam jana, baada 
ya kesi inayowakabili 
ya kuchapisha taarifa za 
uongo katika mitandao ya 
kijamii kuahirishwa kuto-
kana na shahidi kutofika 
mahakamani na nyingine 
hakimu kutokuwapo.PI-
CHA: IMANI NATHANIEL

Ng’ombe 478,974, mbuzi 
49,848 wapewa chanjo
Na Jumbe Ismailly, MANYONI

HALMASHAURI ya Wilaya ya 
Manyoni mkoani Singida im-
etoa chanjo ya magonjwa ya 
mifugo kwa ng’ombe 478,974 
pamoja na mbuzi 49,848 
katika kipindi cha mwaka 
2019 hadi 2022.
Mkurugenzi Mtendaji wa Hal-

mashauri ya Wilaya ya Man-
yoni, Anastazia Tutuba alitoa 
takwimu hizo alipokuwa aki-
toa taarifa za utoaji chanjo 
za magonjwa mbalimbali ya 
mifugo katika Halmashauri ya 
Wilaya ya Manyoni.
Alisema katika kipindi 

cha miaka minne iliyopita 
ng’ombe 139,411 walipatiwa 
chanjo ya ugonjwa wa kime-
ta, kati ya hao 104,108 wali-
chanjwa chanjo ya ugonjwa 
wa chambavu, huku 146,204 
walipatiwa chanjo wa mapele 
ngozi.
Alisema ng’ombe 89,251 na 

mbuzi 49,848 walipatiwa 
chanjo ya ugonjwa wa homa 
ya mapafu.
Hata hivyo, alisisitiza kwam-

ba kila mfugaji aliyepeleka 
mifugo katika chanjo hiyo al-
itozwa gharama kulingana na 
tozo elekezi zilizowekwa na 
Wizara ya Mifugo na kwamba 
kabla na baada ya kutolewa 
kwa chanjo hiyo hakuna mad-
hara yoyote yaliyotokea.
Kaimu Mkuu wa Mawasiliano 

Serikalini katika Halmashauri 
ya Wilaya ya Manyoni, Frank 

Samatha, aliweka alisema 
magonjwa yanayotolewa 
chanjo husababishwa na 
virusi pamoja na bakteria.
Kadhalika, alizitaja faida 

za chanjo hizo kuwa ni 
kuongeza uzalishaji wa ny-
ama pamoja na maziwa.
Alisema kabla ya kutole-

wa kwa chanjo ya ugonjwa 
wa homa ya mapafu kwa 
ng’ombe pamoja na mbuzi 
umekuwa ukisababisha 
vifo vingi kwa mifugo kati-
ka kipindi cha mwaka 2019 
na 2020.
Alizitaja faida zingine ni 

kupunguza vifo, kuongeza 
kipato cha mfugaji na taifa, 
kukidhi soko la kimataifa 
la mazao ya mifugo kama 
vile nyama na maziwa.
Hata hivyo, alizitaja baa-

dhi ya changamoto zilizoji-
tokeza wakati wa utoaji wa 
chanjo kuwa ni baadhi ya 
wafugaji kukaidi kupeleka 
mifugo kupatiwa chanjo 
kutokana na imani potofu.
Alitaja sababu nyingine 

ni jiografia ya wilaya hiyo 
baadhi ya maeneo yame-
kuwa hayapitiki kirahisi.
Alisema changamoto 

zingine ni baadhi ya wafu-
gaji kukaa kwenye maeneo 
ya mbali ambayo yana 
mapori kutofikika, baadhi 
ya wafugaji kuficha mifu-
go yao ili isipate chanjo 
pamoja na uhaba wa viten-
dea kazi.
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Wapalestina wakiwabeba watu waliojeruhiwa ili kuwapeleka hospitali kufuatia shambulio la anga la Israel kwenye jengo la makazi 
mjini Khan Younes jana.PICHA: GETTY IMAGES

Wachimbaji 
madini 26
waokolewa 
mgodini

Israel, Hamas kumaliza
vita wakati wowote

Hatimaye Rais Korea Kusini akamatwa
SEOUL, Korea Kusini

HATIMAYE Rais wa Korea Kusini 
aliyeondoshwa madarakani, Yoon 
Suk Yeol amekamatwa, baada ya 
wiki kadhaa ya mvutano kuhusu 
uhalali wa kuchukuliwa hatua 
hiyo.

Kwa mujibu wa mamlaka husi-
ka, kiongozi huyo alikamatwa jana 
kwa ajili kuchunguzwa kutokana 
na hatua yake ya kuamrisha sheria 
ya kijeshi nchini humo.

Yoon ndiye rais wa kwanza 
aliye madarakani nchini humo ku-
kamatwa.

Mtandao wa Yanhap, ilisema 
timu ya wachunguzi walifanikiwa 
kuingia makazi ya rais kwa ku-
tumia ngazi.

Awali, wachunguzi hao wali-
zuiliwa mapema na wabunge wa 
chama tawala na mawakili wa 
Yoon kwenye lango la kuingilia, 
pamoja na kizuizi cha magari kili-
chowekwa.

Lakini baadhi ya wachunguzi 
waliripotiwa kufanikiwa kufikia 
eneo hilo kupitia njia iliyo karibu 
ya kupanda mlima.

Na hivyo ndivyo wachunguzi 
hao walivyofanikiwa kuingia ny-
umbani kwa rais, mamlaka im-
ethibitisha.

Waandamanaji walionekana 
mara kwa mara walikita kambi ka-
tika makazi ya rais katika kipindi 
cha wiki chache zilizopita na asu-
buhi ya jana  umati huo ulijitokeza 

tena  wakitazama jinsi wachun-
guzi wanavyoendesha jaribio lao 
la pili la kumkamata Yoon.

Katika taarifa ya video, Rais 
Yoon alisema amekubali kufika 
mbele ya Ofisi ya Uchunguzi wa 
Ufisadi, ambayo inaongoza kesi 
dhidi yake.

"Niliamua kufika mbele ya CIO, 
ingawa ni uchunguzi usio ha-
lali, ili kuzuia umwagaji wa damu 
mbaya," alisema.

Aliongeza "Hata hivyo, hii haim-

aanishi kwamba ninaidhinisha 
uchunguzi wao."

Katika video hiyo fupi iliyo chi-
ni ya dakika tatu,  alisema kuwa 
utawala wa sheria nchini humo 
umevunjwa, na kwamba sio vy-
ombo vinavyomchunguza, wala 
mahakama zinazowapa hati ya ku-
kamatwa, walikuwa na uwezo wa 
kufanya hivyo.

Alimalizia kwa kusema japo siku 
hizo ni za giza, lakini mustakabali 
wa taifa hilo una matumaini. BBC

TEL AVIV, Israel

KUNDI la Hamas limekubali 
rasimu ya makubaliano ya kusi-
tisha vita katika ukanda wa Gaza 
na kuachiliwa huru kwa mateka 
wa Israel.

 Hayo yalielezwa na maofisa 
wawili wanaohusika katika ma-
zungumzo ya usitishaji vita yanay-
ofanyika mjini Doha, nchini Qatar.

Wapatanishi kutoka  Marekani 
na mataifa ya Kiarabu walisema 
Israel na kundi la Hamas wako ka-
ribu kufikia makubaliano, hatua 
ambayo itaashiria kumalizika kwa 
vita vilivyodumu zaidi ya miezi 15.

Shirika la Habari la Associ-
ated Press, lilipata nakala ya 
makubaliano yaliyopendekezwa 
ya kusitisha mapigano, huku 
maofisa wa Misri na Hamas 
wakithibitisha uhalali wa nakala 
hiyo. 

Ofisa wa Israel alifahamisha 
kuwa kuna maendeleo makubwa 
kuelekea kufikia makubaliano 
hayo, japo maelezo ya mwisho 

bado yanafanyiwa kazi. 
Waziri wa mambo ya 

nje wa Marekani  Antony 
Blinken,  anaamini wanakaribia 
kufikia makubaliano ya kusitisha 
mapigano na kuongeza kwamba, 
uamuzi huo uko mikononi mwa 
Hamas.

"Tuko karibu sana. Karibu zaidi 
kuliko wakati wowote ule, taarifa 
rasmi inaweza kutolewa aidha 
ndani ya saa chache au siku.” 
Alisema.

Marekani, Misri na Qatar zime-
kuwa katika mstari wa mbele 
kuongoza juhudi za kufikia 
makubaliano ya kusitisha mapi-
gano na kuachiliwa kwa mateka.

Inaripotiwa kwamba takriban 
watu 100 bado wanashikiliwa 
mateka ndani ya Gaza, huku jeshi 
la Israel likiamini kuwa watu wa-
patao 33 tayari wamekufa. 

Makubaliano yoyote yatakay-
ofikiwa yanatarajiwa kusitisha 
mapigano na kufungua fursa ya 
matumaini ya kupunguza vita vi-
kali na vya na uharibifu ambavyo 

Israel na Hamas wamewahi kupi-
gana.

Mgogoro huo umevuruga eneo 
zima la Mashariki ya Kati na ku-
sababisha maandamano katika 
sehemu mbalimbali duniani.

Makubaliano hayo pia yataleta 
nafuu ndani ya Ukanda wa Gaza, 
ambao umeharibiwa vibaya ku-
fuatia oparesheni ya kijeshi ya 
Israel. 

Mpango huo utahitaji idhini 
kutoka kwa baraza maalum la 
usalama la Waziri Mkuu, Benja-
min Netanyau na kisha baadaye 
baraza lake zima la mawaziri. 

Mabaraza yote hayo yanatawal-
iwa na washirika wa Netanyahu 
na kwa kiasi kikubwa, yanataraji-
wa kuunga mkono mapendekezo 
yoyote yatakayowasilishwa kwao.

Kuna kila dalili kuwa 
makubaliano hayo yataafikiwa 
kabla ya kuapishwa kwa Rais 
mteule wa Marekani Donald 
Trump, Januari 20, ambaye 
mjumbe wake wa Mashariki ya 
Kati pia amejiunga kwenye ma-

zungumzo hayo.
Hamas iilieleza katika taarifa 

kwamba mazungumzo yamefikia 
hatua ya mwisho.

01:57
Wakati huo huo, maelfu ya 

watu walikusanyika mjini  Tel 
Aviv kuunga mkono makubaliano 
ya kusitisha mapigano ambayo 
wamekuwa wakiyatamani kwa 
muda mrefu.

Mateka mmoja aliyeachiliwa 
kutoka Gaza Moran Stella Yanai 
alisema suala hilo sio suala la sia-
sa au mikakati. Ni kuhusu utu na 
imani ya pamoja kwamba hakuna 
mtu yeyote anayepaswa kuachwa 
gizani.

Hata hivyo mjini Jerusalem, 
mamia ya watu wenye misimamo 
mikali waliandamana kupinga 
makubaliano hayo. Baadhi waki-
imba nyimbo na kueleza upinzani 
wao kwamba, Israel haipaswi ku-
ingia makubaliano na shetani, 
wakimaanisha kundi la Hamas.

DW

Operesheni hiyo inafua-
tia sakata la kuhakikisha 
wachimbaji hao wanatoka 
kwa hiari lilodumu kwa wiki 
kadhaa kushindikana.

CAPETOWN, Afrika Kusini

ZAIDI ya wachimbaji madi-
ni haramu 26, wameokolewa 
na miili ya watu kumi kuon-
dolewa  ndani ya mgodi nchi-
ni Afrika Kusini.

Operesheni za uokozi zil-
ianza tena jana kwa ajili ya 
kuwafikia watu wengine am-
bao wamekataa kutoka kwa 
hiari ndani ya mgodi huo uli-
otelekezwa.

Kiongozi wa eneo hilo, 
Johannes Qankase, amese-
ma  wachimbaji hao  wal-
iookolewa walikuwa katika 
hali mbaya kutokana na kuwa 
na upungufu wa maji mwilini.

Alisema wengi wao wal-
ipelekwa hospitalini wakati 
wawili wanaaminika kushi-
kiliwa na polisi. Maofisa wa 
serikali walitarajiwa kulitem-
belea eneo hilo la mgodi 
wakati shughuli ya uokozi 
zikiendelea. 

Operesheni hiyo inafua-
tia sakata la kuhakikisha 
wachimbaji hao wanatoka 
kwa hiari lilodumu kwa wiki 
kadhaa kushindikana.

Polisi wa nchi hiyo wa-
natuhumiwa kwa kujaribu 
kuwalazimisha wachimbaji 
hao kujitokeza nje kwa ku-
wazuia raia kuacha kuwater-
emshia chakula na maji ndani 
ya mgodi.

Haijulikani wazi ndani ya 
mgodi huo kuna watu wan-
gapi waliobaki. Lakini seri-
kali ilisema jana kuwa zaidi 
ya watu 1,000 wanaohushwa 
katika uchimbaji haramu wa 
madini katika eneo hilo wa-
metoka mgodini na kukamat-
wa mpaka sasa. DW
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Na Adam Fungamwango

WAKATI dirisha dogo la usa-
jili limefungwa jana usiku, Kla-
bu ya Mashujaa imefanikiwa 
kukamilisha usajili wa straika 
mkongwe nchini, Danny Ly-
anga.

Straika huyo amejiunga na 
Mashujaa akitokea JKT Tanza-
nia ambapo ameichezea kwa 
nusu msimu.

Tayari mchezaji huyo ame-
shajiunga na kambi ya Mashu-
jaa tayari ili kuanza mazoezi 
kwa ajili ya mzunguko wa pili 
wa Ligi Kuu Tanzania Bara.

"Karibu, Lyanga kwenye fa-
milia ya kishujaa. Aliyekuwa 
mshambuliaji wa JKT Tanzania 
amejiunga rasmi na klabu yetu 
ya Mashujaa ya Kigoma. Tayari 
ameripoti kambini na ameanza 
mazoezi," ilisema taarifa rasmi 
ya klabu hiyo iliyotolewa jana.

Lyanga anakuwa usajili wa 
kwanza kwa klabu hiyo kutan-
gazwa rasmi, ikiwa ni mahitaji 
wa benchi la ufundi linaloongo-
zwa na Kocha Mkuu, Mohamed 
Abdallah 'Bares', yenye lengo 
la kukiboresha kikosi chake.

Lyanga ni mmoja kati ya 
wachezaji waliozichezea klabu 
mbalimbali hapa nchini, aki-
anza na Coastal Union mwaka  
2016, kabla ya kujiunga na 
Simba, ambapo mwaka mmo-
ja baadaye alitimkia Fanja ya 
Oman.

Baada ya hapo alirejea nchi-
ni na kuichezea Azam FC,  kati 
ya mwaka 2018 na 2019 al-
ipoichezea Ruvu Shooting na 
kuelekea Geita Gold mpaka 
2023 alipokwenda JKT Tanza-
nia.

Wakati huo huo, Mashujaa 
imesema mchezaji wake, Is-
mail Mgunda bado ataendelea 
kuichezea klabu hiyo na kuwa-
taka mashabiki kupuuza taarifa  
anaenda kujiunga na AS Vita 
ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya 
Congo.

"Mchezaji huyu bado ni mali 
ya Mashujaa, ana mkataba wa 
kuitumikia kwa mwaka mmoja 
na nusu, hivyo kwa sasa hatu-
wezi kumtoa kwa timu yoyote 
ile," ilisema taarifa hiyo.

Mgunda ambaye 
amekuwa katika 

kiwango kizuri 
msimu huu, aliji-
unga na Mashujaa  
akitokea Singida 
Black Stars.

Kabla ya hapo, 
Mgunda aliwahi kuzichezea 
timu za Ruvu Shooting na 
Jomo Cosmos ya Afrika Kusini.

Mashujaa FC 
yatangaza 
kumnasa 
Lyanga

Na Shufaa Lyimo

KOCHA Mkuu wa Boni Con-
silli Girls kutoka Uganda, Da-
vid Bbale, amewapongeza wa-
chezaji wake kwa kuonyesha 
kiwango kizuri katika mchezo 
wao Mashindano ya Wasicha-
na ya CAF U-17  GIFT dhidi ya 
Aigle Noir ya Burundi iliyoche-
zwa kwenye Uwanja wa Azam 
Complex, Dar es Salaam juzi.

Akizungumza na gazeti hili, 

Bbale alisema licha ya me-
chi hiyo kumalizika kwa sare 
ya bao 1-1, wachezaji wake 
walipata nafasi nyingi za wazi 
isipokuwa walishindwa kuzi-
tumia. 

"Wachezaji wangu walipata 
nafasi nyingi za wazi isipoku-
wa walishindwa kuzitumia na 
kufanya matokeo ya mwisho 
kuwa sare ya bao 1-1," alisema 
Bbale. 

Kocha huyo aliongeza kupi-

tia mashindano hayo wacheza-
ji wake wamejifunza vitu vingi 
ambavyo vitaweza kuwasaidia 
katika michuano inayofuata.

Naye Kocha Mkuu wa Aigle 
Noir, Jean Ndikumana, alisema 
kipindi cha kwanza timu yake 
ilishindwa kufanya vizuri kuto-
kana na kukosa umakini. 

Ndikumana alisema baada 
ya dakika 45 za kipindi cha 
kwanza kumalizika alitumia 
muda wa mapumzuki kuzun-

gumza na wachezaji wake 
ambao walifuata maelekezo 
yaliyopelekea kupata goli la 
kusawazisha walipoingia kip-
indi cha pili. 

"Baada ya kwenda 
mapumziko niliwapa maele-
kezo wachezaji wangu am-
bayo waliyafanyia kazi na 
kupata goli la kusawazisha, 
walinifurahisha kwa kufanya 
kile nilichowaambia," alisema 
Ndikumana. 

Na Adam Fungamwango

H
AWATAKI mchezo, 
ikiwa imeonye-
sha ushindani ka-
tika mzunguko wa 

kwanza, uongozi wa Tabora 
United umetangaza kumsajili 
golikipa, Jean Noel Amonone, 
ambaye ni raia ya Gabon.

Klabu hiyo imemtangaza 
kipa huyo baada ya kuka-
milisha mazungumzo na kipa 
huyo ili kukiongezea nguvu 
kikosi chao.

Taarifa iliyotolewa na klabu 
hiyo jana, imesema imemsajili 
Amonone kutoka Klabu ya AS 
Arta Solar ya Djibouti.

"Tumemsajili kipa kutoka 
Gabon katika kuimarisha kiko-

si chetu kuelekea mzunguko 
wa pili, tunaamini ataongeza 
ubora katika kikosi chetu," 
ilisema sehemu ya taarifa ya 
klabu hiyo.

Kipa huyo anakwenda 
kuungana na makipa wengine 
Haroun Mandanda, pamoja 
na Fikirini Bakari kutoka Sin-
gida Black Stars, lakini alikuwa 
akiichezea Fountain Gate kwa 
mkopo.

Kipa huyo amepishana na 
Hussein Masalanga, aliyekuwa 
akiichezea Tabora United kwa 
mkopo akitokea Singida Black 
Stars.      

Ofisa Habari wa Singida 
Black Stars, Hussein Mas-
sanza, amekiri kumjeresha 
kundini Masalanga baada ya 

kuichezea Tabora United kwa 
muda wa miezi sita akieleza 
sababu ni kiwango bora ali-
chokionyesha katika mechi za 
mzunguko wa kwanza.

Kutokana na hali hiyo, Sin-
gida Black Stars wameamua 
kumpeleka Fikirini katika 
kikosi cha Tabora United, kwa 
kile kilichodaiwa kutoridhish-
wa na kiwango alichokionye-
sha katika mchezo dhidi ya 
Pamba Jiji iliyochezwa No-
vemba 5, mwaka jana kwenye 
Uwanja wa Tanzanite Kwaraa 
ulioko Babati mkoani, Man-
yara, akiigharimu timu yake 
kufungwa mabao 3-1.

Kipa huyo anakuwa ni usa-
jili wa pili kutangazwa na Tab-
ora United, ambapo siku mbili 

zilizopita ilikamilisha mchaka-
to wa kumnasa kiungo mka-
baji raia wa Cameroon, Cedric 
Martial Zamba, kutoka timu ya 
Touarga ya Morocco.

Tabora United ambayo ka-
tika mechi za awali za Ligi 
Kuu Tanzania Bara haikuwa 
na matokeo chanya, sasa ime-
onekana ni tishio mara baada 
ya ujio wa Kocha Kiazayidi raia 
wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya 
Congo, akichukua nafasi ya 
Mkenya, Francis Kimanzi.

Hadi inamaliza mzunguko 
wa kwanza, inashika nafasi ya 
tano ikiwa na pointi 25 kwa 
michezo 15 iliyocheza, ikishin-
da michezo saba, sare nne ya 
kupoteza minne, ikifunga ma-
bao 19 na kufungwa 19 pia.

Waganda kicheko michuano GIFT

TABORA UNITED YAONGEZA
NGUVU, YASAJILI KIPA MPYA

Mwanamuziki wa nyimbo za injili, Rehema Simfukwe (kulia) na mumewe, Isaya Lyimo (kushoto), wakijiandaa 
kukata keki ili kusherehekea kumbukizi ya kuzaliwa kwa binti yao, Dorcas (hayupo pichani), aliyetimiza umri wa 
miaka sita ambaye ana changamoto ya mtindio wa ubongo. Simfukwe amefungua Kituo cha Dorcas Homecare, 
ambacho kitalea bure watoto wenye changamoto hiyo. PICHA: JUMANNE JUMA 

Alhamisi Januari 16, 2025
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HABA

DONDOO ZA SOKA 
MAGAZETI YA ULAYA

LONDON, England

A
RSENAL inatarajia kushin-
da katika mbio za kuwania 
kumsajili kiungo wa kati wa 
Real Sociedad, Martin Zubi-

mendi, huku dili la pauni milioni 51 
likisubiriwa kutimia kwa mujibu wa 
ripoti.

Zubimendi mwenye kipaji cha 
ufundi ambaye anafanya anakiwa-
sha kwenye kazi kwenye safu ya 
kiungo ya Real Sociedad aliikataa 
Liverpool msimu uliopita wa majira 
ya joto akiamua kubakia katika kla-
bu yake ya utotoni ili kujiendeleza 
kama mchezaji.
Baada ya miezi sita zaidi ya 

soka la kuvutia katika ligi 
kuu ya Hispania, Zubimendi 
sasa yuko tayari kuondoka.

Liverpool waliendelea kumtaka 
mchezaji huyo mwenye umri wa mi-
aka 25 na Manchester City walikuwa 
wamemtambua kama mbadala wa 

    Nyota huyo awali alikataa 
dili la kujiunga na Liverpool, lakini 
kwa sasa yupo mbioni ku...

HABARI MICHEZO

ZUBIMENDI AKARIBIA 
KUSAJILIWA ARSENAL
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Rodri.
Hata Real Madrid walijiunga ka-

tika orodha ya timu zinazomuhi-
taji, lakini Arsenal inaonekana ku-
washinda wapinzani hao.

Washikabunduki hao wamekuba-
li kuanzisha kifungu cha kutolewa 
cha pauni milioni 51 katika mka-
taba wa Zubimendi, hatua hiyo "im-
ekamilika" kwa mujibu wa gazeti la 
Daily Mail.

Licha ya Arsenal kutaka kumleta 
Mhispania huyo London mwezi 
huu, Real Sociedad imesisitiza 
kumbakisha nyota wao huyo hadi 
msimu uajo.

Wengi wanaweza kuhoji kwamba 
kiungo mpya hapaswi kuwa kip-
aumbele cha uhamisho wa Arsenal, 

lakini Gabriel Jesus anaweza kuwa 
nje ya uwanja kwa muda wote uli-
osalia wa msimu huu kutokana na 
jeraha la goti alilopata wakati wa 
mchezo wa Kombe la FA wikendi 
iliyopita dhidi ya Manchester Unit-
ed, na kuongeza kukosekana kwa 
washambuliaji wenzake Bukayo 
Saka na Ethan Nwaneri.

Arteta alikiri kwamba klabu "in-
aingia sokoni ili kuboresha kikosi", 
lakini wanazuiliwa na vikwazo zaidi 
ya kawaida vya dirisha la majira ya 
baridi.

Huku Neto na Raheem Sterling 
wakiwa tayari wako kwa mkopo, Ar-
senal haiwezi kusajili tena wachezaji 
wa mkopo kutoka klabu za Ligi Kuu 
England kwa muda wote uliosalia.

CHELSEA WAWEKA BEI KUBWA
CHELSEA itataka ada ya pauni milioni 65 kwa 

mshambuliaji Christopher Nkunku mwenye 
umri wa miaka 27, huku Bayern Munich ikim-
taka mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa 
anayeripotiwa kutokuwa na furaha Stamford 
Bridge. (Athletic)

ZUBIMENDI MAMBO SAFI ARSE-

NAL
ARSENAL ipo kwenye mazungumzo kum-

nunua kiungo wa kati wa Real Sociedad na 
Hispania, Martin Zubimendi mwenye umri wa 
miaka 25, kwa mkataba wa pauni milioni 51 
msimu wa joto. (Mail)

RASHFORD AITAKA BARCELONA
MARCUS Rashford mwenye umri wa miaka 

27 anataka kuhamia Barcelona kabla ya chaguo 
jingine mwezi huu iwapo mshambuliaji huyo 
ataondoka Manchester United. (Sport)

MUANI MBIONI KUTUA JUVENTUS
JUVENTUS inakaribia kumnunua mshambu-

liaji wa Paris St-Germain na timu ya taifa ya 
Ufaransa mwenye umri wa miaka 26, Randal 
Kolo Muani. (Gazzetta dello Sport)

MESSI KURUDI BARCELONA
MSHAMBULIAJI wa Argentina, Lionel Messi 

mwenye umri wa miaka 37, anaweza kujiunga 
tena na Barcelona kwa mkopo mara tu ataka-
posaini mkataba mpya na Inter Miami. (El Na-
cional)

NUNEZ AWEKEWA NGUMU 
LIVERPOOL imekataa dau la pauni milioni 70 

kutoka kwa klabu ya Saudi Arabia ya Al-Hilal 
kwa ajili ya kumnunua mshambuliaji wa Uru-
guay, Darwin Nunez mwenye umri wa miaka 
25. (Anfield Watch)

SILVA KWA MKOPO WEST HAM
KLABU ya West Ham ina nia ya kumsajili 

mshambuliaji wa Ureno, Andre Silva mwenye 
umri wa miaka 29 kwa mkopo kutoka RB Leip-
zig kwa kipindi kilichosalia cha msimu huu. 
(Guardian)

JHON DURAN HAENDI POPOTE
ASTON Villa imekataa dau la pauni milioni 40 

kutoka kwa West Ham kumnunua mshambulia-
ji wa Colombia, Jhon Duran mwenye umri wa 
miaka 21. (Sportsport)

FLAMENGO YAMTAKA JORGINHO
KIUNGO wa kati wa Arsenal na Italia, Jorgin-

ho mwenye umri wa miaka 33 ambaye mka-
taba wake unaisha msimu wa majira ya joto, 
anatakiwa na klabu ya Brazil, Flamengo. (Sky 
Sports)

DISASI KUONDOKA CHELSEA
MLINZI wa kati wa Ufaransa, Axel Disasi 

mwenye umri wa miaka 26, ndiye mchezaji wa 
hivi karibuni zaidi ambaye anaweza kuondoka 
Chelsea kutokana na kukosa muda wa kucheza. 
(Mirror)

TOMORI AWANIWA NEWCASTLE
KLABU ya Newcastle United imekuwa ikim-

fuatilia mlinzi wa kati wa AC Milan na England, 
Fikayo Tomori mwenye umri wa miaka 27. 
(Football Insider)

LOUIS BARRY ATAKIWA CELTIC 
CELTIC ni moja ya klabu kadhaa zinazotaka 

kumsajili mshambuliaji wa Aston Villa, Louie 
Barry mwenye umri wa miaka 21 kwa mkopo, 
lakini timu hiyo ya Ligi Kuu England inatath-
mini chaguo lao. (Sky Sports)



TURIN, Italia

KOCHA wa Juventus, Thiago Motta 
ameelezea kufadhaika kwake baada 
ya sare ya timu yake dhidi ya Atalan-
ta Jumanne usiku, akikiri kwamba in-
gawa hawajapoteza, lakini idadi yao 
ya sare inayoongezeka ina maana 
kwamba timu hiyo ya Turin haifikii 
matarajio yao.

Juve ambao wapo na-
fasi ya tano kwenye 
msimamo wa Ligi 
Kuu Italia, Serie A, 
wal i sawazi shwa 
tena Jumanne, 
safari hii kwa Ata-
lanta ambapo bao 
la Pierre Kalulu 
lilifutwa na Mateo 
Retegui.

Motta alikiri kwam-
ba licha ya Juve kuto-
fungwa msimu huu, idadi ya 
sare ina maana kwamba matokeo 
yao hayatoshi kwa klabu huku kikosi 
chake sasa kikiwa kimetoka sare ka-
tika mechi 13 na kikiwa na pointi 34 
ambapo ni 15 pungufu kuliko msimu 
uliopita.

"Ni wazi kwamba hatuwezi ku-
furahishwa na matokeo, tunaenda 
uwanjani kushinda. Tulicheza vizuri, 
tulitengeneza mazingira ya kuvutia, 

lakini hatukuwa wa kutosha kufun-
ga," Motta aliwaambia waandishi wa 
habari.

“Ni kweli tumetoka sare nyingi 
msimu huu na hatujafurahishwa na 
hilo, hatuwezi kufurahishwa na sare.

"Hata hivyo, wachezaji walifanya 
vyema. Lazima nitambue juhudi na 
utendaji.

"Sasa tuna mechi muhimu 
dhidi ya timu kubwa, tu-

nahitaji kupona vyema," 
aliongeza, akimaani-

sha ziara ya kwenda 
kucheza na AC Mi-
lan iliyo nafasi ya 
saba Jumamosi.

Motta hakuthibi-
tisha kama fowadi 

Dusan Vlahovic 
atakuwa tayari kwa 

pambano hilo.
"Sizungumzi kuhusu 

soko la uhamisho. Dusan 
anaendelea kupata nafuu, hayuko 
katika asilimia 100 na hatuwezi ku-
hatarisha kumpoteza kwa muda 
mrefu zaidi, kwa hiyo tutaona kita-
kachotokea siku tatu zijazo," alisema 
Motta.

Mfungaji wa mabao wa Juve, 
Kalulu alikiri kwamba msururu wa 
matokeo ya sare umeanza kuondoa 
umakini katika uchezaji wao.
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Kolo Muani anukia 
kutua Tottenham

Jinamizi la sare 
laiandama Juventus

SLOT: SIKUTAKA 
ZAIDI KUTOKA  
KWA WACHEZAJI

LIVERPOOL, England

K
OCHA wa Liverpool, 
Arne Slot amesema 
"sikuhitaji zaidi" ku-
toka kwa wachezaji 

wake dhidi ya wanaowania 
ubingwa wa Ligi Kuu England 
Nottingham Forest, kwani 
aliridhishwa na kiwango wali-
chokionesha.

Forest waliwabana vinara 
hao wa ligi hiyo kwa sare ya 
1-1 kweye Uwanja wa The City 
Ground Jumanne usiku, huku 
Diogo Jota akifunga bao kwa 
kichwa kipindi cha pili aki-
sawazisha lile la mapema la 
Chris Wood.

Liverpool walionekana 
kuwa mbali na ubora wao dhi-
di ya kikosi cha kocha Nuno 
Espirito Santo, lakini wameba-
kia na pointi sita kileleni mwa 

msimamo wa Ligi, wakiwa na 
mchezo mkononi dhidi ya 
timu nyingi zilizo chini yao, 
na Slot aliwapongeza wache-
zaji wake kwa juhudi baada ya 
mechi.

"Nisingeweza kutaka zaidi 
leo ( juzi)," alisema kocha huyo 
raia wa Uholanzi baada ya 
mchezo huo.

"Nadhani watu wengi wang-
ezungumza vyema kuhusu 
kipindi cha pili lakini ukicheza 
kwenye uwanja huu dhidi ya 
timu hii ambayo iko katika hali 
nzuri, ni vigumu kuruhusu na-
fasi katika kila mchezo.

"Tuliruhusu shambulizi 
moja pekee la kaunta leo ( juzi) 
na wakaitumia vizuri."

Aliongeza, "Kuwa nyuma 
kwa 1-0 ni ngumu sana ku-
funga dhidi ya timu hii, sio kile 
tulichotaka.

Tulitaka pointi tatu, lakini 
ninachotaka na kile amba-
cho mashabiki na wachezaji 
wanapaswa kutaka wakati 
mwingine hakitimii."

Ulikuwa mchezo wa kuvu-
tia kutoka kwa Forest, ingawa 
kipa Mats Selz alilazimika kuo-
koa hatari kadhaa katika kip-
indi cha pili kutoka kwa Jota 
na Cody Gakpo.

Alipoulizwa kama anaona 
Forest ni washindani wa kweli 
wa taji, Slot alisema, "Sidhani 
wapo hapa kwa sababu ya ba-
hati. Kwa kila timu, ni vigumu 
kucheza dhidi yao. 

Tayari wamekuwa na mechi 
ngumu za ugenini, dhidi ya 
Manchester United, Man City, 
Arsenal na sisi.

"Hiyo inakuonesha kuwa 
wao ni timu ambayo inaweza 
kushindana hadi mwisho."
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LONDON, England

PARIS Saint-Germain imepokea 
ofa ya kwanza kutoka kwa Totten-
ham Hotspur kwa ajili ya mshambu-
liaji wa Ufaransa, Randal Kolo Muani, 
vyanzo vimeiambia ESPN, ingawa 
klabu hiyo ya Ufaransa imeripotiwa 
kuwa tayari imefikia makubaliano ya 
mkopo na Juventus.

Spurs, ambayo ipo nafasi ya 11 
kwenye msimamo wa Ligi Kuu 
England, inatazamia kuimari-
sha kikosi chao hasa eneo la 
ushambuliaji na kuwasili-
sha ofa ya mkopo ikiwa na 
chaguo la kumnunua.

Hata hivyo, Muani 
anaweza kutua London 
kama PSG itashawi-
shika na ofa ya timu hiyo 
ya Ligi Kuu England na mchezaji 
mwenyewe ataamua kati ya kuji-
unga na Spurs au Juventus.

Muani, ambaye ameiche-
zea nchi yake mara 37 
akiwa amefunga 
mabao tisa, ana-
taka kuhamia 
England na k l a b u 
nyingine kama Everton, 
West Ham U n i t e d 
na Aston Villa zimeone-

sha nia ya kumtaka.
Mshambuliaji uyo mzaliwa wa 

Paris ameichezea klabu hiyo mechi 
1 4 msimu huu, akifunga mara 

mbili, lakini anapati-
kana kwa uhamisho 
baada ya kuonekana 

kuwa ni ziada ya 
mahitaji ya ko-

cha Luis En-
rique.

M u a n i 
mwe nye 
umri wa 

m i a -
k a 2 6 , 

haku- w a 
k we nye kikosi 

katika mechi mbili 
zilizopita dhidi ya 

Saint-Etienne na Mo-
naco na anatarajiwa pia 

kukosa mechi ya Kombe 
la Ufaransa dhidi ya Espaly 
wiki hii, kwa mujibu wa vy-

anzo vya ESPN.
Sakata la uhamisho ina 

maana kwamba fowadi huyo 
anatafuta changamoto mpya 

miezi 18 tu baada ya kujiunga na 
klabu yake ya utotoni kwa euro 

milioni 95 kutoka Eintracht Frank-
furt.
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Wachezaji 
chipukizi 
kutoka 
mikoa 
mbalim-
bali nchini 
wakishiriki 
katika 
mazoezi 
maalumu 
ya kutam-
bua vipaji 
yanay-
oendelea 
kwenye 
Kituo cha 
Ufundi cha 
Shirikisho 
la Mpira wa 
Miguu Tan-
zania (TFF) 
kilichoko 
Mnyanjani 
jijini Tanga 
jana. PI-
CHA: TFF

Yanga yashtukia
'janja' ya MC Alger

Ligi Kuu kurejea mapema
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Simba: Tumepata pigo

Na Shufaa Lyimo

S
ERIKALI imewataka 
Watanzania kuiunga 
mkono Timu ya Soka 
ya Taifa (Taifa Stars) 

ili iweze kutwaa ubingwa 
wa mashindano ya Kombe 
la Mataifa ya Afrika kwa 
Wachezaji wa Ndani (CHAN), 
ambayo sasa yatafanyika Ago-
sti, mwaka huu.

Pia serikali imewataka wa-
dau kutoa sapoti kwa timu 
yao pale itakapochuana katika  
Fainali za Kombe la Mataifa ya 
Afrika (AFCON 2027), zitaka-
zofanyika Tanzania, Kenya na 
Uganda. 

Naibu Waziri Mkuu na Wazi-
ri Nishati, Doto Biteko, alisema 
hayo katika kongamano la wa-
dau mbalimbali wa michezo 
kuelekea maandalizi ya CHAN 
2024 pamoja na  AFCON 2027.

Biteko alisema ili kufikia 

malengo, Serikali imejipanga 
vyema kuhakikisha Taifa Stars  
inafika mbali katika mashinda-
no hayo kama nchi mwenyeji. 

"Serikali imefanya uwekeza-
ji mkubwa kuhakikisha Tan-
zania inanufaika kupitia 
mashindano ya CHAN yatakay-
ofanyika mwaka huu, pamoja 
na yale ya AFCON yatakay-
ofanyika mwaka 2027,  yatatu-
mika kuinua uchumi wa nchi 
yetu," alisema Biteko. 

Pia kiongozi huyo alimshuk-
uru Rais Dk. Samia Suluhu 
Hassan, kwa kazi kubwa anay-
oendelea kuifanya katika sekta 
ya michezo ambayo imezaa 
matunda makubwa mpaka 
nchi yetu kupata fursa ya kuwa 
wenyeji wa mashindano hayo. 

Naye Naibu Waziri wa Wiz-
ara ya Utamaduni, Sanaa na 
Michezo, Hamisi Mwinjuma, 
alisema licha ya mashindano 
ya CHAN kusogezwa mbele, 

maandalizi yalikuwa yameka-
milika kwa asilimia 99.

"Miezi sita tuliyonayo kwa 
sasa itatusaidia kufanya maan-
dalizi zaidi yatakayoifanya  
timu yetu kufanya vizuri, kupi-
tia kongamano hili naamini 
ushindani utazidi kuwa mkub-
wa," alisema waziri huyo.

Aliipongeza Kamati ya Ki-
taifa ya Maandalizi CHAN 
na AFCON kutokana na kazi 
nzuri wanayofanya ili Tanza-
nia ifanye vizuri na kuzidi kui-
peperusha vyema bendera ya 
nchi.

Katibu Mkuu wa Wizara ya 
Utamaduni Sanaa na Mich-
ezo, ambaye ni Msemaji Mkuu 
wa Serikali, Gerson Msigwa, 
alisema gharama ya kuan-
daa mashindano kama hayo 
makubwa ni zaidi ya Sh. tril-
ioni moja.

"Serikali imefanya kazi kub-
wa kuimarisha miundombinu 

yote ambayo itatumika katika 
mashindano hayo mwezi huu, 
tunatarajia kuongeza viti 20 
na vingine vitaletwa ifikapo 
Machi," alisema Msigwa. 

Hata hivyo Mkuu wa Mkoa 
wa Dar es Salaam, Albert 
Chalamila, alisema yupo ka-
tika mchakato wa kukamilisha 
miundombinu ya barabara na 
kuboresha ulinzi ili mpaka iki-
fika Agosti, mkoa uwe na mvu-
to mkubwa kwa sababu wa-
takuja wageni kutoka mataifa 
mbalimbali. 

Wilfred Kidao, Katibu Mkuu 
wa Shirikisho la Soka Tanzania 
(TFF), amesema wamefanya 
maandalizi zaidi ya mwaka 
mmoja wakiwa na lengo la 
kuona Tanzania inaweka his-
toria kwa kufika mbali. 

"Kutokana na maandalizi tu-
liyoyafanya tunaamini tutain-
gia fainali katika mashindano 
hayo," alisema Kidao. 

SERIKALI YAWAANGUKIA WADAU
KUELEKEA CHAN, AFCON 2027

"Tukimaliza wa kwanza, robo fainali tuta-
anzia ugenini, tutamalizia nyumbani, tutaku-
wa na nafasi nzuri ya kuingia nusu fainali. 
Kwenye kundi tumezifunga timu mbili na 
alikuwa bado huyu wa Jumapili, hivyo na 
yeye anatakiwa apate pumzi ya moto.

Wapinzani wetu CS Constantine wako nji-
ani kuja Tanzania na maofisa wetu wa Simba 
wako uwanja wa ndege kuwapokea," Ahmed 
alisema.

Ushindi wowote katika  mchezo huo utai-
fanya Simba kumaliza katika nafasi ya kwan-
za kwenye kundi lao huku sare ya aina yoy-
ote itawapa uongozi CS Constantine.

Timu hizo zote zimefuzu hatua ya robo 
fainali, CS Constantine ikiwa na pointi 12 
ikifuatiwa Simba yenye pointi 10, Bravos do 
Maquiz ya Angola iko katika nafasi ya tatu 
ikiwa na pointi saba wakati CS Sfaxien ya Tu-
nisia wanaburuza mkia baada ya kufungwa 
michezo yote mitano.

na mashabiki wa Yanga, wanapaswa 
kuja uwanjani ili kuwasapoti wachezaji 
kwa sababu mechi haitakuwa rahisi 
kama ambayo inafikiriwa. Nafikiri 
mnaona wanavyofanya ujanja ujan-
ja wanakuja kwa mafungu mafungu. 
Wamedhamiria kuja kupata pointi 
tatu au moja, hivyo kila Mwana-Yanga 
anapaswa kujua kuna jukumu zito la 
kuujaza uwanja," Kamwe alisema.

Aliwapongeza wanachama na masha-
biki wa klabu hiyo kufuatia mauzo ya 
tiketi kwenda vyema, hivyo anaamini 
mpaka Jumamosi angalau mashabiki 
watafikia idadi ya 50,000 au 60,000 
ambayo ndio uwezo wa kujaza uwan-
ja.

"Niwapongeze mashabiki na wanach-
ama, tiketi nyingi tayari zimenunuliwa 
kabla hata mkutano wa hamasa au 
klabu kutangaza rasmi uuzwaji wa ti-
keti, mwamko umekuwa mkubwa sana, 
wananchi wameonyesha kwa vitendo 
kwa kiasi gani wanaitaka mechi," Kam-
we alisifia.

Kuhusu hali ya wachezaji alisema 
karibu wote wapo katika hali nzuri, 
isipokuwa  Yao Kouassi huku Maxi 
Nzengeli akiendelea vizuri.

"Mchezaji wetu Yao atakuwa nje 
kwa kipindi kisichopungua wiki nne na 
kisichozidi wiki sita. Maxi  anaende-
lea vizuri na maozezi, kama mwalimu 
ataona utimamu wake wa kimwili 
unafaa kucheza, basi mchezo ujao at-
amtumia lakini kimsingi kwa sasa yupo 
vizuri," aliongeza.

Yanga na MC Alger zote zinawania 
nafasi moja, baada ya Al Hilal yenye 
pointi 10 kufuzu, licha ya kutokuwa na 
uhakika wa kumaliza ikiwa kinara wa 
kundi hilo.

Yanga, iko nafasi ya tatu ya msi-
mamo ikiwa na pointi saba, ambapo 
inahitaji ushindi pekee ili kufuzu, 
ambapo itafikisha pointi 10 na kuiacha 
MC Alger ikisalia na pointi nane.

Na Adam Fungamwango

BAADA ya Shirikisho la Soka 
Afrika (CAF), kuahirisha fain-
ali ya Kombe la Mataifa ya Af-
rika kwa Wachezaji wa Ndani 
(CHAN), Bodi ya Ligi, imesema 
Ligi Kuu Tanzania Bara itare-
jea mapema.

Awali kufuatia michuano 
ya CHAN na Kombe la Mapin-
duzi, bodi hiyo ilitangaza Ligi 
Kuu Tanzania Bara itasimama 
hadi Machi Mosi, mwaka huu.

Ofisa Habari wa Bodi ya 
Ligi, Karim Boimanda, alil-
iambia gazeti hili sababu zi-
lizopelekea kusogezwa kwa 
ligi hiyo sasa zote hazipo, 
hivyo kuna nafasi kubwa ya  
kurejea mapema baada ya 
viongozi wanaohusika na usi-
mamizi na uendeshaji wa ligi 
kukutana.

"Tulitoa taarifa tunafanya 
hivyo kwa ajili ya kupisha 
mashindano mawili, Kombe 
la Mapinduzi na CHAN, moja 

limeisha lingine limesogezwa 
mbele na taarifa tumeipata 
kupitia tovuti yao, bado hatu-
japokea barua rasmi.

Hatuna sababu tena ya 
kuendelea kusubiri mpaka 
siku hizo. Niseme tu taarifa 
rasmi tutaitoa baada ya idara 
zote zinazohusika na usi-
mamizi na uendeshaji wa ligi 
ofisini kukutana, tukimaliza  
tutatoa taarifa ya kurejea kwa 
ligi," alisema Ofisa Habari 
huyo.

Aliongeza kwao hakutaku-
wa na athari yoyote, na ua-
muzi huo umewarahisishia 
kumaliza ligi kwa wakati kwa 
sababu walikuwa 'wanaumiza 
kichwa' kuhusiana na muda 
ambao upo kikanuni.

"Hakutakuwa na kitu hasi, 
au kutupa tabu sana kwa saba-
bu hata sisi tulikuwa tunaumi-
za kichwa kama tunaweza 
kumaliza ligi kwa wakati ku-
tokana na ufinyu wa muda, " 
Boimanda alisema.



Na Faustine Feliciane

B
AADA ya Shirikisho la Mpira 
wa Miguu Afrika (CAF) kutoa 
adhabu kwa Simba kucheza 
bila mashabiki katika mechi ya 

mashindano ya kimataifa ya Kombe la 
Shirikisho Afrika dhidi ya CS Costan-
tine kutoka Algeria, Kocha wa timu hiyo, 
Fadlu Davids, amesema hilo ni pigo kwa 
Wekundu wa Msimbazi.

Simba itaikaribisha CS Constantine 
katika mechi ya mwisho ya Kundi A ita-
kayochezwa kuanzia saa 1:00 usiku kwe-
nye Uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es 
Salaam.

CAF pia imeipiga Simba faini ya Dola 
za Marekani 40,000 kufuatia vurugu za 
mashabiki wake katika mechi dhidi ya 
CS Sfaxien ambayo ilichezwa hapa nchi-
ni na wenyeji kupata ushindi wa mabao 
2-1.

CS Sfaxien pia wamepigwa faini ya 
Dola za Marekani 40,000 kutokana na 

wachezaji, viongozi na mashabiki wake 
kufanya vuguru katika mchezo huo, CAF 
wametoa siku 60 za kulipa faini hiyo.

Akizungumza jijini Dar es Salaam jana, 
Fadlu alisema mashabiki ni muhimu ka-
tika  mchezo huo wa kusaka nafasi ya 
kuongoza kundi lao lakini 
'hakuna namna' ya kuikwe-
pa adhabu waliyopewa.

Fadlu alisema wamejian-
daa kupambana ili kusaka 
ushindi na hatimaye kum-
aliza hatua hiyo ya makundi 
wakiwa kileleni baada ya 
timu zote mbili tayari zime-
shatinga robo fainali ya mi-
chuano hiyo.

"Muhimu zaidi kwetu ni 
kuhakikisha tunashinda na 
kupata pointi tatu, najua mashabiki ni 
muhimu sana, lakini ni lazima tupam-
bane ili tushinde hata kama mashabiki 
wetu hawatakuwepo, huko watakapoku-
wepo watatuombea.

Jukumu la kwanza la kuingia robo 
fainali limefanikiwa, sasa hivi tunahi-
taji ushindi ili kumaliza kwa heshima, 
linaweza hata kama hatutakuwa na 
mashabiki wetu, tutapambana kwa daki-
ka zote, tunataka kumaliza katika nafasi 

ya kwanza kwenye kundi 
letu," alisema Fadlu.

Kocha huyo alisema wa-
chezaji wake wameonyesha 
wana na morali na mchezo 
huo ambao wanataka ku-
lipiza kisasi cha kufungwa 
katika mchezo wa kwanza 
waliocheza ugenini ambao 
walipoteza kwa mabao 2-1.

"Mchezo huu kila mche-
zaji ana ari na morali kub-

wa, tunataka kwanza ku-
lipiza kisasi cha kufungwa mchezo wa 
kwanza, lakini lengo kuu kupata pointi 
tatu tuweze kuongoza kundi letu," Fadlu 
alisema.

Nahodha wa Simba, Mohamed Hus-

GAZETI HILI HUTOLEWA NA KUCHAPISHWA NA THE GUARDIAN LIMITED, S.L.P 31042

Na Adam Fungamwango

KLABU ya Yanga imesema 
msafara wa wachezaji na 
viongozi wa MC Alger kutoka 
Algeria uliotarajiwa kuwasili 
nchini jana alfajiri haujaoneka-
na, hivyo hali hiyo imewataka 
kuongeza umakini kuelekea 
mchezo utakaofanyika kes-
hokutwa kwenye Uwanja 
wa Benjamin Mkapa, Dar es 
Salaam, imeelezwa.

Yanga itawakaribisha MC Al-
ger katika mechi ya raundi ya 
sita ya Kundi A utakaochezwa 
keshokutwa kwenye Uwanja 
wa Benjamin Mkapa ambapo 
wenyeji wanahitaji ushindi wa 
aina yoyote ili kufuzu hatua ya 
robo fainali.

Ofisa Habari wa Yanga, Ali 
Kamwe, alisema taarifa kuto-
ka kwa uongozi wa MC Alger 
zilieleza walitarajia kuwasili 
nchini jana alfajiri lakini ugeni 
huo haujaonekana na badala 
yake walishuhudia ujio wa 
mashabiki na baadhi ya mao-

fisa wa timu hiyo wakiwasili 
kwa 'mafungu'.

Kamwe alisema hii yote 
haifanyiki kwa bahati mbaya, 
badala yake ni mpango mkaka-
ti na unaoratibiwa na wapin-
zani wao kwa ajili ya kuhakiki-
sha wanapata matokeo mazuri 
katika mchezo huo.

"Taarifa ambazo tunazo wa-
pinzani wetu walipaswa kuin-
gia nchini alfajiri ya kuamkia 
leo (jana), lakini mpaka sasa 
hatujawaona na sisi kama 
klabu tulifanya wajibu wetu 
lakini hawakutokea, tukipata 
taarifa rasmi basi tutawajuza. 
Kimsingi tunahitaji kuwaona 
uwanjani Jumamosi mengine 
hayatuhusu," alisema Kamwe.

Aliongeza kwa mabadiliko 
hayo yanawapa 'picha' kubaini 
wapinzani wao pia wamedha-
miria mapambano ya kusaka 
ushindi au sare ili wasonge 
mbele.

"Niwaambie tu wanachama 
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Yanga yashtukia
'janja' ya MC Alger

Kolo Muani anukia kutua Tottenham

    Ni adhabu ya kucheza bila mashabiki Jumapili, yawatoa hofu...

Simba: Tumepata pigo

Wanachama na mashabiki wa Yanga kutoka sehemu mbalimbali jijini Dar es Salaam wak-
ishiriki maandamano kama sehemu ya hamasa ili kujitokeza kwa wingi keshokutwa kwenye 
Uwanja wa Benjamin Mkapa kushuhudia mechi ya raundi ya sita ya Kundi A ya mashindano 
ya kimataifa ya Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya MC Alger kutoka Algeria. PICHA: MTANDAO

sein 'Zimbwe Jr', alisema wanaendelea na 
maandalizi yao huku wakifuata kile wana-
choambiwa na kocha wao kuelekea katika 
mchezo huo.

"Sisi tupo vizuri, tunaendelea na maandal-
izi yetu, kila mchezaji yupo vizuri na yupo 
tayari kwa mchezo huu, tunaamini tutawapa 
furaha mashabiki wetu ambao hawatakuwe-
po uwanjani," alisema beki huyo.

Wakati huo huo, Meneja wa Habari na Ma-
wasiliano wa Simba, Ahmed Ally, kikosi chao 
kiliingia kambini jana kwa ajili ya kujiandaa 
na mchezo huo.

Ahmed alisema wataingia katika mechi 
hiyo kwa lengo moja la kusaka pointi tatu ili 
kuwarahisishia kuanzia ugenini kwenye hat-
ua ya robo fainali.


